
มท.1โยนชัชชาติ

เคาะสายสีเขียว

ไทย-ญ่ีปุนรวมมือฟนฟูศก.

‘อนุทิน’ถกผอ.ใหญWHO

สนับสนุนวัคซีนฝดาษคน 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี   หารือทวิภาคีกับนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุน ณ ทําเนียบนายกรัฐมนตรี

ญี่ปุน กรุงโตเกียว เวลา 18.00 น. วันที่ 26 พ.ค. ตามเวลาทองถิ่น ระหวางเขารวมการประชุม International Conference 

on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 27 วันที่ 25-27 พ.ค.นี้

18สส.พรรคเล็กผนึก‘ธรรมนัส’ควํ่างบ-ซักฟอก/ขูเชือดรมต.
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รัฐสภา • “บิ๊กปอก” ยัน ครม.ไมพิจารณา

ตอสัญญาเอกชนรถไฟฟาสายสีเขียว โยน 

“ผูวาฯ กทม.คนใหม” พรอมรอ “ป.ป.ช.” ชี้ 

ขณะที่ “กาวไกล” สอบวินัย “ส.ก.ลูกพรรค” 

สงขอความละเมิด-โชวห� น “โรม” ยอมรับ

คนเขามาพรรคเยอะ มองไมเห็นปญหา 

ท่ีรัฐสภา วันท่ี 26 พ.ค.2565 ในการ

ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชวงการพิจารณา

กระทูสดของนายประเดิมชัย บุญชวยเหลือ                                                      

ส.ส.กทม.พรรคเพ� อไทย (พท.) ถาม พล.อ.อนุ

พงษ เผาจินดา รัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทย ถึงการตอสัญญาสัมปทานรถไฟ 

ฟาสายสีเขียววา ผูที่เกี่ยวของไดตัดสินใจ

ตอสัญญาไปแลวกอนหนานี้ ซึ่งจะทําใหเกิด

เงินสะพัดกวา 4 แสนลานบาท ซึ่งไมแน�ใจ

วาจะเปนการกินเลือดกินเนื้อคน กทม.หรือ

ไม โดย พล.อ.อนุพงษไดเสนอเร� องให ครม.

ตออายุสัมปทานไปอีก 30 ป จากป พ.ศ.

2572 ไปถึง พ.ศ.2602 โดยการกําหนด

เง� อนไขของ กทม. เชน คาโดยสาร 65 บาท

ตลอดสาย พล.อ.อนุพงษรูเห็นเร� องนี้หรือ

ไม ขณะที่คน กทม.อยูในสภาวะคาครองชีพ 

สูง เปนการผลักภาระใหประชาชนทั้งสิ้น 

แตเสนาบดีที่ช� อ พล.อ.อนุพงษ พยายามนํา

เร� องการตอสัญญาเขา ครม. จึงอยากทราบ

วา พล.อ.อนุพงษยังจะยืนยันที่จะตอสัญญา

กับผูประกอบการรายเดิม หรือจะมีวิธีการ

รักษาผลประโยชนของประชาชน

นายประเดิมชัยกลาววา พล.อ.อนุพงษ

มีความพยายามปฏิเสธความรับผิดชอบ ทั้ง

ที่ มท.เปนเจาของสัญญาสัมปทานที่ไดมอบ

หมายให กทม.ดูแล ดังนั้นจะปฏิเสธความ

รับผิดชอบไมได การนํา 3 สัญญามาพัวพัน 

มาเปนเง� อนปม เหมือนการเขียนบทละคร

ใหมีการแกไขปญหา และจนถึงวันนี้ยังหา

ขอสรุปไมได ทั้งยังจะตอสัญญาออกไปอีก 

13 ป จึงจะทําใหหมดในป พ.ศ.2585 ตน

ถามวา กทม.มีสิทธิอะไรไปตอสัญญา ถือ 

วาเปนการเอื้อประโยชน ใหเอกชนหรือไม                                           

ทาง มท.จะดําเนินการอยางไร กรณีท่ี กทม.

ทําเกินอํานาจหนาที่ เม� อขอมูลเปนเชนนี้                                                      

ทายที่สุด มท.มีขอสรุปอยางไร ไดตั้งคณะ                                                   

กรรมการมาตรวจสอบหรือไม หรือมอบหมาย

ให กทม.รับผิดชอบการบริหารโครงการ และ                                                                      

เสนอเร� องมาให พล.อ.อนุพงษ เพ� อนําเขาสู 

ครม. 

จากน้ัน พล.อ.อนุพงษกลาววา กรณี                                                 

รถไฟฟาสายสีเขียวสายหลักมีบีทีเอสดํา

เนินการกอสรางมาตั้งแตตน 

โตเกียว • “บิ๊กตู” ยกคณะบินญี่ปุนแลว  

รวมเวที Nikkei Forum 25-27 พ.ค. แลก

เปลี่ยนวิสัยทัศน ทิศทาง พัฒนาการทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาค กระตุนการเจริญเติบ 

โตทางเศรษฐกิจ ขับเคล� อนเอเปก นายกฯ 

ไทย-ญี่ปุนหารือทวิภาคีสานตอความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจ การทองเที่ยว  และความ

รวมมือในภูมิภาค

เม� อวันท่ี 25 พฤษภาคม เวลา 22.00 น. 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม พรอมคณะ ออกเดิน

ทางจากทาอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) 

ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังทาอากาศยาน

นานาชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุน เพ� อเขารวมการประชุม International 

Conference on the Future of Asia (Nikkei 

Forum) ครั้งที่ 27 ระหวางวันที่ 25-27 

พฤษภาคม 2565

สําหรับการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นภาย

ใตหัวขอหลัก ไดแก Redefining Asia’s role 

in a divided world คือการทบทวนบทบาท

ของเอเชียในโลกที่แบงฝาย ไดเชิญผูนํารัฐ                                             

บาล ผูบริหารระดับสูง

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 4.9 พันราย ดับ 

37 คน พบ 1 ราย ไมใชกลุมเสี่ยงฉีดวัคซีน 

4 เข็มยังเสียชีวิต เตือนมาตรการสวนบุคคล

ยังจําเปน ย้ํา 1 มิ.ย. เปดสถานบันเทิงพื้นที่

สีฟา-เขียว พนักงานใกลชิดลูกคาตองสวม

แมสก “อนุทิน” หารือ ผอ.ใหญ WHO ขอ

สนับสนุนวัคซีนฝดาษคน ขณะที่ “5 องคกร

แพทย” ชี้วัคซีนยังไมจําเปน เหตุเสี่ยงสูง 

ฝดาษลิงยังระบาดจํากัดในตางประเทศ 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 26 พฤษ                                                      

ภาคม เวลา 12.30 น. พญ.อภิสมัย ศรี                                             

รังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงวา พบผู

ติดเชื้อรายใหมจากการตรวจแบบ RT-PCR 

4,924 ราย หากรวมผูที่มีผลบวกจากการ

ตรวจแบบ ATK จะมียอดผูติดเชื้อรายใหม 

6,344 ราย โดยเปนการติดเชื้อในประเทศ 

4,923 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

ไทยโพสต • “ชัยวุฒิ” ชี้ขาด “กวนธรรม

นัส” ไมกระทบรัฐบาล มั่นใจเสียงพอผาน

ฉลุย “ผูกอง” สวนรัฐมนตรีปากดี สวมหัว                                                 

โขนนิสัยเปลี่ยน ระวังตกเกาอี้ ฟุงในมือมี

มากกวา 40 เสียง สะพัด 18 ส.ส.จับมือ 

“ธรรมนัส” จองโคนรัฐบาล “ประชาธิป 

ไตยใหม” ขยับซักฟอกยกมือตามเนื้อผา จี้ 

“ประวิตร” ลงมารับฟงปญหาพรรคเล็กบาง 

“ศท.” วุนอีก “2 พี่นองพันธุวิชาติกุล” ไข

กอกตามอานอย “บุญสิงห” แยมเตรียม

ประชุมใหญเลือก กก.บห.ชุดใหม 10 มิ.ย.นี้ 

“ชินวรณ” เช� องบ 66 รับหลักการผานแน� 

“สุเทพ” บอก “บิ๊กตู” อดทนเอาไวทุกอยาง

จะดีขึ้น

เม� อวันท่ี 26 พ.ค. นายชัยวุฒิ ธนาคมา 

นุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม 

ในฐานะรองหัวหนาพรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) กลาวถึงคะแนนนิยมพรรคภาย

หลังการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.และ ส.ก.วา ผู

บริหารพรรคมีมติใหปรับปรุงนโยบาย รับ

ฟงเสียงประชาชน ปรับปรุงการทํางานของ

พรรคหลายดาน อยางการประชาสัมพันธ 

ยอมรับท่ีผานมาบางนโยบายยังไมถูกใจประ 

ชาชน จากนี้ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให

ดีขึ้น ตองมีนโยบายใหมๆ มีแนวทางการ

ทํางานใหมเพ� อใหพรรคเขมแข็งใหทันสมัย 

ตรงกับความตองการของประชาชน และ

ใหประชาชนเกิดความเช� อมั่นศรัทธาในชวง

เวลาที่ยังเหลืออยูกอนการเลือกตั้ง  

นายชัยวุฒิไมตอบคําถามกรณีใน

สนามเลือกตั้งครั้งหนาช� อ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา จะยังขายไดหรือไม โดยระบุ

วา ยังไมถึงเวลา หากปรับปรุงการทํางาน

แลวมีนโยบายใหมๆ ก็คอยวากันอีกทีวาจะ

เดินหนาอยางไรสําหรับการเลือกตั้ง ซึ่งเปน

เร� องของอนาคต เร� องหลักตอนน้ีคือการทํา                                                   

นโยบายใหตรงตามความตองการของประ 

ชาชน ทํางานใหดีขึ้น  

ถามวาพรรค พปชร.ขาด ร.อ.ธรรม

นัส พรหมเผา มีผลกระทบหรือไม รองหัว 

หนาพรรค พปชร.กลาววา ร.อ.ธรรมนัสเปน

คนท่ีมีความรูความสามารถ เปนผูใหญท่ีทํา 

งานดวยกันมา ยังคงรักและเคารพนับถือ  

มองวาการที่ออกไปตั้งพรรคเศรษฐกิจไทย 

ถือเปนอีกหนึ่งแนวทางที่เหมาะสมและตอง

ทํางานรวมกับรัฐบาล ทํางานเพ� อประชาชน 

เช� อวาไมมีความขัดแยงกันถึงขนาดที่ ร.อ.                                                             

ธรรมนัสจะไปอยูฝายตรงขามกัน แต ร.อ. 

ธรรมนัสจะคิดอยางไรตนไมทราบ ขึ้นอยูที่

การตัดสินใจ

รสก.เบิกจายเฉียดแสนลาน

รัชดาภิเษก • ศาลอาญาอนุญาตปลอยตัว 

“ทานตะวัน” ชั่วคราว 1 เดือน วางเง� อนไข

ห้ามกระทําการให้เกิดความเสื่อมเสียกระ

ทบสถาบันฯ ตั้ง “พิธา” ผูรองขอปลอย

ชั่วคราวเปนผูกํากับดูเเลความประพฤติไม

ใหทําผิดเง� อนไข ทนายเผยพอ-แมยืนยันจะ

ปฏิบัติตามเง� อนไขได

เม� อเวลา 09.30 น. วันที่ 26 พฤษ 

ภาคม ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลได

นัดไตสวนคํารองขอปลอยชั่วคราว น.ส. 

ทานตะวัน ตัวตุลานนท อายุ 20 ป นัก

เคล� อนไหวอิสระ อดีตกลุมทะลุวัง จําเลย

คดีดูหมิ่นสถาบันฯ ตาม ป.อาญา มาตรา 

112 ฐานตอสูขัดขวางเจาพนักงาน ม.368 

ฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานและ

ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอรฯ ในคดี

โพสตเฟซบุกไลฟสดกอนมีขบวนเสด็จฯ เม� อ

วันที่ 5 มี.ค.2565 

โดยไดเบิกตัวนายกฤษฎางค นุตจรัส 

ทนายความศูนยทนายความ
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2 ในประเทศ

หลังมีเสียงวิพากษวิจารณอยางหนักถึง

การกอสรางและตกแตงหองตางๆ ภายใน

อาคารรัฐสภา ที่มีการสรางสิ่งอํานวย

ความสะดวกและที่พักผอนใหกับสมาชิกรัฐสภาวา

เปนการสิ้นเปลืองเงินภาษีประชาชน ผลาญงบ และ

ไมเหมาะสม เพราะรัฐสภาไมใชสปอรตคลับ โรงแรม 

สถานที่พักผอน ออกกําลังกาย แตเปนอาคารรัฐสภาของ

ฝายนิติบัญญัติที่เขามาทํางานแทนประชาชน จนทําให

ภาพลักษณสมาชิกรัฐสภาไมดีทันทีในเวลานี้ 

เร� องดังกลาวพบวาฝายตางๆ ออกมามีทาทีกันใหญ 

เพราะรูดีวาสังคมไมยอมรับกับความฟุมเฟอยผลาญเงิน

ประเทศชาติของสมาชิกรัฐสภา โดยเฉพาะพวก ส.ว.ที่

ไมไดมาจากการเลือกตั้งของประชาชน แตจองจะผลาญ

เงินประเทศชาติ 

อยางเชนเม� อวันพฤหัสบดีที่ผานมา ที่รัฐสภามี

การประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎร มี

นายศักดา คงเพชร ส.ส.รอยเอ็ด พรรคเพ� อไทย ใน

ฐานะรองประธาน กมธ. ทําหนาที่ประธานการประชุม 

เพ� อหารือประเด็นสโมสรรัฐสภาที่มีหองใหบริการความ

บันเทิงแก ส.ส.-ส.ว.มากเกินความจําเปน อาทิ หองซาวน�า 

หองตีกอลฟ หองคาราโอเกะ หองนวด ภายหลังการ

ประชุม นายศักดากลาววา กมธ.ไดรับการชี้แจงจากเจา

หนาที่ผูรับผิดชอบวา หองตางๆ เหลานี้เปนการกอสราง

ตามแบบที่มีการออกแบบไว ตองไปถามคนออกแบบวามี

วัตถุประสงคการสรางหองพวกนี้เพ� ออะไร แต กมธ.หลาย

คนไมเห็นดวยใหมีหองพวกนี้ ดูแลวเกินความจําเปน 

ขณะนี้ยังไมมีการสงมอบพื้นที่สโมสรรัฐสภา และเม� อสง

มอบแลวตองตั้งคณะกรรมการสโมสรรัฐสภา และยกราง

ระเบียบขอบังคับสโมสรรัฐสภา เพ� อกําหนดหลักเกณฑ

การใชหองเพ� อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ซึ่งขึ้นอยูกับ

คณะกรรมการสโมสรรัฐสภาจะกําหนดเง� อนไข แตใน

ทางปฏิบัติเปนไปไมไดที่จะเปดใชบริการทั้งหองกอลฟ 

หองซาวน�า หองคาราโอเกะ ที่เกินความจําเปน ตอง

ปรับเปลี่ยนไปทํากิจกรรมอ� นๆ แทน เชน อาจเปนหอง

ทํางานเพิ่มเติมใหขาราชการเจาหนาที่รัฐสภา เต็มที่คง

เหลือไวแคโรงยิมกับลูวิ่งให ใชออกกําลังกายไดเทานั้น 

ขอใหสบายใจได ไมมีการนําภาษีประชาชนไปใชฟุมเฟอย 

ดาน นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายช� อ 

พรรคประชาธิปตย กลาวถึงเร� องนี้วา หองทั้งหมดมี

จริงอยู่ในแบบ ซึ่งออกไว้เมื่อปี 2554 และมีการเซ็น

สัญญาจางตั้งแตป 2556 โดยถึงแมจะมีการดําเนินการ

และเตรียมสงมอบพรอมอาคารรัฐสภาทั้งหมด ในสมัย

นายชวน หลีกภัย เปนประธานรัฐสภา แตก็เปนการ

ดําเนินการทางธุรการตามระเบียบราชการ สวนเหตุผล

วาทําไมตองมีหองเหลานี้ คงตองไปสอบถามผูมีอํานาจ

ในขณะนั้นวาเพราะอะไร โดยนายชวนเขามาในตําแหน�ง 

3 ป ทานสั่งการชัดเจนวาในฐานะผูแทนที่มาจาก

ประชาชน นอกเหนือจากสถานที่ออกกําลังกายเพื่อ

สุขภาพ ไมอนุญาตใหเปดใช หรือเขาใชหองเหลานี้ โดย

ใหศึกษากฎหมายใหรอบคอบควบคูไปดวย เน� องจากที่

ตั้งของรัฐสภาปจจุบันเปนที่ราชพัสดุ มีกฎหมาย พ.ร.บ.ที่

ราชพัสดุ พ.ศ.2562 มาตรา 19 และ 25 ควบคุมการใช

งานเพ� อประโยชนราชการเทานั้น การใชเพ� อสงเคราะห

หรือสวัสดิการก็ตองเปนไปเพ� อขาราชการ ไมใชสมาชิก

รัฐสภา ซึ่งตางจากการขอใชที่ราชพัสดุมาสรางเปน

อาคารที่พักขาราชการรัฐสภาที่นายชวนใหเรงดําเนิน

การเพ� อประโยชนของขาราชการผูปฏิบัติงาน ที่สําคัญ

ยังมีการใหปรับหองเหลานี้หลายหองที่พอปรับได ไปใช

เปนพื้นที่ทํางานของขาราชการ

ก็เป็นเรื่องดีที่มีการคัดค้านไม่ยอมให้รัฐสภามา

ผลาญเงินภาษีประชาชน สวนประชาชนก็ตองติดตาม

เร� องนี้ตอไป อยาใหมีการลักไก ใชทีเผลอมาแอบเปด 

แอบทําสิ่งที่ขัดใจประชาชน.

สมาชิกรัฐสภา 

อยาผลาญภาษีประชาชน

ห

เห็นวา...ตั้งแตสัปดาหหนา วันที่ 1 มิ.ย. บรรดาขาเฮ 

และ ขาห� น ทั้งหลาย น�าจะพอมีโอกาสไดร� นเริง บันเทิง

ใจ กันมั่งแลว ดวยเหตุเพราะรัฐบาลทานเริ่มผอนๆ 

คลายๆ ตอมาตรการปองกันการแพรระบาดของทานเชื้อไวรัส

โควิด-19 ที่ลากยาวมาในระดับ 2 ป เกือบจะ 3 ปเขาไปแลว 

กอใหเกิดความเบ� อหน�าย เอือมระอา และเปนอุปสรรคชะงัก

งันตอความพยายามฟนฟูเศรษฐกิจใหหวนคืนกลับมาใหจงได 

โดยจะอนุญาตใหเปดผับ เปดบาร เปดคาราโอเกะ ฯลฯ ไป

จนถึง อาบ-อบ-นวด แบบพอไดหายเม� อย หายขบ กันไปซะที...

สวนจะเหมาะ-ไมเหมาะ ควร-ไมควร หรือไม? อยางไร?...

คงพูดลําบาก!!! เพราะเร� องของการ ปวยตาย กับ อดตาย มัน

ออกจะถือเปน ปญหาโลกแตก ที่ตองอาศัยเง� อนไข-เหตุปจจัย-

และองคประกอบนานาประการ ในการคนหา จุดสมดุล กัน

ในแตละชวง แตละระยะ แตในเม� อบรรดาผูที่มีสวนเกี่ยวของ 

หรือผูที่มีอํานาจ หนาที่ รวมทั้ง ความรับผิดชอบ ทานเห็น

ไปในแนวนี้ ก็เอาเปนวา....คงตองวาไปตามความ มันซซซ

จุกอก ของใครตอใครไปตามสภาพ เพราะถึงกระนั้นก็ตาม 

การเปดชอง เปดโอกาส ใหพอมีโอกาสร� นเริง บันเทิงใจได

มั่ง แตก็ยังคงตองเฝาระมัดระวัง ตองควบคุม บังคับ ในบาง

เร� อง บางกรณี ไมถึงกับ ปลอยผี หรือ ปลอยฟรีบาร ไปซะ

ทุกเร� อง ทุกราว...

แตก็นั่นแหละ...สําหรับมาตรการในการควบคุม บังคับ 

ตอบางเร� อง บางกรณี มันอาจกอใหเกิดความ แปลกแยก หรือ

ออกจะ จินตนาการ ลําบากอยูพอสมควรเหมือนกัน เชนการ

สรุปเอาไวประมาณวา...การใหบริการใดๆ ที่มีการคลุกคลี

และสัมผัสกับลูกคา...จะตองสวมหนากาก ไมงั้นอาจตองเจอ

กับการสั่งปด สั่งหาม ของคณะกรรมการโรคติดตอ หรือของ 

กทม.โดยคุณนา กลามใหญที่สุดในปฐพี เอาดื้อๆ อะไรตอมิ

อะไรทํานองนี้ มันเลยกอใหเกิด คําถาม ที่ออกจะหาคําตอบ

ไดยากเย็นพอสมควร เชน ระหวางที่กําลัง นวดกันไป-นวด

กันมา จําเปนที่ตางฝายตางตอง สวมหนากาก กันเอาไวดวย

หรือไม? และอยางไร?

คืออันที่จริง...การเปดชอง เปดโอกาส ใหสามารถกลับ

ไป นวด หรือสามารถกระทํา หัตถการ ไมวาตั้งแตชวงที่ต่ํากวา

เอวลงไป หรือตลอดทั่วทั้งเนื้อ ทั้งตัว ยอมตองถือเปนความใจ

กวาง ใจถึง ของรัฐบาลอยูแลวแน�ๆ หรือยอมดีกวาการตองหัน

ไปใช ไมเขี่ย (ตองเวนระยะหางเกิน 2 เมตร) ระหวางกันและ

กันในตลอดชวง 2-3 ปที่ผานมา แตภายใตการกระทําการกระทํา

หัตถการ ตามแบบฉบับการ อาบ-อบ-นวด บานเรา ไมวาต่ํากวา

เอว หรือเกินกวาเอวก็แลวแต ออกจะเปนที่รับรู รับทราบกันมา

โดยตลอด วาถาหากตองปดหนา ปดตะหมูก มันไมน�าจะ ถนัด 

ซักเทาไหร โดยเฉพาะผูที่ชอบไซคอ-ไซคางของฝายตรงขาม ใน

ระหวาง นวด หรือ นาบ ชนิดที่อาจถือเปน จุดขาย ของกิจการ

ประเภทนี้ ไปแลวก็วาได...

อันนี้นี่แหละ...ที่มันเลยทําใหพูดลําบาก สรุปไดลําบาก วา

ทุกสิ่งทุกอยางจะเปนไปตามมาตรการแหงการเฝาระวัง หรือการ

ควบคุม บังคับ ไดมาก-นอยขนาดไหน จนอาจสงผลใหการผอน

คลาย คลี่คลาย กลับกลายเปนการสรางปญหา หรือเพิ่มปญหา 

ใหยิ่งซับซอน ซอนเง� อน หรือยิ่งหนักหนา-สาหัส ยิ่งขึ้นไปใหญ

หรือไม? ประการใด? หรือสุดทาย...หนีไมพนตองหันไป ปลอย

ผี, ปลอยฟรีบาร อยางมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได ไมก็อาจ

กลายไปเปนเง� อนไข-เหตุปจจัย เปน เคร� องมือ ในการรีด การไถ 

การแสวงหาผลประโยชน ของผูที่มีอํานาจ หนาที่ ในการควบคุม 

บังคับ ใหทุกสิ่งทุกอยางตองเปนไปตามมาตรการหรือนโยบายของ

ผูที่มีลําดับชั้นสูงๆ ขึ้นไป...

นี่...ขนาดเร� องเล็กๆ-นอยๆ เร� องที่ไมถึงกับตองคิดมาก-คิด

มายซักเทาไหร แตยังเปนอะไรที่ออกจะซับซอน ซอนเง� อน เสีย

เหลือเกิน สําหรับผูที่มีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบใน

การควบคุม ดูแล มาตรการตางๆ ไมอาจคิดกันงายๆ สรุปกัน

งายๆ ชนิดสามารถนํามาบังคับใชแบบประเภทนโยบายรอย

ขอ-สองรอยขอ ของคุณนา กลามใหญที่สุดในปฐพี ไดเสมอๆ 

เพราะมันยังมี ปจจัยผันแปร อีกเยอะแยะมากมาย ที่สามารถ

โผลเขามาสอดแทรก จนนโยบาย 241 ขอ อาจลงมือปฏิบัติให

เปนจริง-เปนจัง ไดเพียงแค 2 ขอ หรือ 4 ขอเอาเลยก็ไมแน� 

โดยจะไปโทษผูคนคิดนโยบาย ผูออกมาตรการควบคุม บังคับ 

ในแตละเร� อง แตละกรณี ก็คงไมไดกอใหเกิดประโยชนใดๆ 

ขึ้นมาแตอยางใด...

อยางไรก็ตาม...สรุปเอาเปนวา แมวาบานเราชวงนี้ หรือ

นับจากนี้เปนตนไป ยังมีเร� องใหญ เร� องโต ใหตองขบคิดตอง

แกปญหากันอีกเยอะแยะมากมาย ไมวาเร� องบัตรเลือกตั้งใบ

เดียว-หรือสองใบ เร� องของการแลนดสไลด-ไมแลนดสไลด 

เร� องการรื้อฟนอํานาจเกาเขามาแทนที่อํานาจใหมที่ชักจะเป

ไป-เปมายิ่งเขาไปทุกที ไปจนถึงเร� องการปวยตาย การอดตาย 

ที่ยังมองไมเห็นแสงสวางที่ปลายอุโมงคกันซักเทาไหร แตก็นั่น

แหละ...เม� อเทียบกับโลกทั้งโลก แมแตโลกของพวกฝรั่งมังคา 

ที่เคยทั้งมั่งคั่งและมั่นคงเสียเหลือเกิน แตภายใตวิกฤตการณ

ของโลก ที่กําลังเปนไปแบบชนิด วิกฤตซอนวิกฤต มีทั้งเร� อง

สงคราม โรคระบาด การขาดแคลนพลังงานและอาหาร ไป

จนถึงเร� องเงินเฟอ ฯลฯ การที่ยังไมถึงกับตองตายเพราะลูกปน 

ลูกระเบิด ไมถึงกับตองหนาวตายแข็งตาย ไมตองอดขาว-ปลา-

อาหาร แถมยังมีโอกาสได สวมหนากากนวด ซะอีกดวยตาง

หาก ยอมตองถือวา...โชคดีกวาบานอ� น เมืองอ� น ประเทศอ� น 

ไมรูจะกี่เทาตอกี่เทา...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Alice Walker... “In nature. 

Nothing is perfect and everything is perfect. Trees can 

be contorted, bent in weird ways, and still, they’re 

beautiful. - ในธรรมชาติ...ไมมีสิ่งใดดีพรอม แตทุกสิ่งทุก

อยางก็สมบูรณแบบภายในตัวเอง ตนไมอาจบิดเบี้ยว โคงงอ 

อยางประหลาด แตก็ยังคงสวยสดงดงาม...”

เ

















วากันไปเร� อยๆ!!!

“การที่ฝายคานจะคว่ําราง พ.ร.บ.ดังกลาว ตั้งแต

วาระที่ 1 ในทางการเมืองถือเปนสิทธิ์ของฝายคาน 

แตโดยหลักการการพิจารณางบประมาณนั้น 

ตองดําเนินการในชั้นรับหลักการ เพราะ

สวนใหญฝายคานที่ในอดีตจะเห็นชอบใน

ชั้นรับหลักการกอน เม� อพิจารณาในวาระ 

2-3 จึงจะตัดสินใจวาจะใหความเห็นชอบ

หรือไม”.

ชินวรณ บุณยเกียรติ 

รองประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร (วิปรัฐบาล)

นขณะที่ โลกโซเชียลกําลังสนุกสนานตั้งวงแซะ แซว แขวะ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะอยูบน

เคร� องบินเพ� อไปยังทาอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ กรุง

โตเกียว ประเทศญี่ปุน เพ� อเขารวมการประชุม International 

Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ระหวาง

วันที่ 25-27 พ.ค. ชวงอานหนังสืออยู แตกลับไมมีตัวอักษร ไมรู

วาอานกระดาษเปลาหรือไม 

กอนหนาเปนประธานการเปดงานการสัมมนาวิชาการระดับ

ชาติ เร� อง ความปลอดภัยทางถนน “ทศวรรษใหม วิถีใหม ขับขี่

ปลอดภัยตองมากอน” กลาวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งวา “รถติดก็

ดีอยูอยาง ถนนที่ติด รถมันติด อุบัติเหตุก็นอย ไมตาย อยางนอย

ก็ไมตาย เพราะรถวิ่งเร็วไมไดไง” 

เปนความบันเทิงในโลกโซเชียล ที่ผูนําประเทศมักสรางรอย

ยิ้มตลอดเวลาการครองอํานาจกวา 8 ป อยูบอยครั้ง 

หันมาดูแนวรบในสภาฯ นับแตมีการเปดประชุมสภาฯ ตอง

วางแผนตั้งรับ ปมประเด็นการเมือง ที่พรรคฝายคาน และพรรคใน

รัฐบาลบางขั้ว บางพรรค กําลังวางแผนเปดปฏิบัติการเขยาบัลลังก

อํานาจ พล.อ.ประยุทธ  

ตามปฏิทินการเมือง รัฐบาลประยุทธ กําลังจะเผชิญ

เร� องสําคัญ 1-2 มิ.ย. ที่ประชุมสภาจะมีการพิจารณารางพระ

ราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2566 วงเงินกวา 

3.18 ลานลานบาท  

ราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

และราง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ใน

วาระ 2-3 ที่คาดวาจะมีการพิจารณา วันที่ 9-10 มิ.ย. 

จากนั้นชวงปลายเดือนมิถุนายน พรรครวมฝายคานจะเขา

ช� อเสนอญัตติตอประธานสภาผูแทนราษฎร เพ� อขอเปดอภิปราย

ไมไววางใจรัฐบาลประยุทธ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 ที่คาด

วากระบวนการตรวจสอบญัตติ รายช� อ ความถูกตอง แลวจะบรรจุ

ญัตติอภิปรายกันในชวงกลางเดือนกรกฎาคม  

ยังไมนับรวมชวงสิงหาคมที่หลายฝายกําลังจับตาวาระการ

ดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ป ที่ ยังมีการมองตางมุม ทาง

ขูควํ่า พ.ร.บ.งบประมาณ 

จับตา ‘พท.-ศท.’ สงสัญญาณเตือน? 

กฎหมายบทสรุปสุดทายแลวจะลงเอยออกมาหนาไหน  

แตละเร� องลวนสําคัญยิ่ง เดิมพันถึงชะตากรรมรัฐบาล

ประยุทธอีกดวย 

หลังเปดสภา ฝายคานจองขยมรัฐบาลประยุทธทันที พรรค

เพ� อไทยวางเกมรับนอง เขยารัฐบาลประยุทธเอาไวแลว ตามที่ 

‘นพ.ชลน�าน ศรีแกว’ หัวหนาพรรคเพ� อไทย และผูนําฝายคานใน

สภาผูแทนราษฎร บอกเอาไววา 

‘ถาสภาไมใหผานราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย จะสงผล

ถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ซึ่งมีทางเลือก 2 ทาง คือ ยุบสภา 

หรือลาออก แมราง พ.ร.บ.งบประมาณจะไมผาน ก็สามารถใชงบ

ประมาณเดิม คือ พ.ร.บ.งบ 2565 ไปพลางกอน เวนแตเปนเร� อง

งบลงทุนที่จะสรางใหม ดังนั้นแผนงานโครงการตางๆ ที่เปนเร� อง

ประจําก็สามารถทําไดตอ แตไมอนุญาตใหนํางบไปลงทุนในสิ่งที่

เห็นวาไมชอบ ถาหากปลอยไปอาจจะกระทบตอพี่นองประชาชน

มากกวา นี่เปนทางเลือกที่จะตองพิจารณาใหถี่ถวน เพราะการไม

ใหผานอาจจะเกิดประโยชนกับประชาชนมากกวา แลวปลอยให

รัฐบาลชุดใหมเขามาจัดสรรงบประมาณแทน’ 

พรรคเพ� อไทยรุมขยมรัฐบาลประยุทธทันที เพ� อไทยอาจ

ไดใจมาจากผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

50 เขต 50 คน พรรคเพ� อไทยกวาดที่นั่งไดมากสุดในสภา 

กทม. 20 เสียง ตามมาดวยพรรคกาวไกล 14 เสียง ขณะที่

ผลการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. เดอะทริป-นายชัชชาติ สิทธิพันธุ 

ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งชัชชาติไมใชใครที่ไหน อดีตแคนดิเดต

นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพ� อไทย ที่ตางฝายตางมีสายสัมพันธ

ทางการเมืองที่ดีตอกัน  

ประกอบกับหวงจังหวะเวลาที่ พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) 

ภายใตการคอนโทรลของ ‘ธรรมนัส พรหมเผา’ กําลังจะมีการ

ปรับเปลี่ยนหัวหนาพรรค เปดทางใหธรรมนัสคุม 16 ส.ส.ที่อยูใน

มือ คุมทิศทางของพรรคดวยตัวเองทั้งหมด  

จนถึงนาทีนี้ยังไมรูวา ขั้วธรรมนัส จะยังยืนอยูกับประยุทธ

ไปจนตลอดรอดฝงหรือไม เม� อฟงสัญญาณซุมเสียงที่ออกมาชัก

แปลกๆ พลันที่ถูกผูส� อขาวถามวา มีจํานวนเสียงมากกวา 40 เสียง 

หมายถึงกลุมพรรคเศรษฐกิจไทยและกลุม 16 ใชหรือไม  

ธรรมนัส ตอบทันทีวา “อยาลืมวาผมมีพี่นองเยอะที่นั่งอยู

ฝายรัฐบาล สวนฝายคานนั้นไมตองพูดถึง” 

ไมเทานั้น เขายังสงสัญญาณไปถึงรัฐมนตรีบางคนอีกวา    

“รัฐมนตรีหลายคนปากเกง แตในทางปฏิบัติและการ

บริหารแผนดินลมเหลว ตองระวัง อยาเอาดีแตพูด โกหกผูใหญ

ไปวันๆ อยาทํา พูดเอามันอยูเร� อยเลย ตัวเองคอรรัปชันระวัง

เถอะ รัฐมนตรีที่พูดเกงๆ เดี๋ยวจะตกเกาอี้โดยไมรูตัว หมดอนาคต

การเมือง อวดเกงเหลือเกิน ผมมีขอมูลแน�น มีทุกอยางในการ

อภิปราย” 

ฝายคาน โดยเฉพาะเพ� อไทย ไดใจเหมือนไดยาดี เริ่ม

คิดสมการตัวเลขใหม จากเดิมที่เสียงฝายคาน รัฐบาล หาง

กันรวม 50 เสียง ในวันนี้หากไดขั้วธรรมนัส 16 ส.ส. กลุม 16 

ส.ส.พรรรคเล็กบวกกับงูเหาที่ยังดูแลอยูในซีกรัฐบาลอีกจํานวน

หนึ่ง จึงพอเห็นชองทางความเปนไปไดในการสงสัญญาณสั่ง

สอนรัฐบาล   

ทวาในอีกมุมหนึ่ง พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 วงเงินกวา 3.18 

ลานลานบาท ไมเพียงแคขั้วฝายรัฐบาลตั้งตารออนุมัติเพ� อนําไป

พัฒนาประเทศ ดูแลทุกขสุขประชาชน ขณะเดียวกันขั้วฝายคาน

หลายคนก็ใจจดใจจอกับ พ.ร.บ.งบประมาณนี้เชนกัน 

บางคนในปกฝายคานไมคอยจะเห็นดวย หากจะคว่ํางบ

ประมาณแลวทําใหประชาชนเดือดรอน อาจทําใหเกิดผลเสีย

ทางการเมือง แตคอยไปปลอยของ รุมถลม-ลมประยุทธ ในชวง

ศึกซักฟอกดีกวา!.  
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3บทความ

เคยมีคําถามวา การที่จะพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็งนั้น 

ตองทําอยางไร ตองอาศัยปจจัยใด หรือรูปแบบใด จึงจะทําใหผล

สําเร็จได 

คําถามน้ีน�าจะมีหลากหลายคําตอบ แตคําตอบท่ีคนสวนใหญ

มักจะใชกันและเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งอยางหน่ึง

ที่นิยมใชกันมาตลอด เห็นจะไมพนความรวมมือรวมใจ ผูกสัมพันธ

และความสมานสามัคคีในชุมชน โดยเฉพาะวัด และ โรงเรียน 

เน� องจาก วัดจะเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน เปนที่ยึดเหนี่ยว

ใหคนในชุมชนมีความรัก สามัคคีกัน รวมกันพัฒนาวัดใหสงบ รมร� น 

ขัดกลอมจิตใจใหเอื้อเฟอ แบงปนกัน เชนเดียวกับ โรงเรียน เปน

สถานท่ีใหความรู ใหการศึกษาใหกับลูกหลานของชุมชนใหเติบโตมา 

ใชความรูที่ร่ําเรียนมา เพ� อพัฒนาสังคม เปนศูนยกลางของชุมชน 

ในการจัดกิจกรรมที่จะสานสัมพันธคนชุมชนใหมีความรักใคร

กลมเกลียว รวมแรงรวมใจกัน เกิดเปนความสัมพันธระหวาง บาน/

ชุมชน วัด โรงเรียน และหน�วยงานภายนอก สูการบริหารจัดการ

แบบมีสวนรวมของชุมชน แบบ “บวร”

แตความสัมพันธดังกลาว จะใหแนบแน�นจนนําไปสูการพัฒนา

ชุมชนใหเปนชุมชนสรางสรรคนั้น ตองมีหน�วยงานที่เขาใจใน

แนวทางที่จะสรางชุมชนใหเขมแข็ง ดวยทุนของชุมชน โครงการ

พัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) มีแนวทาง

ในการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลัก บวร.เปนหัวใจหลัก เชน ชุมชน

ดีมีรอยยิ้ม พระนครศรีอยุธยา ที่ ไดเช� อมโยงผูรู ผูเชี่ยวชาญ      

มาแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมกันพัฒนา และสงเสริมเติมเต็ม

ความรู

ชุมชนสรางสรรค..รวมกันออกแบบ

“โครงการพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงงาน” เกิดขึ้น โดยมี 

บริษัท เบียรทิพย 1991 จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโรงงานในเครือของ

ไทยเบฟที่ตั้งอยูในพื้นที่ชุมชนพระขาว เปนหลักในการขับเคล� อน

กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเห็นไดจาก การสรางโรงเรือนขนมไทยที่ใหญขึ้น

และไดมาตรฐาน ใหกับ “กลุมอาชีพพระขาวขนมไทย” โดยผนึก                       

กําลังรวมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จํากัด และกลุม                     

จิตอาสา มาชวยกันพัฒนาพื้นที่ ทําใหวันนี้ กลุมไดใชประโยชน

อยางเต็มที่ สามารถเพิ่มผลผลิตขนมไดมากขึ้น 

นอกจากนี้ ชุมชนดีมีรอยยิ้มพระนครศรีอยุธยา ยังไดเขามา

ชวยพัฒนาตอยอดในดานการสรางความรับรู ในตัวสินคาใหกับ

กลุมอาชีพพระขาวขนมไทย  โดยแนะนําสงเสริม บอกตอเร� องราว 

และเช� อมโยงชองทางตลาดใหหลากหลายขึ้น เชน การออกรานใน

งานตาง ๆ  หรือแมแตการขายผานชองทางออนไลน สงผลใหยอดขาย

เพิ่มขึ้นหลายเทาตัว 

และดวยศักยภาพของชุมชนที่ตองการพัฒนา

ทักษะฝมือ แสวงหาความรูอยูเสมอ จึงรวมมือกับ คณะ

เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลพระนคร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด

ทักษะการทําขนมไทย ใหมีรสชาติทันสมัย ถูกปากผูบริโภค สามารถ

ทําการตลาดได เปนการเติมเต็มความรู ใหชุมชน เกิดแนวคิดที่

สรางสรรค ตอยอด พัฒนาทั้งสูตรขนม โรงเรือนใหมีมาตรฐาน

ขึ้นมาได

การทํางานดวยหลัก บวร.น้ัน นอกจากการพัฒนาชุมชนแลว 

วัด เปนอีกหนึ่งองคประกอบที่มีสวนสําคัญ ชุมชนดีมีรอยยิ้ม

พระนครศรีอยุธยา ไดเตรียมพัฒนาพื้นที่ วัดสีกุก ซึ่งตั้งอยูใน 

อ.บางบาล ใหเปนแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน ดวยตนทุนที่เปนแหลง

สําคัญทางประวัติศาสตร เปนวัดที่รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประทับ

บริเวณ ตนสะตือ (ปจจุบันยังคงเดนตระหงานภายในวัด) อีกทั้งเคย

เปนสถานที่ตั้งคายของกองทัพพมา เม� อครั้งกรุงศรีอยุธยา

แมทามกลางสถานการณ โควิด 19 บทบาทสําคัญของชุมชนดี

มีรอยย้ิมพระนครศรีอยุธยา คือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระ

ทบจากการขายผลผลิต โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกเมลอน

ปลอดภัยตามแนวทฤษฎีใหม ซ่ึงรวมกลุมปลูกเมลอนท่ีข้ึนช� อท่ีสุด 

ทําใหมีผลผลิตออกมาจํานวนมาก แตดวยชองทางการจําหน�ายที่

ยังไมครอบคลุม ทําใหเกิดปญหาปริมาณเมลอนลนตลาด ชุมชนดี

มีรอยย้ิมจึงไดเขาไปชวยทําการตลาดออนไลน ทําใหปจจุบัน สินคา

ถูกระบายออกหมดจนผลิตไมทัน สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน

อยางมาก

คําบอกเลา...จากชุมชน

แมยุพิน สุขเกษม ประธานกลุมอาชีพพระขาว ไดบอกถอยคํา

สั้นๆ แตเปยมดวยความหมายและตรงกับใจของชาวบานอยางมาก 

นั่นคือ “ไทยเบฟเขามาชวยตอยอดใหคนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น 

ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้น”  รวมถึง แมวารี กิจสะอาด 

สมาชิกกลุมพระขาวขนมไทย ไดบอกวา “ไทยเบฟลงมาสนับสนุนก็

ดีใจมากๆ เพราะเราจะไดมีที่ประกอบอาชีพที่เปนสัดเปนสวน  ดูดี

มีมาตรฐาน สะอาด เปนที่สะดุดตาของคน”

ปดทายที่ พี่ประสงค ไกรสิง รองประธานวิสาหกิจชุมชน

กลุมผูปลูกเมลอนปลอดภัยตามแนวทฤษฎีใหม เลาวา “สวนละ

ออฟารมนั้นไดรับผลกระทบจาก                           

โควิดโดยตรง เดือดรอนอยางมาก 

ผลผลิตออกทุกวัน แตไมสามารถ

สงขายได แตไดไทยเบฟเขามาชวย 

ชวยเพิ่มชองทางจําหน�าย ทําให

ผลผลิตเราขายหมดภายใน 7 วัน                                                   

จากเดมิตองใชเวลา 15 วนั ไทยเบฟ                                                            

เขามาชวยเหลือเรา เราสามารถ

สงไปจังหวัดตางๆไดทั่วไทย ทําให

เรารูจักลูกคามากขึ้น ตอยอดเปน

เครือขาย เพ� อสงขายเมลอนได

มากยิ่งขึ้น”

ทั้งหมดนี้คือความรวมมือ

ในการพัฒนาตอยอด หาจุดเช� อมโยง

ที่ลงตัว เกิดจากการลงพื้นที่ คนหา

แกนนํา แลกเปลี่ยนเรียนรู ในศักยภาพของกันและกัน เปนการ

ออกแบบรวมกัน เกิดเปนชุมชนสรางสรรค ชุมชนที่มีไดรับการ

พัฒนาตรงจุด ตรงกับความตองการของชุมชน ที่พลังความสามัคคี

ตองมาจากระเบิดจากภายใน ทําใหเสียงของชุมชนดังไปทั่วทุก

ทิศทาง ทําใหบรรดาเครือขายพันธมิตร พรอมที่จะรวมกันลงพื้นที่ 

รวมกันสรางชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองไดอยางยั่งยืน 

 ชุมชนดีมีรอยยิ้มพระนครศรีอยุธยา

ตนแบบ“บวร”สรางสรรค พัฒนา

‘น้ำ�คำ�’ถึง‘น้ำ�ประป�’

�มีเหลือ........

 ขอผมเล่มนะครับท่านรองนายกฯ “วิษณุ  เครืองาม”

 หนังสือ “โลกนี้คือละคร”

ที่ท่านเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆ สมัยเป็นรองนายกฯ ใน

รัฐบาลทักษิณนั่นน่ะครับ

งงตัวเอง ว่าพลาดงานบันทึก “เกร็ดพงสาวสันดาน

ระบอบทักษิณ” เล่มนี้ ไปได้อย่างไร?

ตอนนี้ ไม่รู้จะไปหาจากที่ ไหน ก็ต้องขอท่านเอาชนิด

ด้านๆ อย่างนี้แหละ

ในบรรดานักการเมือง คารมคมคำาในการตอบโต้และ

พูดจาทั้งในสภาและนอกสภา นอกจากอดีต “นายกฯ ชวน” 

ที่นักข่าวตั้งฉายาท่านว่า “มีดโกนอาบน้ำาผึ้ง” แล้ว

ก็มีท่านรองนายกฯ วิษณุนี่แหละ....

คู่ควรกับฉายา “เซี่ยวลี้ปวยตอ” ในหนังสือสุดยอด

นิยายกำาลังภายในของ “โกวเล้ง” มากที่สุด

เพื่อนผม “ว.ณ เมืองลุง” แปลในชื่อเรื่อง “ฤทธิ์มีดสั้น” 

คมชนิดมีดโกนเขิน

“มีดบินไม่พลาดเป้า”

ซัดออกไปเมื่อไหร่ กระทั่งคนตายใต้คมมีดของเขาก็

ยังไม่ทันได้เห็น!

ตอนนี้ มีใครเก็บซาก “ทักษิณปลิ้นปล้อน” ไปแล้วหรือ

ยังก็ไม่ทราบ ที่จ้อคลับเฮาส์ “เอาดีใส่ตัว-เอาชั่วใส่รองฯ วิษณุ” 

หน้าด้านๆ วันก่อน แล้วสมุนนำามาโพสต์ครึกโครมนั่นน่ะ

ทักษิณพูดว่า....

-เรื่องวัดพระแก้ว ผมไปทำ�บุญประเทศ มัคน�ยก

ประจำ� ครม.คือวิษณุ ผมไม่รู้เรื่อง ผมทำ�ง�นอย่�งเดียว เข�

ประส�นง�นทุกอย่�ง แล้วจัดทำ�บุญในวัดพระแก้ว 

แต่เหตุก�รณ์ที่มีปัญห� คือตอนนั้นวิษณุเป็นรอง

น�ยกฯ ทำ�หน้�ที่จัดก�ร วิษณุทำ�หนังสือถึงสำ�นักเลข�

พระร�ชวังเพื่อขอใช้วัดพระแก้วแล้ว ผมทำ�ง�นอย่�งเดียว

ไม่รู้เรื่อง

-เรื่องเปิดอ�ค�รพระเทพบิดรให้ไปถว�ยสักก�ระ

พระอัฐิบูรพกษัตริย์ คุณวิษณุก็ทำ�หนังสือถึงสำ�นักพระร�ช

เลข�ธิก�ร ทูลเกล้�ฯ 

รองเลข�ฯ ระบุว่�ในหลวงทรงทร�บแล้ว แล้วเปิดใช้

ทำ�บุญฉลองได้ต�มขั้นตอน 

แต่ปร�กฏว่�คุณแก้วขวัญที่นึกว่�ยังไม่อนุมัติ แล้ว

ทำ�ไมถึงใช้ได้ เข�ก็โวยว�ย ทั้งๆ ที่พระเจ้�อยู่หัวทรงรับสั่ง

แล้ว ผมกล่�วว่� ได้รับสั่งผ่�นรองเลข�ฯ แล้ว แต่พวกมัน

จ้องจะห�เรื่องผมเอง

-เรื่องแต่งตั้งรักษ�ก�รสมเด็จพระสังฆร�ช (สมเด็จ

พระพุฒ�จ�รย์ วัดสระเกศ-เปลว) คนทำ�ไม่ใช่ผมนะ เพร�ะ

ในหลวงรับสั่ง แล้ววิษณุเป็นคนเขียน เข�จึงนำ�เรื่องออก คน

จะโยนเรื่องนี้ใส่ผม แต่ผมแค่ไม่พูด.....

แล้วเมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๕)

รองฯ วิษณุ ที่ถูกทักษิณโยนให้เป็นคนทำาทุกเรื่อง ส่วน

ตัวเขา “เปล่าสั่ง-เปล่าทำา” ทุกเรื่อง นั้น

วิษณุไม่โต้ เพียงซัดมีดบินออกไปเงียบๆ

“ไม่เป็นไร ก็โยนม�เถอะ .......

กับเรื่องที่ตัวเองมิใช่ผู้กระทำา เมื่อถูกกล่าวหา ย่อมหยิ่ง

ในศักดิ์ศรี ที่จะไม่ลงไปขยำาขี้ที่เขาปาใส่ ให้เกิดภาพลักษณะว่า

ออกมา “แก้ตัว”

ให้ “ความจริง” ย้อนบอกเรื่่องราวที่คนกล่าว “อิงเท็จ” 

ขอดเกล็ดตัวเองจนแดงเถือกเถลือกไถล อันสามัญสำานึกของ

ผู้คน ใคร่ครวญแล้วย่อมเข้าใจ

“ไหนโจร-ไหนบัณฑิต”!?

ว่าจะคุยนิดเดียว เผอิญทางมันเลี้่ยวให้ต้องเคี้ยวคดตาม

ไปเรื่อยเปื่อย 

ที่จริง ตั้งใจจะคุยเรื่องที่ฟัง ส.ส.เขาถามรัฐมนตรีเรื่อง

ประมูลน้ำา “โครงการอีอีซี” มากกว่า

คือเรื่องการประมูลโครงการท่อส่งน้ำาดอกกราย มาบตาพุด 

สัตหีบ ที่มีปัญหาระหว่างบริษัท อีสท์วอเตอร์ “เจ้าเดิม” กับ

บริษัท วงษ์สยาม “เจ้าใหม่”

ก็ฟังข่าวมานาน อีสท์วอเตอร์จะหมดสัญญา เปิดประมูล

ใหม่ ยังไม่ทันได้เปิดซองประมูล ทางกรมธนารักษ์ยกเลิกการ

ประมูล อ้าง TOR ไม่สมบูรณ์ 

พอปรับ TOR ประมูลใหม่ ทุกเจ้าเดิมก็ยื่นซองประกวด

ราคา ปรากฏว่า วงษ์สยามให้ผลตอบแทน ๒ หมื่นกว่าล้านชนะ

ไป ส่วนอีสท์วอเตอร์ให้น้อยกว่า ก็แพ้ไป

พอแพ้ ก็ไปฟ้องศาลปกครอง ว่าประมูลไม่โปร่งใส เขา

ชนะรอบแรกแล้ว มาประมูลกันใหม่ เขาแพ้ แบบนี้มีนอก-มี

ในประมาณนั้น

ก็เป็นข่าวมาเป็นเดือนๆ ผมก็ฟังๆ สำานักโน้นว่าไปทาง 

สำานักนี้ว่าไปอีกทาง ทำาไป-ทำามา พลิกประเด็นอีกว่า 

ทำาไมกรมธนารักษ์ไม่ใช้วิธีประมูลทั่วไป กลับใช้วิธีการคัด

เลือก แบบนี้ล็อกสเปก จะเอาวงษ์สยามใช่หรือเปล่า? 

เรื่องก็ไปเข้าตีนการเมือง จ้องหยิบไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ

รัฐบาลด้วย

รับตรงๆ ผมไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ เมื่อวาน เมื่อ ส.ส.ยุทธ

พงศ์-เพื่อไทย ตั้งกระทู้ถาม รองรัฐมนตรีคลัง “สันติ พร้อม

พัฒน์” ตอบ

ท่านตอบถูก “ต่อมสงสัย” ของผมพอดี ก็อยากนำามาเล่า

เอาประเด็นหลักเลยก็คือ ที่ออกข่าว มุ่งตีกันที่ประเด็น

อีสท์วอเตอร์ชนะแล้ว ธนารักษ์กลับล้มประมูลใหม่ ทำาให้                

อีสท์วอเตอร์กลับฝ่ายแพ้วงษ์สยาม ส่อว่า กรมธนารักษ์                  

มีนอก-มีนัย ประมาณนั้น

รมช.สันติเคลียร์ในประเด็นที่ผมคาใจมานานได้พอดี 

ท่านตอบว่า

“อีสท์วอเตอร์เข้�ใจว่�ตัวเองชนะได้อย่�งไร ในเมื่อไม่

ได้เปิดซอง สงสัยว่�ทำ�ไมถึงรู้ร�ค�เหล่�นี้ 

ซึ่งผมจะได้ไปตรวจสอบต่อไป อย่�งไรก็ต�ม กรณีที่ 

บ.อีสท์วอเตอร์ไปฟ้องศ�ลปกครอง ศ�ลวินิจฉัยแล้วว�่ กรม

ทำ�ถูกต้องต�มระเบียบแล้ว 

เมื่อทีโออ�ร์ ไม่สมบูรณ์ก็ยกเลิก แล้วให้ 5 บริษัทยื่น

อีกครั้ง 

ที่ผ่�นม� ตั้งปี 35, 36 ถึงปี 66 บ.อีสท์วอเตอร์ จ่�ยให้

กรมเพียง 500 กว่�ล้�น 

แต่ในก�รประมูลรอบที่สอง บ.อีสท์วอเตอร์ เสนอถึง 

2.4 หมื่นล้�นบ�ท ซึ่งผมก็ตกใจ และจะได้ตรวจสอบกับเจ้�

หน้�ที่เพื่อชี้แจงกับประช�ชนด้วยว่�ร�ยได้ของรัฐห�ยไปไหน”

ผมว่า “หัวใจ” ของการประมูลโครงการท่อส่งน้ำาภาค

ตะวันออก “EEC” ที่ควรเคลียร์มันอยู่ตรงนี้ตะหาก

๓๐ ปี อีสท์วอเตอร์ จ่ายผลตอบแทนให้รัฐแค่ ๕๐๐ 

ล้านบาท

แต่พอมีแข่งประมูล ใส่กันเป็นหมื่นๆ ล้าน วงษ์สยาม

ให้รัฐ ๒๕,๐๐๐ ล้าน อีสท์วอเตอร์ให้ ๒๔,๐๐๐ ล้าน จึงแพ้ไป

ตัวเลขเหล่านี้แหละ มันน่ากังขา!

มูลค่าเป็นหมื่นๆ ล้าน แต่ให้รัฐแค่ ๕๐๐ ล้าน 

ประมูลรอบแรก ให้กันแค่ระดับพันล้าน พอปรับ TOR  

ประมูลรอบใหม่ อีสท์วอเตอร์กับวงษ์สยาม เข้าตำารา “ไก่เห็น

ตีนงู งูเห็นนมไก่” 

ใส่แข่งกันพรวดๆ ระดับ ๒ หมื่นกว่าล้าน เผอิญวงษ์

สยามให้มากกว่า จึงชนะไป ฝ่ายแพ้ก็โวย

เนี่ย...

ทำาไมการเมืองไม่มุ่งตรวจสอบประเด็นนี้ กลับเฉไฉไป

หยุมหยิมตรวจสอบวิธีการประมูล

ควรขอบคุณกรมธนารักษ์ด้วยซ้ำา ถ้าไม่ปรับ TOR 

ประมูลใหม่ 

๓๐ ปี ก็จะได้แค่ระดับพันล้าน แต่ประมูลใหม่ กลับได้

เป็นหมื่นๆ ล้าน!

อะไรทั้งหมด ไม่ตรงใจผม ตรงคำาถามในคำาตอบของ 

รมช.สันติ ที่ท่านถามกลับว่า

“อีสท์วอเตอร์เข้าใจว่าตัวเองชนะได้อย่างไร ในเมื่อไม่

ได้เปิดซอง สงสัยว่าทำาไมถึงรู้ราคาเหล่านี้?”

ก็นั่นน่ะซี....

รอบแรกที่ยกเลิก “ยังไม่ได้เปิดซอง” แล้วตัวเลขว่า

อีสท์วอเตอร์ชนะเท่านั้น-เท่านี้ ที่ฝ่ายค้านเอาไปโพนทะนา

เป็นตุ-เป็นตะ

 “หัวหงอก-หัวดำ�” ตัวไหน เสียประโยชน์แล้วเอ�ไป

ปั่นข่�ว?

ผมเป็นรองน�ยกฯ ท่�นเป็นน�ยกฯ ไม่เป็นไร เรื่องข้�ว

ก็เห็นโยนให้คุณบุญทรง (น�ยบุญทรง เตริย�ภิรมย์ อดีต รมว.

พ�ณิชย์)

เรื่องบ้�นเอื้ออ�ทร ก็โยนให้คุณวัฒน� (น�ยวัฒน� เมือง

สุข อดีต รมว.ก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์)”

ทักษิณผงะหงาย.......

อ้าปากค้าง ลูกตาเหลือกถลน สองมือไขว่คว้าอากาศ ยืน

โงนเงน ก่อนร้องโอ๊กกกกก เหมือนควายถูกเชือด แล้วอาเจียน

ออกมาเป็นโลหิต เปรอะเปื้อนเต็มหน้าอก ก่อนทรุดลงกองกับพื้น

ขอยืมสำานวน “ป. อินทรปาลิต” ผู้เป็น “ครูพักลักจำา” ของ

ผมมาใช้หน่อยนะครับ

นักข่าวถามในอารมณ์สยดสยองปนสมเพชต่อร่างที่ทรุด

คากองเลือดที่กระอักตรงหน้าต่อ ว่า

“ท่านไม่ติดใจสิ่งที่นายทักษิณพูดใช่หรือไม่?” 

บรรยากาศเงียบงำาเข้าคั่นกลาง........

“วิษณุปวยตอ” ก้มมองร่างจอมปล้อนปลิ้นกินชาติที่จม

เลือดตรงหน้า ปิดเปลือกตาตัวเองช้าๆ ตอบเบาๆ ประหนึ่งเต้า

หยินสวดส่งวิญญาณ

“ผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว

ท่�นเป็นหัวหน้�รัฐบ�ล ผมเป็นรองน�ยกฯ ก็คิดกันเอง

ไม่มีรัฐบ�ลไหนหรอก....

ที่ให้รองน�ยกฯ ลุกขึ้นม�ทำ�โน่นทำ�นี่ โดยที่หัวหน้�รัฐบ�ล

ไม่รู้เรื่อง 

แต่หล�ยเรื่องผมจำ�ไม่ได้แล้ว และยังไม่มีโอก�สไปเปิด

หนังสือโลกนี้คือละคร แต่บังเอิญผมเก็บเอกส�รไว้หมด”

จากนั้น.......

“วิษณุปวยตอ” ค้อมกายเชิงขอตัวกับนักข่าว 

ก่อนดุ่มเดินจากไป 

นักข่าวยืนแข็งค้าง ด้วยยังไม่คลายตื่นตะลึงในอานุภาพ 

“มีดบินไม่พลาดเป้า” ของวิษณุปวยตอ!

แบบนี้กระมังที่เรียกว่า “ตรรกะย้อนเกล็ด”

อันวิญญูชนนั้น ......

ถ้
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.

net ไดทีขี่แพะไล! เพ� อแมวคึกจัด หลังชัชชาติชนะ

แลนดสไลดเมืองหลวง ก็ยิ่งเรงวันเรงคืนอยากให                                               

เลือกต้ังใหญมาถึงเร็ววัน ประกาศควํ่างบฯ ป 2566 

บีบยุบสภา แตดูแลวก็แคคําขู คงรอใหกฎหมายลูก 2 ฉบับ

ผานฉลุยเสียกอน บรรลุบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ปูทางเพ� อไทย

กวาดแลนดสไลด ดันนายกฯ หญิงชินวัตรอีกคน ชวงนี้

หัวหนาพรรคที่ ไมใชหัวหนาครอบ 

ครัว และไมใชแคนดิเดตนายกฯ 

“หมอชลน�าน” ขยมขยี้ “บิ๊กตู” 

รายวัน ตามคอนเซ็ปตคนลมตอง

ซํ้า ผูนําขาลงสุดๆ บินไปญ่ีปุนรวม

การประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ 

27 ยังเจอม็อบหยิบมือในโตเกียว

ตะโกนไลหนาโรงแรมท่ีพัก แตอยาง

นอยยังมีหนึ่งเสียงปลอบประโลม

ใจ “ตอนนี้กลั้นใจเอาไวหน�อย หาย

ใจลึกๆ สูกับมัน โดยเฉพาะรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา ตอง

หายใจลึกๆ เขาไว ทานนายกฯ อีกไมกี่เดือน ผลงานที่อุตสาห

อดทนมา ถูกดา ถูกดิสเครดิต เปนรายวัน ดอยคาทุกวัน ทุก

อยางจะดีขึ้น คนก็จะไดเห็นวาสิ่งที่รัฐบาลไดทํามามันบังเกิด

ผลขึ้นมาแลว ประคับประคองอยูใหครบเทอม ไมกี่เดือนเทา 

นั้นเอง ทํามาดีๆ แลวอยาใหเกิดการสะดุด อยาใหอะไรมา

กีดกั้น การเมืองในอนาคตหลังเลือกตั้งจะเปนอยางไรคอยวา

กันอีกที แตวันนี้เราตองกอดคอกันพาประเทศใหรอดกันไป

กอน” จาก “ลุงกํานัน” ถึง “ลุงตู” 

• ไมใชแคเพ� อไทยที่ดี๊ดา ฟาก “เศรษฐกิจไทย” ก็

ฮึกเหิมไมแพกัน หวนจูบปากกับ “นายใหญ” ตะเพิดหัวหนา

อุปโลกนพนทาง “ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา” หัวหอกตัวจริง

ผงาดคุมเองซะที สรางโลกใบใหมที่ไมมี พปชร. ตอใหหักกับ

บิ๊กนอยนองรักของ “บิ๊กปอม” แตใชวาสายสัมพันธระหวาง 

“ธรรมนัส” กับ “บิ๊กปอม” จะขาดสะบั้น จะวาไปอยางนอย

ตอนนี้หัวหนา พปชร.ก็พูดไดเต็ม

ปากวาเศรษฐกิจไทยสั่งไมไดแลว

นะ สวนจะจริงมั้ย การเมืองตองดู

กันยาวๆ พลิกไปพลิกมาไมรูก่ีตลบ ท่ี

แน�ๆ  เวลาน้ีกวนธรรมนัสมี 16 เสียง                              

ผนึกกับพรรคเล็กภายใตการนํา “พิ

เชษฐ สถิรชวาล” หัวหนาแกง                                      

16 ลาสุดท่ีเปดรายช� อมีถึง 18  ส.ส.                                                                                

แตงงไมยักมี “เต” มงคลกิตติ์ สุข

สินธารานนท หัวหนาพรรคไทย

ศรีวิไลย ที่เปนตัวตั้งตัวตีของกลุม 

16 ถึงเลือกตั้งครั้งหนาจะไมเหลือพรรคจิ๋ว แตชวงปลายรัฐ                                                                  

บาลหลายเสียงของพรรคเล็กชางมี (มูล) คา โดยเฉพาะโหวต                                                                            

แมตชสําคัญ ประเดิมลงมติรับหลักการวาระแรก ราง พ.ร.บ. 

งบประมาณรายจายประจําป 2566 สัปดาหหนา กลวยสะพัดแน�

• นับถอยหลังโควิด “โรคประจําถิ่น” กลางเดือน

หนา กระทรวงสาธารณสุขพูดชัดประเดิมถอดหนากากอนามัย 

31 จังหวัด คือ โซนสีเขียว หรือพื้นที่เฝาระวัง 14 จังหวัด 

ไดแก ชัยนาท ตราด นครพนม น�าน บุรีรัมย พิจิตร อางทอง 

มหาสารคาม ยโสธร ลําปาง สุราษฎรธานี สุรินทร อุดรธานี 

อํานาจเจริญ กับโซนสีฟา หรือพื้นที่นํารองทองเที่ยว 17 

จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี จันทบุรี 

ชลบุรี เชียงราย เชียงใหม นครราชสีมา นนทบุรี นราธิวาส 

ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง 

สงขลา จังหวะเวลาปะเหมาะ 2 

สัปดาหหลังเปดสถานบันเทิง น�า

จะพอเห็นตัวเลขติดเชื้อ ถากลับ

มาดีดอีกรอบ ก็ตองวัดใจ ศบค. 

ยังจะรีบรอนไฟเขียวใหถอดแมสก                                                    

ม้ัย ในเม� อคลายล็อกกิจการกิจกรรม

ตางๆ หมดแลว แคจะคงมาตรการ

ปองกันไวสักอยางไมไดเชียวหรือ                                                

ถึงจะพยายามดอยคาโควิดคลาย

ไขหวัด ฉีดวัคซีนติดแลวไมถึงตาย                                                                            

แตไมไดการันตีเร� อง “ลองโควิด” ระดับอาจารยหมอในประ 

เทศไทยหลายคนก็เตือนเร� องนี้ ผลวิจัยของตางประเทศก็ชี้ชัด

วาอาการลองโควิดสงผลกระทบตอทุกระบบในรางกายของ

ผูที่เคยติดเชื้อตั้งแตหัวจรดเทา ขึ้นอยูกับวาจะรุนแรงมาก

นอยแคไหนหรือยาวนานตางกันไป ตรงนี้ระบบสาธารณสุข

เตรียมไวหมดแลวหรือยัง ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ยังผวา

กลัวติดเจาโรคนี้ รบกวนฝาก “เจากระทรวง” พิจารณาให

ถี่ถวนดวยวา ถึงเวลาปลดหนากากแลวจริงหรือ!.

ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา

ไ

เปนสัตวปาคุมครองตามพระราชบัญญัติสงวนและ

คุมครองสัตวปา พุทธศักราช 2535 มีรูปรางอวนสั้น ขนสั้นสี

เทาหรือสีน้ําตาล หนาคอนขางยาว ขนบนหัวสั้นมีสีเทาหรือสี

น้ําตาล และขึ้นวนเปนกนหอย ขนตรงสวนใตทองมีสีจางจน

เกือบขาว ขนบริเวณหลังเปนสีน้ําตาลไหมหรือดํา หางคอน

ขางสั้น เปนลิงที่คนไทยรูจักและคุนเคยเปนอยางดี มักจะถูก

จับมาเลี้ยงและฝกใหแสดงตางๆ ตามคําสั่ง เชน ละครลิง 

หรือปนตนมะพราวเก็บลูกมะพราว นอกจากนี้ ยังมักใชลิงกัง

ในปองกันการกอกวนของลิงแสม เพราะกลิ่นสาปและขนาด

ตัวของมันทําใหลิงแสมกลัว ไมกลาเขาใกล. 

ลิงกัง

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

อนุทิน ชาญวีรกูล

ลี้คิมฮวง

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. กลับ

มานั่งพิจารณาดูรองรอยจากเร� องราวตางๆ ในวิถีชีวิตที่

ดําเนินไปตามกระแสธรรมในหวงเวลาประมาณ ๒๐ วัน 

ระหวาง ๖–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่จาริกไปปฏิบัติศาสน

กิจตามจังหวัดตางๆ จากภาคเหนือสูภาคกลางและภาคใต.. ให

อัศจรรยวาเปนไปไดอยางไร!?

เริ่มตนที่ไปรวมกับคณะสงฆ เพ� อเจริญพระพุทธมนตและ

รับพระราชทานฉัน ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานผาไตรและภัตตาหาร ถวาย

พระสงฆในพิธีบําเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ใน พิธีบําเพ็ญกุศล

อุทิศถวายแด สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา 

กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร เน� องในโอกาสวันประสูติครบ 

๙๙ ป ณ เจดียศรีมหาราช วัดปาสิริวัฒนวิสุทธิ์ (ธ) อ.ทาตะโก 

จ.นครสวรรค เม� อ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หลังจากนั้นได้เดินทางต่อเนื่องไปพัก

จําวัดที่วัดปาอารยวังสาราม (ธ) อ.บางไทร 

จ.พระนครศรีอยุธยา เพ� ออํานวยการจัดฝก

อบรม พระภิกษุในโครงการจิตอาสา กําลัง

ใจ พัชรธรรม ที่จะจาริกไปปฏิบัติศาสนกิจใน

พื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ระหวาง ๑๑-

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โดยมีรายการพิเศษจาก กรมราชทัณฑ 

โดยทานอธิบดี ดร.อายุตม สินธพพันธุ นิมนต

ไปบรรยายธรรมในหัวขอเร� อง “ปุริสรัตนะ ..                                                       

คุณธรรมที่ควรมีในจิตวิญญาณของผูบัญชา                     

การเรือนจํา!!” ในที่ประชุม/สัมมนาผูบัญชา 

การเรือนจํา กรมราชทัณฑ ที่มาจากทั่วประ 

เทศ เม� อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กรมราช 

ทัณฑ จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ ในชวงเชาของวันดังกลาว ไดรับ

นิมนตจากเรือนจํากลางบางขวาง เพ� อไป

บรรยายธรรมใหการอบรมแกผูตองขังโทษประ 

หารชีวิต ในยามเชา เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. 

ของวันดังกลาว (๑๒ พ.ค.๖๕) ซึ่งนับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอ

การปรับสภาพจิตใจ.. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูตองขังโทษประ 

หาร ใหมีความสํานึก ต� นรู และมีความรู ความเขาใจถูกทํานอง

คลองธรรม.. ดวยภาษาธรรมแบบงายๆ เขาใจไมยาก.. ซึ่งนับวา

ไดผลสัมฤทธิ์ตามประสงคตอการไปบรรยายกึ่งสนทนาในครั้ง

นี้ ดวยบรรยากาศที่เปนแบบสบายๆ ไมเครงเครียด หลีกเลี่ยง

พิธีการรูปแบบทั้งปวง

จึงทําใหเกิดการตอบรับ.. จากการรับรูที่นําไปสูการส� อสาร

ธรรมกันไดมากขึ้น.. กอใหเกิดความสบายใจ.. ความพึงใจในการ

สนทนารวมกัน จนไดรับการรองขอใหกลับ มาเยี่ยมพวกเขา

อีกครั้ง ดวยน้ําเสียงดุจลูกศิษยคนหนึ่งที่สํานึกในคุณของครูบา

อาจารย...

สาธุชนผูสนใจ.. สามารถเปดรับชม.. รับฟงไดจากยูทูบ.. ใน

ชอง Arayawangso .. (อารยวังโส) ที่เขียนหัวเร� องวา.. “อบรม

ผูตองขังโทษประหารชีวิต .. ใหเขาใจธรรมชาติของชีวิต!!” ซึ่ง

เปนที่สนใจของหมูชนที่เขาไปติดตามกันจํานวนมากในขณะนี้

...และในหวงเวลาระหวาง ๑๑-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่ง

เปนสัปดาหวิสาขบูชาโลกดังกลาวนั้น.. ไดจัดการฝกอบรมพระ

ภิกษุในโครงการจิตอาสา กําลังใจ พัชรธรรม ตามที่กลาวในเบื้อง

ตน.. เพ� อความรู-ความเขาใจในพุทธศาสนาและศาสนาอ� นๆ ใน

สังคมปจจุบัน โดยเฉพาะศาสนาอิสลาม...

จึงไดเชิญนักวิชาการทางดานศาสนาอิสลาม เชน ศาสตรา 

จารย ดร.จรัญ มะลูลีม ผูเชี่ยวชาญดานมุสลิมและอาหรับ

ศึกษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.. ผศ.ดร.มาโนชญ อารีย 

ผูเชี่ยวชาญความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ.. อีกทั้งนักการทหารที่เขาใจในจิตวิญญาณของ

หมูชนตางศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรม เปนตน.. ทําใหการจัด 

การอบรมถวายความรูแดพระภิกษุในโครงการจิตอาสา กําลังใจ 

พัชรธรรม ในครั้งนี้เปนไปอยางมีรสชาติ สมประโยชนตามตั้งใจ 

ทั้งฝายผูรับและผูให... นับเปนมิติใหมของภิกษุสงฆที่ควรเรียนรู

ในศาสนา สังคม วัฒนธรรม หลากหลายดวย เพ� อความเขาใจใน

สังคมพหุวัฒนธรรมที่สืบเน� องมายาวนานในแผนดินสุวรรณภูมิ

แหงนี้...

ความคุนเคยที่เกิดขึ้นระหวางนักวิชาการตางศาสนากับ

พระภิกษุในโครงการ กลายเปนบรรยากาศที่สรางสรรค นําไปสู

การปรับเปลี่ยนทัศนคติระหวางกันและกัน.. จนกลายเปนความ

ยินดีตอกันที่จะพูดคุยกันอยางเปดใจ... โดยเฉพาะปญหาระหวาง

ศาสนิกชน.. ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ที่มีการกอการรายเขา

มาตอกลิ่มใหเกิดรอยราวในระหวาง...

การเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจใน ๕ จังหวัดชายแดนภาค

ใต ของภิกษุในโครงการจิตอาสา กําลังใจ พัชรธรรม.. จึงควรไป

อยางบัณฑิต.. ผูรู สัตบุรุษ ผูมีธรรม.. โดยเฉพาะในฐานะผูเจริญ

สมณธรรมในพระพุทธศาสนา

“ความเขาใจ เขา .. ความเขาใจ เรา” เปนธรรมลักษณะ

ที่สรางสรรคทางจิตวิญญาณไดเกิดขึ้น.. จากการอบรมในครั้งนี้.. 

ซึ่งคงจะดีกวาคําวา .. “รูเขา .. รูเรา” ที่ชอบพูดกันใหเกรอใน

ตลาดการตอสู แขงขัน และทําลาย...

“ความเขาใจ เขา .. ความเขาใจ เรา” นี่แหละ เปนกุญแจ

ดอกแรกที่จะนําไปสูการเปดประตู.. เพ� อการเขาใกล-เขาถึงกัน

และกัน...

พระพุทธศาสนาไดสอนหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ 

อันเปนไป เพ� อรักกัน.. เพ� อความเกื้อกูลกัน.. เพ� อการไมทะเลาะ

วิวาท.. ไมขัดแยงกัน.. ชาวพุทธจึงควรนํามาใสใจ.. พิจารณาให

เขาใจ.. เพ� อนําไปใชใหเกิดประโยชน ดังใน ๓ ขอแรก พึงตั้ง

เมตตาในกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งตอหนาและลับหลัง.. 

ซึ่งนับเปนหัวใจสําคัญของสาราณียธรรม.. ธรรมอันเปนที่รัก.. ที่

ระลึกถึงกัน.. ธรรมอันเปนไปเพ� อการสงเคราะหกัน.. เพ� อความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน.. แมจะตางศาสนา.. ก็มิใชจะทําใหตาง

ศีล.. ตางทิฏฐิ.. หากมีเมตตากรุณาตอกัน... เพราะหลักสําคัญ

ของศีลและทิฏฐิที่จะเสมอกันได ก็วัดจากเมตตากรุณา.. นี่แหละ

เปนสําคัญ.. จึงไมวาจะเปนศาสนาใด.. ลัทธิใด หากใจมีเมตตา

กรุณาเพาะบมอบรมอยู.. ยอมไมเปนไปเพ� อความแตกแยกกัน.. 

เพ� อการทําลายกันอยางแน�นอน.. ดังที่พุทธศาสนามีภาษิตวา.. 

“เมตตาธรรม ค้ําจุนโลก”

จึงกลาวไดวา การอบรมภิกษุในโครงการจิตอาสา กําลังใจ 

พัชรธรรม ในครั้งนี้มีประโยชนอยางยิ่ง.. ประสบความสําเร็จตาม

ความมุงหมาย เม� อภิกษุในโครงการจิตอาสา กําลังใจ พัชรธรรม 

กับนักวิชาการทางศาสนาตางๆ ตลอดจนถึงนักวิชาการทางทหาร.. 

ไดรวมใจกันสรางสรรคกระบวนการเรียนรู.. ที่นําไปสูการเปดจิต

รับรู.. รับฟง.. รับทราบ ซึ่งกันและกัน.. กอใหเกิดทัศนคติเชิงบวก 

แมจะตางศาสนากัน...

ในวันนี้.. ภิกษุพัชรธรรม.. ในโครงการจิตอาสา กําลังใจ 

พัชรธรรม ไดลงพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต รวมปฏิบัติศาสน

กิจกับพระภิกษุในทองถิ่นและกับหน�วยงานทางราชการในพื้นที่.. 

ในทัศนะที่เขาใจสังคมเชิงพหุวัฒนธรรม.. ที่ดําเนินสืบเน� องมา

ยาวนานในสังคมทองถิ่น.. โดยเฉพาะใน ๕ จังหวัดชายแดนภาค

ใต

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะครบกําหนด

ครึ่งเดือน.. จึงไดมีการรวมตัวกันของภิกษุพัชรธรรมในโครงการ 

เพ� อสวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพ� อแผนดินไทย เปนครั้งที่ ๒ ณ 

วัดราษฎรบูรณาราม (วัดชางให) อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี โดย

- เวลา ๐๗.๐๙ น. บิณฑบาตรอบพระเจดียวัดชางให

- เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น... คณะสงฆในโครงการจิตอาสา 

กําลังใจ พัชรธรรม โดยการนําของหลวงพอพระอาจารยอารยวัง

โส จะรวมกันสวดพระปริตรอธิษฐานจิต เพ� อ

แผนดินไทย เปนครั้งที่ ๒ และตอเน� องดวยการ

บรรยายธรรมนําปฏิบัติบูชา เพ� อนอมถวายเปน

พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

- เวลา ๑๐.๑๐ น... มีการถวายสังฆทาน.. 

และทอดผาปาถวายปจจัยสมทบกองทุนการ

ศึกษาภิกษุ-สามเณรวัดชางให โดยมีพลเอก

จรัล กุลละวณิชย เปนประธานจัดงานฝายฆรา                                                              

วาส.. ดังที่เคยปฏิบัติกันมายาวนานของการ

สวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพ� อแผนดินไทย ณ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราช

วัง.. ในหลายปที่ผานมา อันเปนหวงเวลาวุน 

วายในสังคมไทย.. จนผานเหตุการณดังกลาว

มาได.. จึงยุติการจัดงานดังกลาว

สําหรับการจัดงานสวดพระปริตรอธิษ 

ฐานจิตเพ� อแผนดินไทย ณ วัดชางให จ.ปตตานี 

ในครั้งนี้ นับเปนครั้งที่ ๒.. โดยครั้งที่ ๑ จัดขึ้น

เม� อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งบานเมืองในภาคใต

กําลังเกิดวิกฤตการณกอการรายรุนแรงมากๆ 

ในขณะนั้น

จากการจัดงานในคร้ังน้ัน (๒๕ มี.ค.๒๕๕๐).. เม� อความทราบ

ถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.. ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของ

ชาวไทย.. จึงไดทรงมีพระดํารัส “อนุโมทนา” มาถึงตามเอกสาร

หนังสือจากสํานักราชเลขาธิการที่อัญเชิญพระดํารัสมานมัสการ

เพ� อทราบ.. นํามาสูความปติ.. ยินดียิ่งของคณะศรัทธามหาชนทุก

หมูเหลาที่มีสวนรวมในการจัดงานดังกลาว ไมวาพลเอกจรัล กุล

ละวณิชย พล.ต.ท.นิพนธ หรือแมทัพภาค ๔ ในขณะนั้น

บัดนี้ การจัดงานสวดพระปริตรอธิษฐานจิตเพ� อแผนดิน

ไทย ครั้งที่ ๒ ณ วัดชางให ไดอุบัติเกิดขึ้นอีกครั้ง.. โดยความ

พรอมเพรียงของพระภิกษุในโครงการจิตอาสา กําลังใจ พัชรธรรม 

ที่ไปปฏิบัติศาสนกิจใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต.. โดยการสนับ 

สนุนของ พลเอกจิรเดช กมลเพ็ชร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก 

นายนิพันธ บุญหลวง ผูวาราชการจังหวัดปตตานี.. พลโทเกรียง

ไกร ศรีรักษ แมทัพภาคที่ ๔ (กอ.รมน.ภาค ๔) นายพรพนา แสน

การุณ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จ.ปตตานี.. และ

กรมราชทัณฑ โดย ดร.อายุตม สินธพพันธุ อธิบดี ตลอดจนถึง

คณะศิษยศรัทธาในพระอาจารยอารยวังโส เพ� อความสงบสุขของ

พี่นองประชาชนใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต.. เพ� อสันติสุข

ของแผนดินไทยและเพ� อพรอมใจกันปฏิบัติประพฤติธรรม นอม

ถวายฯ เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.. อัน

ควรแกการรวมสาธุการสําหรับการจัดงานในครั้งนี้!!.

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

..รอยธรรมความดี .. รอยความสุขสู.. แผนดินไทย!!

ฟนเพจเฟซบุก CARE คิด เคล� อน ไทย ไดเผยแพรความ

เห็นของนายทักษิณ ชินวัตร หรือ TonyWoodsome อดีต

นายกรัฐมนตรี กลาวในรายการ CareTalk X Clubhouse 

หัวขอ “เปดใจที่นี่ เบื้องหลังรัฐประหารที่ไมเคยเลา” เม� อ

วันอังคารที่ 24 พ.ค.2565 มีเนื้อหาตอนหนึ่งวา

“...วิษณุทําหนังสือถึงสํานักเลขาฯ พระราชวังเพ� อขอใชวัด

พระแกวแลว ผมทํางานอยางเดียว ไมรูเร� อง...”

พอผมชนะการเลือกตั้งได 377 มีปลอยขาววาทักษิณมีเสียง

มากกวา 2 สภารวมกัน (ส.ส.+ส.ว.) จะทําใหอํานาจการแตงตั้ง

รัชทายาทอยูในมือกับทักษิณ เหากินหัวตายเลย เร� องนี้เปนเร� อง

สํานักพระราชวัง แตพวกมันปลอยขาว ไมรูจะทําลายความนิยม

ผมหรือยังไง ไมรูจะลมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังไง เลยไปเอา

เร� องเจามาเลน

แลวเร� องวัดพระแกว ผมไปทําบุญประเทศ มัคนายกประจํา 

ครม.คือ วิษณุ ซึ่งผมไมรูเร� อง ผมทํางานอยางเดียว เขาประสาน

งานทุกอยาง แลวจัดทําบุญในวัดพระแกว แตเหตุการณที่มีปญหา 

คือตอนนั้นวิษณุเปนรองนายกฯ ทําหนาที่จัดการ วิษณุทําหนังสือถึง

สํานักเลขาฯ พระราชวังเพ� อขอใชวัดพระแกวแลว ผมทํางานอยาง

เดียวไมรูเร� อง

ขณะที่นายวิษณุตองออกมาระบุวา เร� องที่เกิดขึ้นนานแลว 

ทั้งตนเองกับทักษิณ ก็คงลืมๆ กันแลว แตตัวเขาก็ไดไปเขียนเอาไว

ในหนังสือช� อ “โลกนี้คือละคร”

เม� อพลิกไปดูหนังสือเลมดังกลาวในบทที่ช� อวา เร� องมาก มาก

เร� อง หลากเร� อง หลายรส  มีตอนหนึ่งพูดถึงเร� อง “ทําบุญประเทศ

ที่วัดพระแกว” โดยมีเนื้อความวา 

เม� อป 2548 นายกรัฐมนตรีสั่งการวาตั้งแตเกิดเหตุที่จังหวัด

ชายแดนภาคใตและการประทวงรัฐบาลใน กทม. ตลอดจนหลังการ

เกิดสึมามิ การบํารุงขวัญและกําลังใจประชาชนเปนเร� องดีที่ควรทํา

บอยๆ ในสมัยโบราณก็เคยทํากัน ประเทศไทยเรามีเร� องรายๆ มา

มาก ถาไดทําบุญประเทศเสียหน�อยน�าจะเปนประโยชน ทั้งยังไดผล

เปนการรวมพลังสรางความสามัคคีระหวางศาสนิกชนตางศาสนา

ดวย สวนที่วาเบื้องหนาเบื้องหลังจะเปนอยางที่บางคนไปเมาธวา 

มีหมอดูมาทํานายทายทักและแนะนํานายกฯ ใหแกเคล็ดสะเดาะ

เคราะหนั้น 

“ผมไมเคยทราบวาเท็จจริงประการใด รัฐบาลใหผมไปหารือ

กับผูนําศาสนาทั้งหลาย ไมวาประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จ

พระสังฆราช ผูแทนคารดินัลมีชัย กิจบุญชู ผูแทนจุฬาราชมนตรี 

นายกสมาคมฝายซิกข พระราชครูพราหมณ ก็ไดรับคําตอบในทาง

ที่ดีวาควรทํา โดยจะใหความรวมมือ ทั้งยังแนะนําดวยวาใหทํา

อยางไร”

ผมเปนประธานฝายเตรยีมงาน ไดเรยีกประชมุคณะกรรม การ

ในเร� องนี้ ไปหลายครั้ง พิธีศาสนสัมพันธทุกศาสนาจัดที่สวนอัมพร 

ในสวนของพุทธศาสนานั้นเห็นควรแยกเปนพิธีเจริญพระพุทธ                                                                                                       

มนตอีกสวนหนึ่งตางหากเพ� อความเปนสิริมงคลของประเทศไทย

ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพราะสถานที่นั้นเปนทั้ง

สัญลักษณของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย

ในการประชุมเตรียมงาน ผูแทนสํานักพระราชวังไดมารวม

ประชุมดวยโดยตลอดและไดใหคําแนะนําตางๆ เปนอันมาก เร� อง

ใดที่ทานคัดคานเราก็ไมทํา แตรัฐบาลเวลานั้นคงกําลังเปน “ขาลง” 

ทําอะไรจึงผิดไปหมด เปนเหตุใหมีผูนํามาติติงวากลาวสืบมาจนถึง

บัดนี้วารัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีไมรูจักกาลเทศะ ไมรูกาล

อันควร ทําตนเสมอเจา หนักเขาก็วาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

เร� องคุณทักษิณถูกตําหนิมีมาแลวหลายเร� อง มีมูลบางไมมี

บาง บางเร� องและสวนใหญผมก็ไมเคยทราบวาใครไปทําอะไร เอา

ไวที่ไหน อยางไร แลวแตกรรมใดใครกอ แตบางเร� องเทาที่ทราบก็

ยังมีสวนที่มีผูเขาใจคลาดเคล� อน และไมเปนธรรมที่จะยกมาพูดบิด

เบือนซ้ําๆ ซากๆ เชนนั้น หลังจากการทําบุญที่วัดพระแกวในวันที่ 

10 เมษายน 2548 เม� อการตําหนิติเตือนแพรหลายมากขึ้น ผมและ

อาจารยธงทอง จันทรางศุ กับคุณจุฬารัตน บุณยากร จากสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ (ปจจุบันถึงแกกรรมแลว) ก็ไดปรึกษากับ

บุคคลสําคัญหลายฝายเห็นวาควรออกรายการโทรทัศนชี้แจงเร� องนี้ 

ชี้แจงไปแลวก็แลวกัน 

แตสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเห็นวากระแสวิจารณทาง

ส� อมวลชนยังแรงจัดจึงไดปมเปนซีดีแจกเผยแพรไปทั่ว จนแมเวลา

จะขึ้นทางดวน แมแตโทรทัศนก็นําเทปรายการมาออกซ้ําแลวซ้ํา

เลาจนน�ารําคาญ ผมยังเหม็นหนาตัวเอง

“ในวันที่ 4 ธันวาคมปนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมี

พระราชดํารัสในที่ประชุมมหาสมาคมที่มาถวายพระพรชัยมงคล ณ 

ศาลาดุสิดาลัย ในทํานองวาการใชวัดพระแกว ทําไมคนเปนนายก

รัฐมนตรีจะใชไมได การชี้แจงก็สมควรอยู แตทําใหพอดีๆ มากไป

คนจะไมฟง”.

ยอนเหตุทําบุญประเทศ

เร� องเลาจาก ‘เนติบริกร’

แ

เ



เค้าลางมาต้ังแต่วันพุธท่ี 25 พ.ค.ท่ีผ่านมา หลังจาก 

“ทนายเดชา” เดชา กิตติวิทยานันท์ เจ้าของสำานวน 

“จุ๊กกรู้” ทนายความของนางภนิดา ศิระยุทธโยธิน 

แม่ของอดีตดาราสาว “แตงโม” นิดา พัชรวีระพงษ์ 

ออกมายอมรับปมโทรศัพท์มือถือของแตงโม ที่มีมือปริศนานำา

ข้อมูลจากโทรศัพท์ โพสต์สร้างความปั่นป่วนสับสนต่อสังคมที่

เฝ้าจับตาคดีนี้

เป็นฝีมือ “คุณแม่”!!! 

ที่ส่งโทรศัพท์แตงโมข้ามน้ำาข้ามทะเลไปให้ “บังแจ็ค” ถึง

สหรัฐอเมริกา

“ทนายเดชา” ต้ังโต๊ะเล่ายาวถึงท่ีมาท่ีไปเรื่องดังกล่าว หลัง

จากพูดคุยกับแม่แตงโมผ่านทางโทรศัพท์...

“ทราบว่าบังแจ็คติดต่อมาถึงคุณแม่บ่อย และมีการพูดคุย

จนเกิดความสนิท วันหนึ่งโทร.มาหลายครั้ง เพราะบังแจ็คอ้าง

ว่ามีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแตงโมถูกฆ่าตาย เป็นคดี

ฆาตกรรม ส่วนกระแสข่าวบังแจ็คซื้อโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา 3 

แสนบาทนั้น สอบถามแม่แล้วไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ อาจจะจริง

หรือไม่จริงก็ได้ ไม่ได้พูดถึง

การซื้อ เพียงแต่บอกว่าหลัง

ได้รับโทรศัพท์จากพนักงาน

สอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี 

วันที่ 13 พ.ค. อยากรู้ว่าข้าง

ในมีอะไรบ้าง อยากค้นหา

ความจริงว่าลูกสาวเสียชีวิต

เพราะถูกฆาตกรรมจริงหรือ

ไม่ แต่ก็เปิดไม่ได้เนื่องจากมี

รหัส แม่ใช้ไม่เป็น”

ทนายเดชายังบอกว่า 

ได้บอกทางคุณแม่แล้วว่า

ต้องออกมาพูดแล้ว เพราะทำา 

ให้ทนายเสื่อมเสียไปด้วย ต้องให้จบ อีก 2 วันแม่จะพูดให้จบ ส่วน

ท่ีแม่บอกว่าโทรศัพท์อยู่ท่ีทนาย ผมไม่ขอตอบ ย่ิงเป็นทนายของ

แม่แล้วมาตอบจะผิดจรรณยาบรรณวิชาชีพ ให้คิดเอาเอง ท่ีแม่

ยอมให้พูดเพราะได้คุยกับคุณแม่ว่าเรื่องมันใหญ่แล้ว ต้องพูดแล้ว 

จะมาบอกว่าอยู่กับตนไม่ได้ แต่คิดว่าท่ีตอบไปก็เพื่อเอาตัวรอด

“เรื่องการส่งโทรศัพท์ไปให้บังแจ็ค คุณแม่ไม่เคยมาพูด

คุยกับตนล่วงหน้าเลย แม่จัดการเองหมด แต่หลังจากเกิดเรื่อง

ก็แคปหน้าจอส่งไปให้แม่ดู สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น จึงมาทราบ

เรื่องภายหลัง”

พลันที่ “ทนายเดชา” แถลงเรื่องดังกล่าวจบลง หลายคน

ก็ตงิดอยู่แล้วว่ามีโอกาสที่ทั้ง “ทนายเดชา” และ “คุณแม่” น่า

จะคอนเวิร์ส ทางใครทางมัน เพราะสิ่งที่ทนายเดชาแถลงนั้น 

“คุณแม่” โดนเต็มๆ

สุดท้ายเพียงข้ามวัน “ทนายเดชา” ก็โพสต์เฟซบุ๊ก...

“ผมและคุณแม่แตงโมได้ตกลงกันเกี่ยวกับคดีแตงโม โดย

ผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความ เนื่องจากมีความเห็นทาง

คดีไม่ตรงกัน แต่เรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม”

จุ๊กกรู้ๆ

“ทนายเดชา” หรือ เดชา กิตติวิทยานันท์ เป็นทนายความ

และเป็นประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ รวมท้ังยังเป็นแอดมิน

เพจ “ทนายคลายทุกข์” ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ 

ถือเป็นทนายที่สังคมออนไลน์ สังคมโซเชียลรู้จักกันดีคน                

หน่ึงในแวดวงทนายความ มีผลงานการว่าความและเข้าไปเก่ียว                                                                                

ข้องในฐานะทนายความในคดีสำาคัญๆ มากมาย จบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เมื่อปี พ.ศ.2527.

“หายใจไม่สะดวก” (เชื้อลงปอด) จึงควรได้รับยา “ฟาวิพิรา

เวียร์” เพราะเป็นยาอันตราย มีผลข้างเคียง หลังจากได้รับ

ยาแล้วที่เห็นได้ชัดคือ “ผมร่วง” ต้องไปพบแพทย์เพื่อรับยา

รักษา

จากประสบการณ์ยา “ฟ้าทะลายโจร” ของ “อภัยภูเบศร”                                                                         

เป็นยาแก้ไข้-เจ็บคอดีที่สุด โดยเฉพาะในระยะแรกๆ รับประ 

ทานตามคำาแนะนำาข้างขวด ๑-๒ วันก็หายแล้ว ถ้าเป็นมาก

อาจจะ ๓-๕ วัน เกินกว่านั้นควรพบแพทย์ ผลข้างเคียงของ

ยานี้คือ ทำาให้ปวดเมื่อย

คนสนใจการเมือง

 

โควิด-๑๙ ก็เหมือนโรคอื่นๆ นั่นแหละครับ แต่ละคน

ติดแล้วอาการอาจแตกต่างกัน แล้วแต่สภาพของร่างกาย ผม

เองก็ติดโควิดแบบไม่แสดงอาการ คือไม่ตรวจก็ไม่รู้ว่าติด แต่                                                                            

ก็ต้องกักตัวเพื่อไม่ให้ไปติดผู้อื่น ก็สบายไปครับ นั่งกินนอน 

กิน แต่งานยังต้องทำาเหมือนเดิม 

มันเป็นประสบการณ์ท่ีแปลกดีครับ ป่วยแบบไม่มีอาการ

อะไรเลย วัดอุณหภูมิก็ปกติ ไข้หวัดยังปวดหัวตัวร้อนให้เห็น 

แต่โควิดกลับไม่ปวดอะไรสักอย่าง คงเพราะผมฉีดวัคซีนไป

แล้ว ๓ เข็ม ทำาให้มีภูมิต้านทาน บวกกับโอมิครอนเชื้ออ่อน 

ผมก็เลยติดโควิดแบบงงๆ ฮ่าๆๆๆ.

บทกวีสีมรกต

 * บุปผชาติอาจองยืนยงได้

ด้วยดินฟ้าอากาศไซร้ให้คงอยู่

แด่ชาวโลกโชคดีมากตระหนักรู้

แต่พวกน่าอดสูกรูย่ำายี

 * เที่ยวตัดไม้ทำาลายป่านานาชนิด

เกิดวิกฤติมหันต์ภัยไปทุกที่

เทือกภูเขาหิมะละลายนี้

น้ำาท่วมทั่วปฐพียากหนีทุกข์

 * โรคคอขาดบาดตายขยายผล

แพร่ไวรัสฆ่าคนไปหลายกระจุก

เชื้อลอยชายสายพันธุ์ใหม่ทันยุค

5บทความ

ชือดเฉือนกันน่าดู 

“ทักษิณ-วิษณุ” ถือเป็นมวยถูกคู่ 

เพราะคนหนึ่งเคยได้รับฉายา “นายกฯ เทวดา” อีก

คนคือ “เนติบริกร”  

คนรุ่นใหม่คงไม่ได้ซึมซับการเมืองยุคทักษิณเพราะเกิดไม่ทัน 

ส่วนคนรุ่นเก่าบางคนอาจลืมไปแล้วว่า ยุคเริ่มแรกของรัฐ 

บาลไทยรักไทย บริหารประเทศไทย อัศวินควายดำานั้น มันไม่ได้

มีบรรยากาศเหมือนที่เข้าใจกันในขณะนี้ 

วันน้ีเกิดปรากฏการณ์ป้ันนักโทษหนีคุกให้กลับเป็นเทวดาอีก

ครั้ง โดยบรรดาลิ่วล้อเก่า ใช้ โซเชียล สื่อที่เข้าถึงผู้คนได้ง่ายที่สุด 

แต่กลับมีปัญหาการกรองข้อเท็จจริงมากที่สุด 

ช่องทางสื่อสารหลักของ “ทักษิณ” ในวันนี้คือ เพจเฟซบุ๊ก 

CARE คิด เคลื่อน ไทย ลูกน้องเจ้าประจำาท่ีฝังตัวอยู่คือ หมอเล้ียบ 

สุรพงษ์ สืบวงศ์ล,ี ดวงฤทธิ์ บุนนาค เป็นต้น

ถ่มถุยกันทุกคืนวันอังคาร 

และอังคารที่ผ่านมา “ทักษิณ” พูดหลายเรื่อง กระทบไป

หลายคน หนึ่งในนั้นคือ “วิษณุ เครืองาม” 

“...วิษณุทำาหนังสือถึงสำานักเลขาฯ พระราชวังเพื่อขอใช้วัด

พระแก้วแล้ว ผมทำางานอย่างเดียว ไม่รู้เรื่อง...”

พอผมชนะการเลือกตั้งได้ ๓๗๗ มีการปล่อยข่าวว่าทักษิณ

มีเสียงมากกว่า ๒ สภารวมกัน (ส.ส.+ส.ว.) จะทำาให้อำานาจการ

แต่งตั้งรัชทายาทอยู่ในมือทักษิณ เหากินหัวตายเลย เรื่องนี้เป็น

เรื่องสำานักพระราชวัง แต่พวกมันปล่อยข่าว ไม่รู้จะทำาลายความ

นิยมผมหรือยังไง ไม่รู้จะล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังไง เลย

ไปเอาเรื่องเจ้ามาเล่น 

แล้วเรื่องวัดพระแก้ว ผมไปทำาบุญประเทศ มัคนายกประ 

จำา ครม.คือ วิษณุ ซึ่งผมไม่รู้เรื่อง ผมทำางานอย่างเดียว เขาประ 

สานงานทุกอย่าง แล้วจัดทำาบุญในวัดพระแก้ว แต่เหตุการณ์ที่มี

ปัญหา คือตอนนั้นวิษณุเป็นรองนายกฯ ทำาหน้าที่จัดการ วิษณุทำา

หนังสือถึงสำานักเลขาฯ พระราชวังเพื่อขอใช้วัดพระแก้วแล้ว ผม

ทำางานอย่างเดียว ไม่รู้เรื่อง 

เรื่องเปิดอาคารพระเทพบิดรให้ ไปถวายสักการะพระอัฐิ

บูรพกษัตริย์ คุณวิษณุก็ทำาหนังสือถึงสำานักราชเลขาธิการ ทูลเกล้าฯ 

รองเลขาฯ ระบุว่าในหลวงทรงทราบแล้ว แล้วเปิดใช้ทำาบุญฉลอง

ได้ตามข้ันตอน แต่ปรากฏว่าคุณแก้วขวัญท่ีนึกว่ายังไม่อนุมัติ แล้ว                                                                                      

ทำาไมถึงใช้ได้ เขาก็โวยวาย ทั้งๆ ที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งแล้ว ผม

วิกฤตประเทศ ๒๐ ปี

กล่าวว่าได้รับสั่งผ่านรองเลขาฯ แล้ว แต่พวกมันจ้องจะหาเรื่องผม

เอง...”

ฝั่ง “วิษณุ” ตอบกลับเลือดซิบๆ

“ไม่เป็นไร ก็โยนมาเถอะ ผมเป็นรองนายกฯ ท่านเป็นนายกฯ                                                                                 

ไม่เป็นไร เรื่องข้าวก็เห็นโยนให้คุณบุญทรง (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 

อดีต รมว.พาณิชย์) เรื่องบ้านเอ้ืออาทรก็โยนให้คุณวัฒนา (นายวัฒนา 

เมืองสุข อดีต รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)”

“ไม่มีรัฐบาลไหนหรอกที่ให้รองนายกฯ ลุกขึ้นมาทำาโน่นทำานี่ 

โดยที่หัวหน้ารัฐบาลไม่รู้เรื่อง แต่หลายเรื่องผมจำาไม่ได้แล้ว และยัง

ไม่มีโอกาสไปเปิดหนังสือโลกนี้คือละคร แต่บังเอิญผมเก็บเอกสารไว้

หมด”

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต สะท้อนผ่านฉายารัฐบาลที่สื่อประจำา

ทำาเนียบรัฐบาลตั้งให้เมื่อปี ๒๕๔๕ หรือเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว ได้อย่าง

ชัดเจน 

ฉะนั้นใครที่คิดว่ายุครัฐบาลทักษิณ เป็นยุคประชาธิปไตยเต็ม

ถ้วย เศรษฐกิจเฟื่องฟู ก็ลองดูตามนี้ครับ 

ฉายารัฐบาล คือ “หลอน”

สื่อประจำาทำาเนียบรัฐบาลยุคนั้นอธิบายเพิ่มเติมว่า เนื่องจาก

นโยบายท่ีรัฐบาลนำาเสนอต่อสาธารณะ เป็นการสร้างความหวังให้กับ

ทุกชนชั้นในสังคม ทั้งที่นโยบายเดิมยังไม่สัมฤทธิผล แต่มีนโยบาย

ใหม่ออกมาเพื่อจูงใจให้ประชาชนยอมรับ 

แต่เมื่อนโยบายถูกตรวจสอบ และส่อว่าจะมีปัญหายุ่งยากใน

การปฏิบัติ กลับออกนโยบายและมาตรการใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เสมือน

การหลอนให้เกิดความรู้สึกดีๆ ต่อรัฐบาลตลอดเวลา

วาทะแห่งปี ได้แก่ “รู้น้อยอย่าพูดมาก”

เป็นคำาพูดของ “ทักษิณ” ที่สะท้อนความมั่นใจและวิธีคิดแบบ 

“ทักษิณ” ที่ต้องการเป็นผู้นำาเดี่ยวในสังคม คำาพูดนี้ใช้ตอบโต้กับคนที่

มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างสม่ำาเสมอ

ขณะที่ตัว “ทักษิณ” ได้รับฉายา “เทวดา”

สื่อประจำาทำาเนียบรัฐบาลอธิบายว่า เนื่องจากกุมอำานาจเบ็ด 

เสร็จเด็ดขาด จนหลงอำานาจ ยึดกรอบความคิดของตัวเองเป็นหลัก 

หากบุคคลใดท้วงติง หรือเห็นต่าง ก็จะถูกตอบโต้รุนแรงทุกที 

ยึดติดกับความคิดของตัวเองว่าถูกต้องเพียงผู้เดียว และพยายามแสดง

บทบาทให้สังคมเห็นว่าเป็นผู้นำาเอเชียและระดับโลก เสมือนหนึ่งเป็น 

“เทวดา”

สำาหรับ “วิษณุ” ได้รับฉายา “เนติบริกร”

ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นมือกฎหมาย ผู้มีความสามารถเป็นเลิศใน

การ “พลิกแพลง” ใช้กฎหมายให้รัฐบาลมีความชอบธรรม และได้

เปรียบฝ่ายตรงข้าม

ครับ...บรรยากาศจริงของการเมืองยุคทักษิณมันเป็นแบบนั้น

เมื่อวันนี้ “ทักษิณ” เอาเรื่องเก่ามาพูด ในลักษณะเอาดีเข้าตัว 

โยนชั่วใส่ผู้อื่น การตอบกลับของ “วิษณุ” ที่เคยรับบทเนติบริกรให้ 

“ทักษิณ” เป็นการยืนยันตัวตนที่แท้จริงของนายกฯ เทวดา ก่อนมา 

กลายเป็นนักโทษหนีคุกว่า เป็นผู้นำาเลว อย่างแท้จริง 

โดยบทบาทเนติบริกรก็อธิบายอยู่ในตัวอยู่แล้วว่า ทำางานให้ 

“ทักษิณ” ฉะนั้นเรื่องขอใช้วัดพระแก้ว หากไม่มีออเดอร์จากนายก

รัฐมนตรี รองนายกฯ จะไปล้ำาเส้นได้อย่างไร

แต่ก็สงสัยครับว่า ทำาไม “ทักษิณ” เอาเรื่องนี้มาพูดในเวลานี้ 

“ทักษิณ” นั่งเป็นประธานในพิธีศาสนสัมพันธ์สมานฉันท์แห่ง

ชาติ หรือ “ทำาบุญประเทศ” ภายในโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

หรือวัดพระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๘ 

ปีนั้นบรรดาโหรน้อยใหญ่ ตรวจชะตาเมืองแล้ว ฟันธงว่า แผ่น

ดินจะประสบวิกฤตใหญ่หลวง บ้านเมืองแตกแยกระส่ำาระสาย จะ

บาดเจ็บล้มตายเดือดร้อนกันเป็นอันมาก 

จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายประการในบ้านเมืองเป็นเวลา

ถึง ๒๐ ปี 

ก็เหลือเชื่อนะครับวันนี้ผ่านมาร่วม ๒๐ ปี บ้านเมืองเกิดความ

ขัดแย้ง ประชาชนถูกแบ่งเป็น ๒ ฝ่าย ตกเป็นเครื่องมือชิงอำานาจให้

นักการเมือง 

เกิดรัฐบาลคอร์รัปชัน “ผู้นำา” ต้องหนีไปต่างประเทศทั้งพี่

ทั้งน้อง 

เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองถึงข้ันเผาบ้านเผาเมือง ใช้กอง

กำาลังติดอาวุธต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐ 

ผู้คนล้มตายเป็นร้อย เพียงเพราะมีคนคนเดียวไม่ยอมให้

เลิกชุมนุม

เกิดรัฐประหารถึง ๒ ครั้ง ด้วยเหตุผล รัฐบาลคอร์รัปชัน 

ประชาชน ๒ ฝ่ายจะฆ่ากัน 

ร่วม ๒๐ ปีมานี้ เป็นยุคที่คนไทยเดือดร้อนแสนสาหัส จาก

การชิงอำานาจของนักการเมือง 

แสดงว่าการทำาบุญประเทศในวันนั้น ช่วยอะไรไม่ได้เลย 

อาจเพราะประธานในพิธีคือตัวปัญหา 

“ทักษิณ” มีส่วนก่อปัญหาไว้มากมาย 

วันนี้ “ทักษิณ” ก็ยังอยู่ในบทบาทเดิม คือ ผู้ก่อความขัดแย้ง 

เบื้องลึกเบื้องหลัง การทำาหนังสือขอพระบรมราชานุญาตใช้

สถานที่ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น “ทักษิณ” 

บอกว่าตัวเองไม่เกี่ยว เป็นฝีมือ “วิษณุ” ล้วนๆ 

พิธีทำาบุญประเทศ ไม่ใช่งานเล็กๆ มีการประชุมคณะรัฐบาล

เพื่อเตรียมงานหลายครั้ง 

ครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ มี พล.อ. 

ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกฯ เป็นประธานในที่ประชุม

ต่อมาวันที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ่อใหญ่จิ๋ว เป็นประ 

ธานเช่นเคย ที่ประชุมเห็นสมควรกราบบังคมทูลเชิญพระบาท  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำาเนินทรงเปิดงาน

ถัดจากนั้นเมื่อได้รัฐบาลชุดใหม่ “จาตุรนต์ ฉายแสง” นั่ง

เป็นประธานแทน และรับรองมติที่ประชุมของคณะกรรมการชุด

พ่อใหญ่จิ๋ว ที่ประชุมเห็นชอบกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทรงเป็นประธาน 

ถามว่า “ทักษิณ” รู้หรือเปล่า? 

จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกฯ คนแรกที่เข้าไปทำาพิธี

ในพระอุโบสถวัดพระแก้ว 

๖ ปีให้หลัง ถูกจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ รัฐประหารต้องหนี

ไปต่างแดน และจบชีวิตที่ญี่ปุ่น

“ทักษิณ” ถูกรัฐประหาร ๒๕๔๙ บินไปดูการแข่งขันกีฬา

โอลิมปิกที่ประเทศจีน ๒๕๕๑ หลังจากนั้นไม่ได้กลับไทยอีกเลย 

วันนี้ยังพยายามกลับบ้านแบบเท่ๆ อยู่.

รุกขเจดีย์

วัฒนธรรมครอบครัวเอกทักษิณ

นำากระดูก ฝังดิน ต้นโพธิ์เด่น

รุกขเจดีย์ ศรีสง่า น่าโน้มเน้น

ละเว้น ลอยอังคาร ผลาญคงคา

รุกขเจดีย์ คำานี้ มีความหมาย

ถึงต้นโพธิ์แผ่ขยายพุทธศาสนา

พระปยุตโตพูดศัพท์สำาทับมา

ปลูกป่า ใหญ่กว้าง สร้างเจดีย์

ประสบการณ์ ‘โควิด-๑๙’ 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย

ดิฉันไม่ได้เขียนถึง “ไทยโพสต์” มาประมาณ ๑ ปี แต่

ติดตามอ่านทุกฉบับ วันที่ ๙ พ.ค. พออ่านจบ ๓ คอลัมน์ของ

นักเขียน ๓ ท่าน คือ คุณเปลว สีเงิน คุณผักกาดหอม และ

คุณสันต์ สะตอแมน เกิดแรงบันดาลใจอยากเขียนอีกครั้ง 

เพื่อขอบคุณและเป็นกำาลังใจให้ทุกท่านในการเป็นสื่อมวลชน 

“น้ำาดี” โดยเฉพาะเรื่อง “ดาราประสาทกลับ” เพราะดิฉัน

เป็นคนหนึ่งที่บริจาคเงินสนับสนุน “กปปส.” ตอนที่ลุงกำานัน

เดินผ่านแถวบ้าน และยังภูมิใจจนทุกวันนี้ที่ช่วยมีส่วนทำาให้

บ้านเมืองกลับมาสงบสุข ได้รัฐบาลที่สร้างความเจริญและ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ในอดีตและปัจจุบันได้เป็นอย่างดี จนเป็น

ที่ยอมรับของต่างประเทศ ยกเว้น “พวกชังชาติ” (ชิงสุ...

เกิด) ทั้งพวกที่อยู่ในประเทศและเร่ร่อน “เห่าหอน” อยู่นอก

ประเทศไทย

เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นช่วงที่ “DELTA” 

ระบาดอย่างหนัก คนในครอบครัวของดิฉันได้รับผลกระทบ

ด้วย เพราะ “ลูกสาว” ต้องออกไปทำางานที่บริษัททุกวัน ห้อง

ทำางานมีเพื่อนร่วมงานรวม ๗ คน ๕ คนติด “โควิด” อีก ๒ 

คนรอด เพราะได้ฉีดวัคซีนแล้ว ๑ คน 

ส่วนอีกคนคิดว่าน่าจะมี “ภูมิต้านทาน” ดี อาการที่

เป็นเริ่มจาก “มีไข้” แล้ว “ปวดหัวมาก” จึงรีบหยุดงานและ 

“กักตัว” อยู่บ้านทันที กว่าจะหา LAB ตรวจเชื้อที่อยู่ใกล้

บ้านได้และฟังผลการตรวจรวมเวลาอยู่บ้าน ๕ วัน ระหว่าง 

“กักตัว” ทุกคนในบ้านปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ๓ ข้อ

อย่างเคร่งครัด แยกห้องนอน ห้องน้ำา ไม่รับประทานอาหาร

ร่วมกัน และแยกใช้ภาชนะใส่อาหารประเภทคร้ังเดียวท้ิง ฉีด                                                              

แอลกอฮอล์ทั่วบ้านวันละ ๓-๔ ครั้ง 

หลังจากทราบผลว่าเป็น “โควิด-๑๙” แน่ ได้ติดต่อ 

รพ.ธนบุรี ๒ ให้ไปอยู่ “HOSPITEL” ที่ตึกใบหยก ประตูน้ำา 

เป็นเวลา ๑๔ วัน ผลปรากฏว่าเชื้อลงไปที่ปลายปอดด้านขวา 

จึงต้องได้รับยา “ฟาวิพิราเวียร์” เพื่อต้านไวรัสไม่ให้แพร่

กระจาย ซึ่งเป็นยาอันตรายและต้องรับประทาน “โดส” สูง

มาก เริ่มตั้งแต่มื้อละ ๑๔ เม็ดแล้วจึงลดหลั่นลงมาเป็นเวลา 

๑๐ วัน พอครบกำาหนดการให้ยาได้ X-RAY ปอด แพทย์

พิจารณาว่าหายดีแล้วจึงให้กลับบ้านได้ การรักษาครั้งนี้ ไม่

เสียค่าใช้จ่ายเลย ต้องขอบคุณ “รัฐบาลลุงตู่”

ที่เล่าเรื่องโควิด-๑๙ มาทั้งหมด เพื่อต้องการให้ผู้ป่วย

โควิดที่มีอาการเล็กน้อยไม่ต้องกังวลถ้าได้รับยาประเภท 

“สามัญประจำาบ้าน” เพราะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ถ้าถึงขั้น 

จุ๊กกรู้...บ๊ายบาย

วัคซีนซุกซ่อนอณูอยู่ไหนกัน?

 * ระดมนักวิทยาศาสตร์ทุกชาติสู้

ด้านศัตรูมองไม่เห็นเล็นท์ตาสั่น

ต่างล้มหายไกลลับดับทุกวัน

ล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์สุดบรรยาย

 * บางชาติผลิตยาวัคซีนยินดีด้วย

ก็ยังมีการฉกฉวยรวยจุดหมาย

ค้าผูกขาดญาติตัวเองเก่งมากมาย

มันเลวร้ายหรือชาติพลีกับชีวิต

 * แค่ต้นเหตุเล็กน้อยพลอยลามใหญ่

ซ้ำาเพราะใจเห็นแก่ตัวชั่ววิปริต

มารอธรรมทำาอะไรไม่ฉุกคิด

ที่หงุดหงิดรับกรรม “ใครทราม” เอย.

พันธลีย์ จิรธันท์ (พ.เทียนทิม)

ที่ปรึกษาชมรมรักษ์ผืนป่าและทวงคืนผืนป่าประเทศไทย 

กทม.

 

    * โอ่ง,หม้อดินตรงสเปกทั้งเล็กใหญ่

พอเวลาผ่านไปสลายหมด

ชีวิตคนสั้นนักมักเลี้ยวลด

เป็นตามกฎแห่งกรรมที่ทำามา

ประธาน ฤทธิลี/อดีต ผอ.เรือนจำาบางขวาง จ.นนทบุรี

 * ฝูงปลาว่ายใหญ่น้อยพลอยวิกฤติ

มลพิษลามเลียเสียหายสิ้น

วิถีคนมักง่ายใส่ราคิน

สิ่งแวดล้อมต่างชีพสิ้น,ฟ้องดินฟ้า!

ทัศนียาพร จงธนัชจิรโชติ/เนติบัณฑิตไทย กทม.

     

   * เด็กละห้อยสอยดาว,สาวเดือนเด่น

เหมือนบีบเค้นผู้ใหญ่ให้ทุกข์หนัก

ถ้าปล่อยตามอำาเภอใจเสียหายนัก

ต่างไม่มีเสาหลักประจักษ์ชัด!

ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตลาดพร้าว กทม.

 

   * คนรักตายใจทุกข์ทุกข์สาหัส

รู้สลัดทิ้งบ้างคือทางแก้

เจ้าใหญ่ก็เช่นกันมันเที่ยงแท้

สิ่งแน่วแน่เหลือดีชั่วของตัวเอง

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบางเขน กทม.
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6 เศรษฐกิจ

รสก.เบิกจ่ายเฉียดแสนล้าน
‘คลัง’สุดปลื้มเมกะโปรเจ็กต์เดินเครื่องลงทุนกระหึ่ม

พาณิชย์เข้มส่งออกข้าวหวังสร้างเชื่อมั่น

หลังจากออมแรงไป 2 วัน นัก

ลงทุนต่างชาติก็กลับมาซื้อหุ้นต่อทันที

และดูจะมีความมั่นใจมาก เพราะไม่ได้

ทยอยซื้อแต่กลับเป็นการโหมซื้อ เห็นได้

ชัดจากวานนี้ (26 พ.ค.65) นักลงทุนต่าง

ชาติกลับมาซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปมากถึง 

3,387.15 ล้านบาท ทำาให้นักลงทุนทั่วไป

ถือเป็นจังหวะในการขายหุ้นทำากำาไรได้ทัน                                            

ที แต่ผลออกมาตลาดยังคงบวกได้มาก 

โดยวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยบวกไป 8.55 

จุด ทำาให้ดัชนีขึ้นมาปิดที่ระดับ 1,633.73 

จุด ก็ดูจะทำาให้ดัชนีเดินห่างจาก 1,600 

จุดได้มากขึ้น การที่นักลงทุนต่างชาติ

เจรจาเพื่อยุติสงครามกับทางรัสเซีย เพราะ

คงมองออกว่าแม้สหรัฐและยุโรปจะมีการ

ส่งอาวุธมาช่วยยูเครนรบ แต่ผลที่เกิดคือ

ยูเครนยังเป็นสนามรบ ซึ่งจะต้องเกิดความ

เสียหายมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าสถานการณ์

การสู้รบจะเป็นอย่างไร แม้จะสามารถต้าน

การรุกของรัสเซียได้ก็ตาม ผลที่เกิดคือมี

แต่จะเกิดความเสียหายมากขึ้น การเจรจา

ยุติสงครามจึงเป็นทางออกที่ดีมากกว่าจะ

ทำาสงครามกันต่อไป ทำาให้เกิดความหวัง

ว่าสงครามอาจจะไม่ยืดเยื้อมากอย่างที่                     

คิดกัน จึงเป็นปัจจัยบวกในทางจิตวิทยากับ

ตลาดหุ้นมากขึ้น เพราะทำาให้มาตรการคว่ำา

บาตรที่ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของ                               

คนทางซีก โลก

ตะวันตกจะได้

น้อยลง และจะ

มีผลให้ภาวะเงิน                            

เฟ้อลดลงได้ ดู

แล้วยังคงมีการ                     

โยกเงินมาลงทุน

ใ น ต ล า ด หุ้ น

ไทยต่อไป จึง

ควรพิจารณาลง 

ทุน 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มพลัง                                                    

งาน ยังคงมองเพราะกำาไรจะยังอยู่ในเกณฑ์                                                       

ดี น่ามองที่ TOP, SCN และ ETC กลุ่ม

ขนส่ง ส่งออกยังดีมากจึงดีกับธุรกิจ น่า

มองที่ PSL, RCL และ WICE กลุ่มอสัง 

หาริมทรัพย์ธุรกิจยังมีการฟื้นตัวได้มาก 

และมีกำาไรดี น่ามองที่ AP, J และ SPALI 

กลุ่มพาณิชย์จะมีการเติบโตตามเศรษฐกิจ 

จึงน่ามองที่ DOHOME, KAMART และ 

SABUY หุ้นรายตัวที่น่ามองมี BRR, JMT 

และ VRANDA เป็นต้น

มองตลาดสุดสัปดาห์ยังคึกคักพอ

สมควร สามารถลุ้นเก็งกำาไรและเลือกลง 

ทุนได้ดี ถือลงทุนยาวได้ก็จะยิ่งดี.

ต่างชาติยังเพิ่มลงทุน

ไทยโพสต์ • นางสาวอธิกา บุญรอดชู ผู้

อำานวยการฝ่ายจัดสรรเงินทุนและการลงทุน                                                    

บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA เปิด                                                     

เผยถึงผลประกอบการไตรมาส 1/2565 มี

กำาไรสุทธิเท่ากับ 368.1 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

44.3% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่อง 

จากบริษัทมีรายได้รวมธุรกิจอสังหาฯ และ                                                          

ธุรกิจอื่นๆ 1,658 ล้านบาท โดยรายได้หลัก

จากธุรกิจอสังหาฯ ท้ังเสนาและกลุ่มบริษัท 

เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) 

อยู่ที่ 1,135 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายอยู่

ที่ 1,964 ล้านบาท โดย ณ 31 มีนาคม 

2565 มีสินค้ารอรับรู้รายได้ (Backlog) ทั้ง

ของบริษัทและบริษัทย่อย 8,202 ล้านบาท 

คาดว่าปี 65 สามารถรับรู้รายได้ 6,550 

ล้านบาท และทยอยรับรู้ในปีถัดไป

อย่างไรก็ตามในไตรมาสที่ 2/65 

เตรียมเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 8 โครงการ 

รวมมูลค่า 4,600 ล้านบาท แบ่งเป็น

โครงการแนวราบ 1 โครงการ แบรนด์ 

SENA Ville วงแหวน-บางบัวทอง และ

แนวสูง 7 โครงการ แบรนด์ “เสนาคิทท์” 

ย่านนวนคร, บางบัวทอง, บางนา และ

แบรนด์ “เฟล็กซี่” แถวรัตนาธิเบศร์ และ

เตาปูน ซึ่งเตรียมขายรอบ VVIP โครงการ 

“เฟล็กซี่ เตาปูน-อินเตอร์เชนจ์” ในวัน

ที่ 28-29 พ.ค.นี้ ราคาเริ่ม 1.39 ล้าน

บาท พร้อมโปรโมชั่นรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 

200,000 บาท

นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส 

โซลูชั่น จำากัด ผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์

ครบวงจรในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพ   

เพอร์ตี้ (ORI) กล่าวว่า บริษัทเตรียมยื่น

ไฟลิ่งให้แก่สำานักงานกำากับหลักทรัพย์และ                                              

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในช่วง

ไตรมาส 3/65 เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้น                                                

สามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)                                                       

และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก 

ทรัพย์ได้ภายในไตรมาส 4/65 อย่างไร

ก็ตามบริษัทวางเป้ารายได้เติบโตอีก 2-3 

เท่าภายในปี 68 จากปี 64 ที่มีรายได้กว่า 

489 ล้านบาท โดยในปีนี้คาดว่าจะเติบโต 

25-30% จากปีก่อน.

NT เปิดกลลวงมิจฉาชีพรูปแบบใหม่

นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และ

สื่อสารองค์กร บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ NT เปิดเผยว่า ขณะ

นี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์กำาลังระบาดหนักทั้งช่องทางออนไลน์และการ

โทร.มาแอบอ้างในลักษณะต่างๆ ล่าสุดได้เปิดกลลวงใหม่ โดย

อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ NT แจ้งจะระงับสัญญาณโทรศัพท์ NT จึง

ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทไม่มีนโยบายโทร.แจ้งเพื่อตัดสัญญาณโทร                                                                                  

ศัพท์แต่อย่างใด และขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและห้ามแจ้ง

ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาด พร้อมแจ้งไปยังโครงข่ายประเทศต้น 

ทางให้ระงับหมายเลขของมิจฉาชีพภายใน 72 ชั่วโมง

RICHY คาด Q2/65 ธุรกิจอสังหาฯ ฟื้น

นางอาภา อรรถบูรณ์วงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.

ริชี่ เพลซ 2002 หรือ RICHY ประเมิน Q2/2565 แนวโน้มธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เร่ิมฟ้ืนตัว ผลจากนโยบายเปิดประเทศเนื่อง      

จากสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย และการส่งออกที่เติบโตอย่าง

แข็งแกร่ง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและกำาลังซื้อ หวังกลุ่มลูกค้า

ต่างชาติโดยเฉพาะเศรษฐีน้ำามันจากตะวันออกกลาง หนุนความ

ต้องการคอนโดมิเนียมคึกคัก ดังนั้นบริษัทเตรียมเปิดตัวโครงการ

ไทยโพสต์ • กรมการค้าต่างประเทศ

เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าว

ไทย ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

พาณิชย์อย่างเข้มงวด 

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดี

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ                                                       

ได้เดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับประ 

เทศผู้นำาเข้าข้าวไทยว่า ไทยให้ความสำาคัญ                                                      

กับการส่งออกสินค้าข้าวไปยังต่างประ 

เทศ โดยได้มีการกำาชับให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย

การส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานของข้าวไทย และ

รักษาความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวไทยใน

ตลาดโลก

“ล่าสุด กรมฯ ได้ขอความอนุเคราะห์ 

กรมศุลกากรให้แจ้งไปยังหน่วยงานใน

สังกัด ให้กำากับดูแลการส่งออกข้าวไทย

ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว และยัง

แจ้งให้ผู้ส่งออกข้าวไทยไปต่างประเทศ

ทุกรายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

อย่างเคร่งครัด และกรมฯ ยังจะจัดให้มี

การสุ่มตรวจเอกสารประกอบการส่งออก

ข้าวไทยเป็นระยะๆ เพื่อกำากับดูแลให้มี

การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นอีก

ทางหนึ่งด้วย” นายพิทักษ์กล่าว

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2562 กระทรวง          

พาณิชย์ได้ออกประกาศระเบียบกระทรวง                                                      

พาณิชย์ว่าด้วยการส่งข้าวออกไปนอก

ราชอาณาจักร พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นระเบียบ

ไทยโพสต์ • ‘คลัง’ สุดปลื้มรัฐวิสาหกิจตะลุยเบิกจ่ายงบลงทุนกระหึ่ม พุ่งเฉียดแสนล้าน

บาท คิดเป็น 100% ของแผนเบิกจ่ายสะสม ชมเปาะ ‘รฟท.-ปตท.-รฟม.’ คว้าแชมป์เบิก

จ่ายเก่ง โวโครงการใหญ่ลงทุนคึกคัก

SENAโชว์Q1

กำาไรทะลุ44%

พรีโมขายIPO

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.78 34.51
ยูโร 35.94 37.05
ปอนดสเตอรลิง 42.22 43.70
เยน (100 เยน) 26.48 27.51
หยวนจีน 4.76 5.15
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 29,850 29,950
ทองรูปพรรณ 29,319 30,450
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

61,370.04

26/5/65

1,633.73
+8.55

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,335.84 4,813.27 +522.57
 4,582.45 5,212.47 -630.03
 30,949.34 27,562.19 +3,387.15
 20,502.41 23,782.10 -3,279.70

ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

เร� อง ประกาศใหบุคคลภายนอกย� นคํารองคัดคานเขามาในคดี

ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๕๙

 ………………………….………………………….

 

 ดวยอัยการสูงสุด ผูรอง ไดย� นคํารองขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินที่ร่ํารวย

ผิดปกติของนายฉัตรณรงค ฉัตรภูมิ ผูถูกกลาวหา ตามคดีแพงหมายเลขดําที่ 

พท ๑/๒๕๖๕ เพ� อขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช ๒๕๔๒ 

ประกอบกับที่แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคแรก ซึ่งคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวาร่ํารวยผิดปกติโดย

ไดรับทรัพยสิน มาโดยไมสมควร สืบเน� องจากการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจ

ในการปฏิบัติหนาที่ จํานวน ๑๑ รายการ ดังนี้

 

 ๑. เงินคาใชจายการชําระคาบัตรเครดิต บริษัท อเมริกันเอ็กซเพรส (ไทย) 

จํากัด ของนายฉัตรณรงค ฉัตรภูติ หมายเลขสมาชิกบัตร ๓๗๖๓-๑๙๒๓๓๓-๐๑๐๐๑ 

จํานวน ๑๕,๗๔๔,๐๔๓.๗๘ บาท 

 ๒. เงินคาใชจายการชําระคาบัตรเครดิต บริษัท อเมริกันเอ็กซเพรส (ไทย) 

จํากัด ของ นายฉัตรณรงค ฉัตรภูติ หมายเลขสมาชิกบัตร ๓๗๖๓-๑๙๒๓๓๓-๐๑๐๐๙ 

จํานวน ๕,๒๐๖,๘๘๓.๒๐ บาท

 ๓. เงินคาใชจายการชําระคาบัตรเครดิต บริษัท อเมริกันเอ็กซเพรส (ไทย) 

จํากัด ของนายฉัตรณรงค ฉัตรภูติ หมายเลขสมาชิกบัตร ๓๗๖๓-๑๙๒๓๓๓-๐๓๐๐๗ 

จํานวน ๑๓,๕๖๗,๒๐๒.๕๙ บาท

 ๔.รถยนตยี่หอ BENZ แบบรุน S๕๐๐L หมายเลขทะเบียน กท จอ-๐๐๐๙ 

กรุงเทพมหานคร นายฉัตรณรงค ฉัตรภูมิ เชาซื้อจากบริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม 

จํากัด (มหาชน) ราคา ๖,๕๖๐,๗๔๗.๗๖ บาท

 ๕.รถยนตย่ีหอ BENZ แบบรุน CLK ๒๓๐ หมายเลขทะเบียน กท ฉข-๐๐๐๙ 

กรุงเทพมหานคร นายฉัตรณรงค ฉัตรภูมิ เชาซื้อจากบริษัท สยามพาณิชยลีสซิ่ง 

จํากัด (มหาชน) ราคา ๓,๗๘๐,๐๐๐ บาท

 ๖. บัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาคลองเตย เลขท่ี

บัญชี ๐๑๒-๑-๔๑๓๕๘-๙ ช� อบัญชี นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

 ๗. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๒๑๘-๐-๑๑๙๒๒-๐ ช� อ

บัญชี นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 ๘. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๐-๒๙๔๘๐-๙ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท

 ๙. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๐-๓๐๑๕๓-๙ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท

 ๑๐. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๐-๔๒๘๔๘-๐ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท

 ๑๑. บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๒-๐๓๙๔๑-๘ ช� อบัญชี 

นางทิพวัลย ฉัตรภูติ จํานวนเงิน ๔,๓๑๐,๙๒๐ บาท

 จึงประกาศใหทราบวา คดีนี้ศาลนัดพรอมเพ� อกําหนดนัดไตสวนหรือ

ตรวจพยานหลักฐาน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬ�กา

 ฉะน้ัน จึงประกาศใหบุคคลซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสิน ซ่ึงมีความประสงค

จะคัดคานคํารองของอัยการสูงสุด ท่ีขอใหทรัพยสินดังกลาวขางตนตกเปนของแผนดิน

ย� นคํารองคัดคาน ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศ 

กลับมาซื้อหุ้นไทยมากอาจเกิดจากการมอง

ออกว่าตลาดหุ้นสหรัฐคงไปได้ยาก เนื่องจาก

เมื่อดูจากภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวลง 

ทำาให้เฟดคงไม่ต้องเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 

จากเดิมมีการคาดหมายว่าเดือนถัดไปเฟด

อาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยสูงถึง 0.75% ก็

จะกลับมาอยู่แค่ 0.50% เหมือนเดิม จึงทำาให้

ดอกเบี้ยในตลาดจะไม่สูงขึ้นมากอย่างที่เคย

คิดกัน

ขณะเดียวกันสงครามยูเครนที่มีความ

วิตกกันมากว่าจะยืดเยื้อไปอีกนานก็อาจจะ

มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ เมื่อทาง

ประธานาธิบดียูเครนแสดงออกว่าต้องการ

เยี่ยมชม • พอล วอง ชี คิน  กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคารซีไอเอ็มบี 

ไทย เดินทางเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรง

พยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมี

นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำานวยการ

โรงพยาบาล ให้การต้อนรับ โรงพยาบาล

ดังกล่าวให้บริการทั้งด้านการรักษาโรคตา

แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ รวมทั้งเป็น

ศูนย์กลางรับผู้ป่วยโรคตาจากทุกภาค และ

ในอนาคตยังมีแผนที่จะดำาเนินการให้เป็น

ศูนย์กลางพัฒนาจักษุแพทย์ ในอนาคตอีก

ด้วย. 

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำานวยการ                                         

สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(สคร.) เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของ                                           

รัฐวิสาหกิจ 43 แห่งที่ สคร.กำากับดูแล มี

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือน 

เม.ย.2565 อยู่ที่ 99,703 ล้านบาท คิดเป็น 

100% ของแผนการเบิกจ่ายสะสม แบ่งเป็น      

การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบ

ปีงบประมาณ (ตั้งแต่ ต.ค.64-เม.ย.65) 34 

แห่ง จำานวน 56,981 ล้านบาท หรือคิด

เป็น 99% ของแผนเบิกจ่ายสะสม และ

รัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (ม.ค.-เม.ย.65) 9 

แห่ง จำานวน 42,722 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

102% ของแผนเบิกจ่ายสะสม

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ท่ีปรึกษา                                                      

ด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. กล่าวว่า เดือน                                                    

เม.ย.2565 โครงการลงทุนขนาดใหญ่สามารถ

เบิกจ่ายเป็นไปตามแผน อาทิ โครงการ
ปานทิพย์ ศรีพิมล

ก่อสร้างรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียง                                                           

ของ เบิกจ่ายได้ 7,306 ล้านบาท คิดเป็น 

100% ของแผนการเบิกจ่าย, โครงการ

ระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ-รังสิต 

(โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสี                                         

แดง)) เบิกจ่ายได้ 7,226 ล้านบาท คิดเป็น 

100% ของแผนการเบิกจ่าย, โครงการรถ                         

ไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี                        

เบิกจ่ายได้ 5,729 ล้านบาท คิดเป็น 100%                             

ของแผนการเบิกจ่าย, โครงการก่อสร้างรถ                                      

ไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดา                                                     

หาร-นครพนม เบิกจ่ายได้ 5,561 ล้านบาท                                                           

คิดเป็น 100% ของแผนการเบิกจ่าย และ                                                              

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-                                                                                      

ชุมพร เบิกจ่ายได้ 3,206 ล้านบาท คิดเป็น 

100% ของแผนการเบิกจ่าย

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่าย

ได้ตามแผนและมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 

5 อันดับ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) เบิกจ่ายได้ 31,094 ล้านบาท คิด

เป็น 100% ของแผนการเบิกจ่าย, บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) หรือ PTT เบิกจ่าย

ได้ 14,706 ล้านบาท คิดเป็น 103% ของ

แผนการเบิกจ่าย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

(กฟภ.) เบิกจ่ายได้ 8,995 ล้านบาท คิด

เป็น 95% ของแผนการเบิกจ่าย, บริษัท 

โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) 

หรือ NT เบิกจ่ายได้ 6,379 ล้านบาท คิด

เป็น 98% ของแผนการเบิกจ่าย และการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

(รฟม.) เบิกจ่ายได้ 6,249 ล้านบาท คิดเป็น 

100% ของแผนการเบิกจ่าย.

ที่กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการขออนุญาตและการพิจารณา

อนุญาตให้ส่งข้าวออกไปนอกราชอาณา 

จักร และให้มีการตรวจสอบรับรองคุณภาพ

มาตรฐานข้าวโดยหน่วยงานภาครัฐ หรือ                        

หน่วยงานอื่นที่ภาครัฐมอบหมายหรือ

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ส่งออก                                                              

ข้าวไทยไปต่างประเทศทุกรายจะต้องถือ

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ และ                                                        

กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพและ

มาตรฐานของข้าวไทยในตลาดโลก.

มิกซ์ยูสทั้งรีเทลมอลล์และโรงแรมเดอะริช เพลินจิต-นานาในเร็วๆ 

นี้ มั่นใจผ่านจุดต่ำาสุดแล้ว เดินหน้าจัดโปรโมชั่นเด็ด 9 โครงการ

แนวรถไฟฟ้า ดันยอดขายโต

ไฟเขียวใช้บัตร EMV ฟรีค่าแรกเข้าสีม่วง-แดง

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. มีมติ

อนุมัติยกเว้นการจัดเก็บอัตราค่าแรกเข้าในการเดินทางเชื่อมต่อ

ระหว่างรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) กับ

รถไฟชานเมือง (สายสีแดง) สำาหรับบัตรโดยสาร EMV Contactless 

(Europay Mastercard and Visa) ที่ชำาระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคาร 

เพื่ออำานวยความสะดวกและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่

ประชาชน โดยสถานีบางซ่อนเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างสายสีแดงและ

สายสีม่วง คาดจะเริ่มได้ภายในเดือน มิ.ย.65 เป็นต้นไป

จ่อขาย ‘สลากดิจิทัล’ 5 ล้านฉบับ

พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำานวยการสำานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจำาหน่ายสลากผ่านแพลต 

ฟอร์ม ‘สลากดิจิทัล’ ว่า จากการทำาสัญญาตัวแทนจำาหน่ายใน

โครงการจำาหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มสลากดิจิทัล จนถึงขณะน้ี

มีผู้ทำาสัญญาเป็นตัวแทนจำาหน่ายสลากดิจิทัล จำานวน 10,513 ราย 

ดังนั้นในเบื้องต้นจะมีสลากจำาหน่ายผ่านแพลตฟอร์มการจำาหน่าย

สลากของสำานักงานสลากฯ ไม่น้อยกว่า 5,000,000 ฉบับ ซึ่งพร้อม

ที่จะจำาหน่ายสลากในวันที่ 2 มิ.ย.2565 ยืนยันสามารถซื้อสลากได้

ในราคาที่กำาหนด คือ 80 บาท.
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ชิมช็อปไกด์สัปดาห์นี้เชิญชวนขาช็อปชาวไอทีห้ามพลาดกับ 

หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จับมือ ช้อป

ปี้ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ จัดทัพผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน อุปกรณ์

อัจฉริยะ และอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์หัวเว่ย ที่มาพร้อมกับโปรดียืน 

1 เอาใจสายเทคที่กำาลังมองหาสินค้าเทคโนโลยีที่มาพร้อมคุณภาพ

และมาตรฐานระดับโลก ให้เพลิดเพลินไปกับการช็อปสินค้าราคาสุด

คุ้ม ที่มาพร้อมกับส่วนลดสูงสุดถึง 50% พร้อมโค้ดส่วนลดเพิ่มสูงสุด 

500 บาท ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 วันเดียวเท่านั้น ในมหกรรม

แคมเปญช็อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่ต้อนรับกลางปี ...•

ลดสุดแรง แซงทุกโค้ง ซิ่งไปสวยกับ วัตสัน  “Beauty Racing 

Sale” ซิ่งกับขบวนสินค้าในราคาเริ่มต้นที่ 88,188, 288, 488, 888 

และ 1,088 บาท ครั้งนี้วัตสันขนเอาสินค้าสุดซิ่งมาให้ช็อปปิ้งครบ ไม่

ว่าจะเป็นสินค้าในหมวดดูแลตัวเอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

อีกเพียบ เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกเพศ ทุกวัย และ

ทุกไลฟ์สไตล์อีกด้วย สำาหรับสมาชิกวัตสันยังจะได้รับสิทธิการซื้อ

สินค้าที่คุ้มค่ากว่าใคร ในราคาเริ่มต้นเพียง 18 บาท อย่าลืมซิ่งไป

สวยได้ตั้งแต่วัน 26 พ.ค.-29 มิ.ย.2565 นี้ ที่ร้านวัตสันทุกสาขาทั่ว

ประเทศไทยและวัตสันออนไลน์ ...•

มาที่เชฟแคร์ส เสิร์ฟเมนูสุดพรีเมียม “ข้าวยำาเกาหลี หรือ

บิบิมบับ” แบรนด์เชฟแคร์ส อุดมด้วยผักนานาชนิด เช่น แครอต       

วัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน       

กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความ

ดีๆ ทางคอลัมน์กระเบียดเกษียณ 

โดย บมจ.แอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต 

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านได้วางแผนการ

เงินก่อนและหลังวัยเกษียณเพื่อให้ท่าน

มีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขและ

ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

เข้าสู่กลางเดือนที่ห้าของปีนี้กัน

‘เกษียณซินโดรม’ 

อาการที่ต้องเจอของคนวัยเกษียณ
ส แล้ว เผลอแป๊บเดียวก็ผ่านมาเกือบกลางปี

แล้วครับ สำาหรับวันนี้เราก็ยังมีสาระดีๆ นำา

มาฝากให้ผู้อ่านทุกท่านเป็นประจำาเช่นเคย 

เพื่อไม่ให้เสียเวลา งั้นเราพบกับสาระดีๆ 

กันเลยดีกว่าครับ

แน่นอนว่าเมื่อชีวิตของคนเราก้าว

ผ่านเข้าสู่ช่วงเวลาต่างๆ ก็จะต้องเผชิญกับ

สิ่งที่แปลกใหม่และคาดไม่ถึงมากมาย เช่น

เดียวกับช่วงเวลาหลังวัยเกษียณของคน

วัยเกษียณ ที่จะต้องพบเจอกับปัญหาหรือ

ภาวะต่างๆ หลากหลายเมื่อเข้ามาสู่ช่วงวัย

นี้ หนึ่งในนั้นคือภาวะเกษียณซินโดรม เป็น

ภาวะที่ผู้คนหลังวัยเกษียณมักจะพบเจอได้

บ่อยครั้ง โดยสามารถแบ่งออกตามอาการ

ได้ดังนี้ คือ

อาการที่ 1 : ภาวะเอ็นโดรฟินลดลง 

เป็นอาการที่รู้สึกว่าความสุขค่อยๆ 

เริ่มจางหายไป หลังจากที่ได้มีเวลาชีวิตลอง

ทำาสิ่งต่างๆ มากมายหลังวัยเกษียณ จาก

เดิมทีที่รู้สึกตื่นเต้น กลายเป็นความเบื่อ

หน่ายในชีวิต รู้สึกไร้คุณค่า หมดแรง หมด

ประโยชน์และหายใจทิ้งไปวันๆ 

อาการที่ 2 : ภาวะอักเสบของความ

สัมพันธ์

หรี่มีสารมากกว่า 100 ชนิด ที่ส่งผลไม่

ดีต่อร่างกาย ทำาให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา

มากมาย ยิ่งสูบนานจะทำาให้ยิ่งเพิ่มโรค 

โดยเฉพาะหัวใจและปอดเป็นอวัยวะที่ถูกบุหรี่

ทำาลายอย่างมาก การตระหนักถึงพิษภัยของ

บุหรี่ ไม่เริ่มสูบ หรือหากสูบไปแล้วรีบเลิก

ทันที อีกทั้งตรวจเช็กสุขภาพหัวใจและปอด

เป็นประจำาทุกปีคือเรื่องสำาคัญที่ต้องใส่ใจ  

นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ อายุรแพทย์

โรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กล่าว

ว่า สำาหรับผู้ที่กำาลังสูบบุหรี่หรือเคยสูบบุหรี่

ระยะเวลาเฉลี่ยมากกว่า 30 ปี และมากกว่า 

1 ซองต่อวัน (หรือเท่ากับ 30 ปีซอง หรือ 

pack-year) ในช่วงอายุ 55-75 ปี หรือสูบ

บุหรี่ระยะเวลาเฉลี่ยมากกว่า 20 ปีซอง ร่วม

กับปัจจัยอื่นๆ อย่างกรรมพันธุ์ มีความเสี่ยง

สูงที่จะเป็นมะเร็งปอดได้ ซึ่งสารอนุมูลอิสระ

ที่เกิดจากควันบุหรี่เป็นตัวการสำาคัญที่เข้าไป

ทำาลายโครงสร้างป้องกันตัวเองของหลอด

เลือด ทำาให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพ โดย

เฉพาะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะสำาคัญ

ต่างๆ ของร่างกาย เช่น หลอดเลือดสมอง 

หลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ รวมถึงทำาให้ผนัง

หลอดเลือดแดงแข็ง นำาไปสู่โรคหลอดเลือด

หัวใจตีบชนิดเรื้อรัง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลัน โรคหลอดเลือดสมอง ปวดขาจาก

หลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ การโป่งพอง

ของหลอดเลือดแดงใหญ่ในช่องท้อง เป็นต้น

“ย่ิงเวลาท่ีพ่นควันบุหร่ีออกมา ผู้ท่ีสูด

ควันบุหร่ีจะได้รับสารเหล่าน้ีเทียบเท่ากับคนท่ีสูบ

บุหร่ี โดยอาการท่ีสามารถสังเกตได้เมื่อการสูบ

บุหร่ีส่งผลต่อหัวใจมี 2 แบบ ได้แก่ อาการแบบ

เฉียบพลัน จากการท่ีเส้นเลือดตีบหรือตัน อาทิ 

เจ็บหน้าอกทันที ใจส่ัน และอาการแบบค่อยเป็น

ค่อยไป จากการเกิดหินปูนในหลอดเลือด อาทิ 

บุ

เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก ไม่มีแรง 

ฯลฯ มาจากการทำากิจกรรมต่างๆ อย่างออก

กำาลังกาย เดินข้ึนบันได เดิน เป็นต้น นอกจาก

น้ี สารพิษในบุหร่ียังกระตุ้นให้มีภาวะความดัน

โลหิตสูง โดยผู้ท่ีสูบบุหร่ีจะมีความดันโลหิต

สูงมากกว่าคนท่ีไม่ได้สูบบุหร่ีหลายเท่า โดย

เฉพาะความดันโลหิตสูงในคนอายุน้อยที่ไม่มี

กรรมพันธุ์ปัจจุบันพบได้มากขึ้น เมื่อความดัน

โลหิตสูงก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงหลอดเลือดตีบ

ตามอวัยวะต่างๆ ได้ นอกจากนี้ในผู้ที่สูบบุหรี่

ปริมาณมากและสูบตั้งแต่อายุยังน้อยพบว่า

มีอุบัติการณ์ปัญหาหลอดเลือดตีบตันเร็วกว่า

คนทั่วไป” 

นพ.ผดุงเกียรติ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 

ศัลยศาสตร์ทรวงอกเฉพาะทางผ่าตัดส่อง

กล้องปอด โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กล่าว

ว่า เพราะการสูบบุหรี่เทียบได้กับการสูดฝุ่น 

PM 2.5 เข้าไปในร่างกาย เมื่อบุหรี่ที่สูบส่ง

ผลต่อปอด ได้แก่ หอบ หืด ถุงลมโป่งพองทั้ง

ระยะเริ่มต้นและรุนแรง มีอาการหอบเหนื่อย

เฉียบพลันได้ ทั้งยังทำาให้เกิดโรคถุงลมโป่ง

พอง ปอดแตก ปอดรั่วได้ ดังนั้น หากหยุดสูบ

ทำาลายได้ แต่การเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดก็

คือสิ่งที่ดีที่สุด แม้แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ส่งผลเสียกับ

ร่างกายไม่ต่างกับบุหรี่ทั่วไป เข้าถึงง่าย ติด

ได้ง่ายกว่า ติดได้นานกว่าและความสะดวก

สบายในการพกพา จึงควรทำาความเข้าใจให้

ถูกต้องว่า ไม่ว่าจะบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่

ควรเริ่มและควรหยุดสูบเพื่อหยุดเสี่ยง ยิ่ง

เลิกได้เร็วยิ่งดีต่อตัวเอง เนื่องในวันงดสูบ

บุหรี่โลกวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ เรามาร่วม

รณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพปอด

และหัวใจที่ดี.

ย้ำ�..บุหรี่ร้�ย ทำ�ปอดพัง หัวใจว�ย 

31 พ.ค.ร่วมรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ 

หัวผักกาด ปวยเล้ง 

เห็ดหอม เข้ากันดี

กับซอสสูตรพิเศษ

ที่ผสมผสานโคชู

จัง สูตรลับเฉพาะ 

แล้วเพิ่มเนื้อสัมผัส

ด้วย “ไก่เบญจา” 

ไก่ที่เลี้ยงด้วยข้าว

กล้องนำามาสับหยาบ 

วางทับด้วยไข่ดาว

สุกกำาลังดี เพียง

คลุกเคล้าส่วนผสม

ทั้งหมดเข้ากับข้าว

ญี่ปุ่นนุ่มๆ ในกล่อง 

... ก็ได้อร่อยกับ

อาหารฝีมือเชฟชื่อดังจากเกาหลีแท้ๆ ได้ทันที ข้าวยำาเกาหลีแบรนด์

เชฟแคร์ส วางจำาหน่ายในรูปแบบอาหารแช่เย็นแล้ววันนี้ที่ร้านเซเว่น-

อีเลฟเว่น ในราคาเพียง 69 บาท โดยกำาไรทั้ง 100% จะคืนสู่สังคม

ผ่านมูลนิธิเชฟแคร์ส ...•

ด้าน ชไนเดอร์ อิเล็คทริค อัดแคมเปญส่งใบเสร็จลุ้นรวยรับ

ปีเสือ “กิจกรรม 2000 ลุ้นทอง ฉลองปีเสือ” ง่ายๆ แค่ซื้อผลิตภัณฑ์   

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วประเทศ โดยยอดซื้อ

ทุกๆ 2,000 บาท รับทันที 1 สิทธิ์ และพิเศษ!!! รับฟรีอีก 2 สิทธิ์ รวม

เป็น 3 สิทธิ์ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่ม Avatar On A โดยกิจกรรมจะมี

การจับสลาก 2 ครั้ง ในวันที่ 9 มิ.ย. และ 9 ก.ย.65 รวมมูลค่ารางวัล

กว่า 450,000 บาท 

เพียงแอดไลน์ผ่าน 

QR Code หรือ

เพิ่มเพื่อนโดยพิมพ์ 

@secard และอัป

โหลดใบเสร็จผ่าน

ไลน์ ...•

ศุภาลัย จับ

มือ ศูนย์การค้า   

ดิ เอ็มโพเรียม 

และ ดิ เอ็มควอ                      

เทียร์ มอบสิทธิ

พิเศษเอาใจสาย

ช็อป-ชิม-ชิล                                          

สำาหรับครอบครัวลูกบ้านศุภาลัยทุกโครงการทั่วประเทศ 

ผ่าน SUPALAI SABAI APPLICATION แอปเดียว

ให้ทุกเรื่องบ้านเป็นเรื่องง่าย พร้อมสิทธิประโยชน์                                                                        

และโปรโมชั่นต่างๆ มากมาย ห้ามพลาด! สิทธิพิเศษสุดฟินที่

มอบให้เฉพาะลูกบ้านศุภาลัยเท่านั้น เมื่อ

ใช้บริการภายในศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม 

และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ขอเชิญชวนลูกบ้าน 

SUPALAI ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์สุด

เอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมสิทธิพิเศษสุดว้าว! รอ

ต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้ ณ ศูนย์การค้า 

ดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ทั้งนี้ 

สามารถดาวน์ โหลด SUPALAI SABAI 

APPLICATION เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ 

ได้ที่ App Store และ Play Store หรือ

บุหรี่หรือเลิกสูบบุหรี่ได้ย่อมทำาให้การทำางาน

ของปอดดีขึ้น และในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่หยุด

สูบบุหรี่ได้เกิน 2 สัปดาห์ ความเสี่ยงที่จะเกิด

ผลแทรกซ้อนหลังผ่าตัดมะเร็งปอดเกือบจะ

เทียบเท่ากับคนที่ไม่สูบบุหรี่ 

ถึงบุหรี่จะเป็นหนึ่งในตัวการสำาคัญใน

การทำาลายปอดและหัวใจ แต่หากไม่สามารถ

เลิกสูบบุหรี่ได้ การดูแลสุขภาพ ออกกำาลัง

กายอย่างสม่ำาเสมอ ไม่มีภาวะอ้วน ไม่มีไขมัน

เกิน คุมเบาหวาน คุมน้ำาตาลได้ ก็สามารถ

ทำาให้ปอดและหัวใจห่างไกลจากการถูก

บรนด์ “คิเรอิคิเรอิ” ซึ่งมีจุดมุ่ง

หมายในการดูแลสุขอนามัยของทุก

คนในครอบครัวให้ห่างไกลจากโรค

ระบาด จึงได้แตกไลน์สินค้าใหม่ “ครีม

อาบน้ำาแอนตี้แบคทีเรียคิเรอิคิเรอิ” Kirei 

Kirei Antibacterial Body Wash ครีมอาบ

น้ำาสูตรที่ดีที่สุดของคิเรอิคิเรอิ ที่สามารถ

ชำาระล้างสิ่งสกปรก ช่วยลดการสะสม

ของแบคทีเรียได้ถึง 99.9% พร้อมปกป้อง

ผิวจากความแห้งกร้าน และบำารุงให้ผิว

เนียนนุ่มชุ่มชื่น ด้วย 3 พลัง สารสกัด

ออร์แกนิกจากธรรมชาติ ได้แก่ ออร์แกนิก                     

อโลเวร่า, ออร์แกนิก โจโจ้บา ออยล์ และ

ออร์แกนิก อาร์แกน ออยล์ ผ่านการ

ทดสอบการระคายเคืองโดยแพทย์ผิวหนัง 

(Dermatologically Tested) และปราศจาก 

5 สารเติมแต่ง ที่อาจก่อให้เกิดการระคาย

เคือง (SLS, Triclosan, Triclocarban, 

Paraben, สีสังเคราะห์) ดังนั้น จึงมั่นใจ

ได้ว่าครีมอาบน้ำาแอนตี้แบคทีเรียคิเรอิ

คิเรอิอ่อนโยนต่อผิว เป็นผลิตภัณฑ์ที่

สามารถดูแลและปกป้องผิวของทุกคนใน

ครอบครัวให้สะอาด มีอนามัย. 

การใช้ชีวิตร่วมกันของผู้สูงวัย ที่บาง

ครั้งเกิดความสับสน สื่อสารกันไม่รู้เรื่อง 

เกิดความหงุดหงิด อาจถึงขั้นทะเลาะเบาะ

แว้งกันได้ ซึ่งเกิดจากความอึดอัดซึ่งกันและ

กันหรือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อต้องมาใช้

ชีวิตร่วมกันหลังเกษียณอย่างเต็มตัว 

อาการที่ 3 : อาการโคม่าทางใจ

อาการท่ีรู้สึกแย่ต่อตัวเอง เกิดจาก

แ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1720...•

ขยับมาที่ แมคโดนัลด์ ชวนน้องๆ อิ่มอร่อยกับชุดแฮปปี้มีล 

และท่องไปในจักรวาลดีซีกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กๆ พร้อมเหล่า

สัตว์เลี้ยงแสนน่ารักคู่หูซูเปอร์ฮีโร่ กับแฮปปี้มีลชุดใหม่ล่าสุด “DC 

ขบวนการซูเปอร์เพ็ทส์” ซึ่งมีตุ๊กตาทั้งหมด 10 แบบให้สะสม ได้แก่ 

แบทแมน, ซูเปอร์ เอช สุนัขคู่ใจของแบทแมน, ซูเปอร์แมน, ซูเปอร์ 

คริปโต สุนัขคู่ใจของซูเปอร์แมน, แฟลช, ซูเปอร์เมอร์ตัน เต่าของ

แฟลช, วันเดอร์ วูแมน, ซูเปอร์ พีบี หมูของวันเดอร์ วูแมน, กรีน 

แลนเทิร์น  และซูเปอร์ ชิป กระรอกของกรีน แลนเทิร์น โดยของ

เล่นจะทยอยออกมาสัปดาห์ละ 2 แบบ เริ่มตั้งแต่วันนี้–9 มิถุนายน 

2565 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด 

ที่ร้านแมคโดนัลด์ทุกสาขาที่ร่วม

รายการบริการไดร์ฟทรู บริการ

จัดส่งอาหารถึงบ้าน แมคเดลิ

เวอรี ใน 3 ช่องทาง คือ โทร.

1711 เว็บไซต์ www.mcdonalds.  

co.th ...•

ชาวนนทบุรี

เตรียมปักหมุดช็อปให้

สนุก เติมความสดใสให้

เต็มสูบ กับการเปิดตัว

โฉมใหม่ “ศูนย์การค้า

โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรี

สมาน” ภายใต้คอน

เซ็ปต์ “Spice Up Your Life ให้ชีวิต มีชีวา ที่โรบินสันไลฟ์

สไตล์ ศรีสมาน” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของทุกครอบครัวแบบ

ครบจบในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็น กิน ช็อป เที่ยว เสริมทัพด้วย 

ร้านค้าชั้นนำาโซนฟู้ด อาทิ Bonchon, Sizzler, Fuji, CoCo 

ICHIBANYA, 

Olino Crepe & 

Tea, Dakasi, 

Fuku Matcha และโซน

นอนฟู้ดที่เป็นแบรนด์

แฟชั่นและไอที อาทิ 

YUADPAO, Mi Store, 

Banana Mobile และร้าน

ค้าอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อ

ให้เป็นเดสติเนชั่นแห่งใหม่

ความรู้สึกท่ีไม่มีเป้าหมายหรือความฝันใน

ชีวิต ไม่สามารถหาอุดมการณ์ของตนเอง

ได้ว่าชีวิตท่ีเหลืออยู่จะต้องอยู่ไปทำาไม

หลายคนกลับบอกว่าเมื่อเข้าสู่วัย

เกษียณ หากแก่แล้วจะต้องมีความฝัน

หรือมีเป้าหมายไปทำาไม ซึ่งผมคิดว่ามัน

ไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องเลยสักนิด เพราะ

นั่นจะยิ่งทำาให้ตนเองขาดความหวัง และ

ขาดแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิต

ต่อในอนาคต ผมแนะนำาว่าทุกคนนั้น

ควรจะเริ่มจากการตั้งคำาถามก่อนว่าใน

ชีวิตของตนเองต้องการอะไร แล้วตอบ

คำาถามด้วยการลองใช้ชีวิตเหล่านั้นให้

เต็มที่ แล้วคุณจะค้นพบว่าชีวิตหลังวัย

เกษียณนั้นอาจจะเป็นโค้งชีวิตที่สุดยอด

ของทุกคนก็เป็นได้ครับ. 

ของนักช็อปทุกครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดในย่านนนทบุรี พร้อมจัด

กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ! ต้อนรับการเปิดตัวโฉมใหม่ที่สดใสกว่าเดิม  

ดีเดย์ตั้งแต่ 1 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป ...•

ด้าน  “เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน)           

จัดโปรโมชั่นฉลองมหกรรมสุดยิ่งใหญ่ Shopee 6.6 Greatest Brand 

Celebration มอบสิทธิพิเศษ และโปรดียืน 1 เมื่อช็อปสินค้าผ่าน

แอปพลิเคชัน “ช้อปปี้” สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี-มาสเตอร์การ์ด รับ

ส่วนลด 666 บาท เมื่อมียอดซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อ

รายการ และระบุโค้ดส่วนลด 66SPKTCMCH ก่อนชำาระเงิน เฉพาะ

วันที่ 29 พฤษภาคม–6 มิถุนายน 2565 (เริ่มเที่ยงคืน) สมาชิกบัตร

เครดิตเคทีซีทุกประเภท รับส่วนลด 120 บาท เมื่อช็อปครบ 1,000 

บาท และระบุโค้ดส่วนลด 66SPKTCALLPRE ก่อนชำาระเงิน เฉพาะ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565–5 มิถุนายน 2565 รับส่วนลด 366 บาท 

เมื่อมียอดซื้อสินค้า 5,500 บาทขึ้นไปต่อรายการ และระบุโค้ดส่วนลด 

66SPKTCALLH ก่อนชำาระเงิน (เที่ยงคืนเท่านั้น) รับส่วนลด 200 

บาท เมื่อช็อปครบ 1,299 บาท และระบุโค้ดส่วนลด 66SPKTCALL 

ก่อนชำาระเงิน เฉพาะวันที่ 6 มิถุนายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ https://ktc.today/Shopee6_6 ...•

โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต จัดหนักจัดเต็มรับช่วงกลางปี                                

ตอบรับพฤติกรรมช็อปออนไลน์ของคุณแม่ยุคใหม่ ส่งโปรดียืน 1 

และยกขบวนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้และของเล่นสำาหรับเด็กกว่า 300 

รายการ มาให้คุณ

แม่ได้เลือกสรรกัน

อย่างเพลิดเพลินและ

สะดวกสบายเต็ม

ที่ ด้วยส่วนลดสูงสุด 

50% และโค้ดลดเพิ่ม                               

1,666 บาท ใน

มหกรรมแคมเปญสุด

ยิ่งใหญ่ Shopee 6.6 

Greatest Brands 

Celebration แบรนด์ดัง 

ดีลปังทะลุโลก ตั้งแต่

วันที่ 6–8 มิถุนายน 

2565 ...•

ปิดท้ายด้วย MAMYPOKO มามี่ โพโค กางเกงผ้าอ้อม

เด็ก HAPPY DAY & พรีเมียมที่มีคุณสมบัติพิเศษ “ขอบเอวระบาย

เหงื่อ” มาพร้อมกับเทคโนโลยี “Speed Air Wave” (สปีด แอร์ เวฟ)                                                                       

ซึมซับปัสสาวะได้อย่างรวดเร็ว ผิวหน้าแห้ง คลายกังวลเรื่อง

ความเปียกชื้น มาพร้อมกล่อง Toy box ของเล่นดีไซน์ใหม่มา

พร้อมชิ้นของเล่นกระดาษสมจริง มาในธีมห้องแล็บวิทยาศาสตร์                                                     

(เด็กผู้ชาย) และบ้านตุ๊กตา (เด็กผู้หญิง) ทอยบ็อกซ์ ในราคาเริ่มต้น

ที่ 845 บาท ...•

นพ.ชาติทนง ยอดวุฒิ
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับวันจันทร์
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9กีฬา

มาดามแป้งบุกแคมป์ U23 ตั้ง ‘กฤษดา’ กัปตัน

กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติ

ไทย เยี่ยมแคมป์ขุนพลช้างศึก U23 พร้อมปลุกใจก่อนลุยทัวร์นา

เมนต์สำาคัญ ชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบสุดท้าย ที่ประเทศอุซเบ                        

กิสถาน ระหว่างวันที่ 1-19 มิถุนายน 2565 ทัพช้างศึก U23 เพิ่ง

เสร็จสิ้นภารกิจในฟุตบอลซีเกมส์ 2021 ที่เวียดนาม ก่อนเดินหน้า

เตรียมทีมลุยชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายต่อทันที ซึ่งมาดามแป้ง

ที่เดินทางมาร่วมพูดคุยกับโค้ช ทีมงานและนักกีฬา ในช่วงการ

ประชุมทีมเมื่อช่วงบ่าย วันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา กล่าวว่า “ใน

การชิงแชมป์เอเชียครั้งที่แล้ว เราผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมได้เป็นครั้ง

แรก ก็หวังว่าเราจะไปถึงตรงนั้นได้อีกคร้ัง แต่ขอโฟกัสไปทีละขั้น 

ทำางานหนักและละเอียดในทุกๆ นัด แป้งเองขอไปอยู่ให้กำาลังใจทีม

ด้วยตัวเอง ต่อเนื่องถึงชุดใหญ่ที่อุซเบกิสถาน” นอกจากนี้มาดาม

แป้งยังได้หารือกับทีมงานสตาฟฟ์โค้ช โดยแต่งตั้ง กฤษดา กา

แมน กองกลางจากชลบุรี เอฟซี ทำาหน้าที่กัปตันทีม หลังเป็นหนึ่ง

ในนักเตะซีเนียร์ที่สุด และยังมีประสบการณ์พาทีมผ่านเข้าถึงรอบ 

8 ทีมสุดท้ายมาแล้ว เมื่อปี 2020 ขณะที่ตั้ง ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร 

จอมทัพจากเลสเตอร์ ซิตี เป็นรองกัปตันทีม ร่วมเป็นผู้นำาทีมทำา

ศึกสำาคัญ สำาหรับทีมชาติไทย U23 จะเดินทางไปที่ประเทศอุซเบ                                                                                

กิสถาน วันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ก่อนประเดิมพบกับเวียดนาม ในศึก

ชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบสุดท้าย วันที่ 2 มิถุนายนนี้ ต่อด้วยพบ

กับมาเลเซีย วันที่ 5 มิถุนายน และพบกับเกาหลีใต้ แชมป์เก่า วัน

ที่ 8 มิถุนายน 2565

สองล้อคัดเลือกนักปั่นฝีมือดีติดทีมชาติ

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เตรียมคัดนักปั่นฝีมือดีก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย 

จากการแข่งขันจักรยานประเภทถนน และเสือภูเขาชิงแชมป์ประ 

เทศไทย สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ที่ อ.โป่งน้ำาร้อน จ.จันทบุรี วัน

ที่ 3-5 มิ.ย.65 เพื่อเตรียมส่งเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่

ประเทศกัมพูชา และกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นครหางโจว 

ประเทศจีน ในปีหน้า รวมทั้งส่งไปแข่งขันจักรยานถนนรายการทัวร์ 

เดอ ดีเอ็มซี ที่ประเทศเกาหลีใต้ และเสือภูเขารายการยูซีไอ เอ็ม

ทีบี เวิลด์ แชมเปียนชิพ ที่ประเทศฝรั่งเศส เดือน ส.ค.นี้  โดยพล

เอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคม กล่าวว่า สมาคมได้มอบหมาย

ให้สตาฟฟ์โค้ชทีมชาติไทยทำาการคัดเลือกนักกีฬาจักรยานดาวรุ่งที่

มีฝีมือดีทั้งประเภทถนนและประเภทเสือภูเขา เพื่อก้าวขึ้นไปเป็น

นักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ที่

ประเทศกัมพูชา และการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่นคร

หางโจว ประเทศจีน ในปีหน้าด้วย ดังนั้นการแข่งขันสนามนี้จึงมี

ความสำาคัญกับนักกีฬาทุกคนที่จะมีโอกาสติดทีมชาติ ขอให้นักปั่น

ทุกคนฟิตซ้อมและเตรียมร่างกายให้ดี สำาหรับประเภทถนนจะยึด

เอานักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศ

เวียดนามเป็นตัวหลัก แต่ถ้าใครไม่มีการพัฒนาก็อาจจะถูกตัดออก 

แล้วพิจารณาคนที่เหมาะสมเข้าไปทดแทน รวมถึงประเภทเสือภู

เขาครอสคันทรี จะต้องเร่งหานักกีฬาหน้าใหม่มาเสริมโดยด่วน.

แอลเบเนีย • โชเช มูรินโญ ออกมาเผยว่าเขาและสโมสรโรมาร่วม

กันสร้างประวัติศาสตร์หลังพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก 

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา นับเป็นการคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ของ

ยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร

โชเช มูรินโญ โค้ชระดับไอคอนชาวโปรตุเกสพยายามจะกลั้น

น้ำาตาหลังพาโรมาเอาชนะเฟเยนูร์ด จากประตูโทนในนาทีที่ 32 ของ 

นิโคไล ซานิโอโล ในแมตช์ชิงชนะเลิศยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก นับ

เป็นการคว้าแชมป์ระดับทวีปเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ทศวรรษของโรมา 

แฟนของโรมาต่างรับมูรินโญเข้าไปอยู่เต็มหัวใจระหว่างฤดูกาล

ที่ขึ้นๆ ลงๆ ของทีมที่รักของเขาจบลงด้วยชัยชนะ 1-0 ในการแข่งขัน

ที่เมืองติรานา เมืองหลวงของแอลเบเนีย นับเป็นการสิ้นสุดการรอ

คอย 14 ปีที่ห่างหายจากการคว้าถ้วยรางวัลรายการสำาคัญของสโมสร

“ผมมาอยู่ที่โรมา 11 เดือนแล้ว ผมรู้ได้ทันทีที่มาถึงว่าชัยชนะ

รายการนี้มีความหมายกับชาวเมืองโรมามากขนาดไหน พวกเขาต่าง

รอคอยช่วงเวลาแบบนี้อยู่”  มูรินโญกล่าวกับสกายสปอร์ตส

“คืนนี้ ไม่ใช่การทำางาน แต่นี่เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ พวก

เราช่วยกันเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ พวกเราช่วยกันเขียนมัน

ขึ้นมา”

ชัยชนะในศึกยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก นับเป็นการพาทีมคว้า

แชมป์สโมสรยุโรปเป็นรายการที่ 5 ของมูรินโญ และยังทำาให้เขาเป็น

ผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์รายการที่จัดโดย

สหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป หรือยูฟ่าในปัจจจุบัน

ผลงานในสโมสรยุโรปของมูรินโญคือการพาทีมเอฟซี ปอร์ โต                                                              

คว้าแชมป์ยูฟ่าคัพ 2003 ตามด้วยแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ใน

ปี 2004 จากนั้นในปี 2010 พาอินเตอร์ มิลาน คว้าแชมป์ยูฟ่า                    

แชมเปียนส์ลีก ปี 2017 พาแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าแชมป์ยูโรปา

ลีก และมาชนะยูฟ่า ยูโรปาลีก ในปี 2022

นอกจากนั้นมูรินโญยังยืนยันว่าเขาจะยังอยู่กับโรมาในฤดูกาล

หน้า เพื่อสร้างผลงานที่แข็งแกร่งในซีซั่นหน้า แม้จะมีข่าวว่า นิว

คาสเซิล ยูไนเต็ด ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจจะดึงไปคุมทีมใน

ฤดูกาลหน้า

“ผมจะอยู่ที่นี่ต่อไป ไม่มีอะไรให้ต้องสงสัย”  มูรินโญกล่าว

“พวกเราต้องมาดูว่าเจ้าของสโมสรของเราเป็นอย่างไร 

เจ้าของสโมสรเราเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่ต้องการสานต่อในฤดูกาลหน้า 

มรูนิโญยนัลกูทมีสรา้งประวตัศิาสตร์

ประเทศไทยเขาสูทศวรรษที ่2 ของความปลอดภยัทางถนน ยงัคงเปา

หมายลดการเสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนนใหไดครึง่หนึง่ ขณะทีร่ฐับาลโดย

คณะกรรมการนโยบายการปองกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนนแหงชาตกิาํหนด

เปาหมายลดอตัราการตายจากอบุตัเิหตทุางถนนลง 50% ภายในป พ.ศ. 2573 

และไมเกนิ 12 คนตอประชากรแสนคน ภายในป 2570 ตามยทุธศาสตรชาติ 

แนวทางการทาํงานและเปาหมายทีช่ดัเจนจะชวยใหไทยพชิติหมดุหมายนี้ได

จากวงสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน 

ครัง้ที ่ 15 “ทศวรรษใหม วถิีใหม ขบัขีป่ลอดภยัตองมากอน” วนัที ่ 25-26 

พ.ค.2565 ณ ศนูยประชมุวายภุกัษ 

โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 

กรงุเทพฯ จดัโดยศนูยวชิาการเพือ่

ความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และ

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน (กปถ.) พล.อ.ประยทุธ 

จนัทร โอชา นายกรฐัมนตร ีเขารวม

สมัมนา เวทตีลอดสองวนันาํเสนอ

แนวทาง มาตรการ การบงัคบัใช

กฎหมาย และการจดัการความปลอดภยัทามกลางความเสีย่งวถิีใหมทีเ่ปน

ประโยชนตอทกุภาคสวนในการสรางความปลอดภยัทางถนนใหครบทกุมติิ 

และสามารถนาํไปปฏบิตัไิดจรงิ  

ดร.เดชรตัน สขุกาํเนดิ ผูอาํนวยการศนูยนโยบายเพือ่อนาคต กลาว

วา เรือ่งความปลอดภยัทางถนนในระดบัสากล ขณะนีม้กีารขบัเคลือ่น 6 จดุ

เนนพลิกโฉมการสรางความปลอดภัยในยุควิถีใหม ประกอบดวยงานและ

เศรษฐกจิ เชน อาชพีใหมอยางไรเดอรทีเ่ตบิโตในธรุกจิเดลเิวอรี,่การจดัภมูิ

ทศันการเรยีนรูทีด่ ี ,ดจิทิลัเพือ่การสรางเสรมิสขุภาพ,การคุมครองทางสงัคม 

ทัง้ระบบสวสัดกิารและความคุมครองแรงงาน.การสรางเสรมิสขุภาพระดบั

ปฐมภมู/ิทองถิน่ และการพฒันาออกแบบเมอืง พืน้ทีพ่เิศษ พืน้ทีช่ายแดน

จดุเหมาะสมสาํหรบัการลงทนุเพือ่ความปลอดภยัทางถนน ดร.เดช

รตัน หยบิยกรายการการศกึษาธนาคารโลก พบไทยมอีตัราการเสยีชวีติจาก

อบุตัเิหตทุางถนนอยูในเกณฑสงู ไทยเปนประเทศทีม่รีายไดปานกลางคอนขาง

สงู มคีนตายจากอบุตัเิหตสุงู สวนใหญเปนวยัหนุมสาว ถาไมตาย โอกาสสราง

ความเตบิโตทางเศรษฐกจิมมีาก ทาํใหไทยเปนประเทศทีเ่หมาะกบัการลงทนุ

ดานนี ้มรีายงานถาลงทนุสรางถนนใหม เพิม่อตัราการตายจากถนน แตถา

ลงทนุระบบมอเตอรเวย ไมมทีางรวม ทางแยก อตัราตายลดลง ลงทนุบาํรงุ

รกัษาถนนลดอตัราการตายได สวนงานวจิยัของ มศว. ศกึษาตนทนุประสทิธผิล

ของนโยบายความปลอดภยัทางถนนของไทย พบการเพิม่งบประมาณมสีวน

สาํคญักบัผลสมัฤทธิเ์ชงินโยบายเพิม่ขึน้ และลดอตัราตายทางถนน ไทยตอง

พฒันาเรือ่งจดัสรรงบประมาณ สวนตาํรวจเสนอใหพฒันาระบบฐานขอมลู

วเิคราะหความคุมคาในการลงทนุจดุเสีย่งตางๆ นาํไปสูการแกไข มผีลศกึษา

การลงทนุในระบบขนสงมวลชนชวยลดอบุตัเิหตแุละอตัราตายไดชดัเจน การ

จราจรคลองตวั

“เสนอการลงทนุแบบเนนผลกระทบในการสรางความปลอดภยัทาง

ถนน เพิม่ปองกนัมากขึน้ ลดคาใชจายเมือ่เกดิเหตขุึน้ สวนทีเ่หลอืแบงมา

ลงทนุ มตีวัอยางการลงทนุรณรงคสวมหมวกนริภยัในกมัพชูา ตัง้เปา 60% 

จากเดมิ 20% ผลประโยชนทางเศรษฐกจิจะเพิม่ขึน้  ไทยสามารถมแีนวทาง

การลงทนุเพือ่ความปลอดภยัทางถนนในรปูแบบใหมๆ  ได ปจจบุนัการกาํหนด

เปาหมายลดตายรายจงัหวดัถาพวงกบัการลงทนุจะสอดคลองกบัระดบัจงัหวดั 

จากนัน้ชวนภาคสีรางเสรมิสขุภาพทัง้ 6 ดาน มารวมพลกิโฉม ทัง้ธรุกจิสอน

ขบัรถ นกัวเิคราะหขอมลูดจิทิลั ระบบกลองCCTV การมสีวนรวมกลไก ศปถ.

ระดบัตาํบล” ดร.เดชรตัน กลาว

รางแผนแมบทความปลอดภยัทางถนน พ.ศ.2565-2570 เปนอกีเครือ่ง

มอืลดสญูเสยี ดร.สเุมธ องกติตกิลุ สถาบนัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (TDRI) 

กลาววา รางแผนแมบทฯ ฉบบัที ่5 มจีดุเนนผูใชรถจกัรยานยนต วยัรุนและ

เยาวชนทีเ่สยีชวีติสงูสดุ  การจดัการความเรว็ และการตดิตามและประเมนิ

ผลอยางตอเนือ่งทกุ 6 เดอืน  ซึง่ตองสามารถดาํเนนิการไดจรงิ มกีลไกการ

ทาํงานในระดบัพืน้ที ่ ระดบัจงัหวดั กาํหนดผูรบัผดิชอบทีช่ดัเจนเพือ่ลดจดุ

ออน เปาหมายของแผนฯ มยีทุธศาสตรลดผูเสยีชวีติและผูบาดเจบ็สาหสัระดบั

ประเทศและจงัหวดั พฒันาสภาพแวดลอมทีป่ลอดภยัและเดนิทางทีย่ัง่ยนืใน

ยคุวถิีใหม มหีนวยงานภาคชีวยตดิตามขอมลูสถติคิวามเสีย่ง ทกุภาคสวนรวม

ดําเนินการสูการสัญจรทางถนนที่ปลอดภัย

สําหรับทุกคน มีการปรับปรุงกฎหมายและ

จดัสรรงบประมาณอยางสรางสรรค  

เวทนีาํเสนอโมเดลรปูธรรมระดบัพืน้ที่ 

นพ.ธรีวฒุ ิโกมทุบตุร แผนงานสนบัสนนุการ

ปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด กลาว

วา  ไทยมจีกัรยานยนตกวา 21 ลานคนั แต

อตัราสวมหมวกนริภยัเพยีง 42% ทัง้ประเทศ

เสยีชวีติปละ 1.3 หมืน่คน กลางวนัตายนอย 

กลางคนืตายมาก ถาสวมหมวกลดตายได 2 

ใน 3 เปนแนวทางปองกนัทีคุ่มคาตอการลงทนุ มตีวัอยางตดิตัง้กลอง CCTV 

อจัฉรยิะ ตรวจไมใสหมวกนริภยัใน จ.เชยีงใหม ภายใน 1 เดอืน ใสเพิม่ขึน้

มากกวา 20% ทกุจดุ กอนจบัปรบัสรางการรบัรูไมใสหมวก ใบสัง่ปรบัถงึบาน

“ปจจบุนั 5 อาํเภอทีอ่ตัราตายสงูในเชยีงใหมสวมหมวกเกนิ 80%  ลด

ตายลงครึง่หนึง่ กลองฉลาดสามารถประหยดัชวีติคนไทยกวา 6,000 คน ทกุ

ป ลดตาย 3 ป ได 20,000 คน ใชเงนิ 300 ลานบาท ถงึเวลาที่ไทยประกาศ

นโยบายลดตายครึง่ทัว่ไทย  เปนการใชเทคโนโลยแีทนการตัง้ดาน” นพ.ธรี

วฒุ ิยํา้ไทยทาํได 

การขบัเคลือ่นขบัขีป่ลอดภยัยงัมตีนแบบที ่อ.เสลภมู ิจ.รอยเอด็  นาย

สนัต ิธรณ ีนกัวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการ สาํนกังานสาธารณสขุอาํเภอ

เสลภมู ิแชรประสบการณวา อาํเภอเสลภมูเิปนอาํเภอใหญ มีโรงพยาบาล และ

โรงเรยีนมาก เริม่งานลดอบุตัเิหตทุางถนนตัง้แตป 2558 แมตวัเลขผูบาดเจบ็

และสถติอิบุตัเิหตลุดลง แตยงัตายเปนอนัดบั 2 ของจงัหวดั จากพฒันาถนน

เพิม่ขึน้ ตายจากจกัรยานยนต 89% ดงึทกุภาครวมกลไกแกปญหา มกีารปรบั

พฤตกิรรมสงเสรมิสวมหมวกดวยทกัษะเชงิบวก (BBS) กบักลุมเยาวชนและ

ประชาชน เนน 6 พืน้ทีอ่บุตัเิหตสุงู   จดัตัง้จดุตรวจ “ดานชมุชน” BBS เนน

สือ่สารความหวงใย ตกัเตอืนใหใสหมวก ชีผ้ลกระทบ และสญัญาขบัขีค่รัง้ตอ

ไปใสหมวก ลดอบุตัเิหต ุสวนผูขบัขี่ใสหมวกสรางเปนแนวรวม เมือ่ประเมนิพบ

พฤตกิรรมสวมหมวกนริภยัเพิม่ขึน้ตามลาํดบัหลงัดาํเนนิงานมา 1 ป สเสลภมูิ

จะขยายผลสูโรงเรยีนมธัยม 6 แหง ปลกูฝงพฤตกิรรมความปลอดภยัใหวยัรุน 

“เวทรีะดบัชาตคิรัง้นีเ้สนอใหขยายพืน้ที ่BBS แตงตัง้คณะทาํงาน 

วทิยากร BBS ระดบั ศปถ.อาํเภอ สงเสรมิแนวคดิในพืน้ที ่ศปถ.อปท. สราง

เจาภาพรวม เชน สถานศกึษา สถานประกอบการ วดั การประเมนิผล คนื

ขอมลูพฤตกิรรมความปลอดภยั ดานครอบครวั ดานชมุชน หรอืปรบัใชหอก

ระจายขาว สรางการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม สรางแกนนาํตนแบบในพืน้ที”่ 

นายสนัต ิเสนอแนะทิง้ทาย

พลิกโฉมสรางความปลอดภัยทางถนนยุควิถีใหม

ถ้วยยุโรปใบแรก • โลเรนโซ เปลเลกรีนี กัปตันทีมเอเอส โรมาชูถ้วย

ชนะเลิศยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ลีก หลังโรมาเฉือนชนะเฟเยนูร์ด 1-0 ใน

แมตช์ชิงชนะเลิศ ที่อารีนา กอมเอตาเร หรือแอร์แอลเบเนีย ในเมือง

ติรานา ประเทศแอลเบเนีย นับเป็นการคว้าแชมป์ถ้วยสโมสรยุโรปใบ

แรกในประวัติศาสตร์ของโรมา

หัวหมาก • ตามที่ AFC ได้ออกประกาศช่วงเดือนธันวาคมปีที่

ผ่านมา เตรียมขยับฟุตบอลเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีกไปแข่งขันแบบ

ข้ามปี ซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม ปี 2023 ไปจบช่วงกลาง

ปี 2024 และนั่นจะทำาให้ฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล 2022-23 จะ

แข่งขันกันแบบไม่มี โควตาไปเล่นถ้วยเอเชีย เพราะว่าฤดูกาลหน้า

ฟุตบอลไทยลีกแข่งขันและจบฤดูกาลก่อนศึกเอซีแอล 2023-24 

จะเริ่มต้น

ซึ่งตามเดิมโควตาเอซีแอล ฤดูกาล 2023-24 จากไทยลีกมี

ดังนี้ รอบแบ่งกลุ่ม 2 ทีม คือ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (แชมป์ไทยลีก), บี

จี ปทุม ยูไนเต็ด (รองแชมป์ไทยลีก เนื่องจากบุรีรัมย์ได้แชมป์เอฟ

เอคัพด้วย) ขณะที่รอบเพลย์ออฟ 2 ทีม คือ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 

(อันดับ 3), เมืองทอง ยูไนเต็ด (อันดับ 4 เนื่องจากบุรีรัมย์ได้แชมป์

เอฟเอคัพด้วย)

แต่เมื่อมีการประชุมกับสโมสรสมาชิก ไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 

ก่อนที่จะได้ข้อสรุป และไทยลีกจึงได้ประกาศปรับโควตาใหม่ เมื่อวัน

ที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรับให้เป็น 1+1 แบบ 2 ฤดูกาล คือ ไทย

ลีกฤดูกาล 2021-2022 ที่เพิ่งจบไป โดยสิทธิ์รอบแบ่งกลุ่มเป็นของ 

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด (แชมป์ไทยลีก) รอบเพลย์ออฟ เป็นทาง บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด (รองแชมป์ไทยลีก เนื่องจากบุรีรัมย์ได้แชมป์เอฟเอคัพด้วย) 

ขณะที่ฤดูกาลหน้า 2022-23 ที่กำาลังจะมาถึง โดยสิทธิ์รอบแบ่งกลุ่ม

คือแชมป์ไทยลีก ส่วนรอบเพลย์ออฟ : คือแชมป์เอฟเอคัพ โควตา

สำารองคือ อันดับ 2, 3, 4 ในไทยลีกตามลำาดับ

โดยเหตุผลของไทยลีกที่ไม่อยากให้ฤดูกาล 2022-23 แข่งขัน

จบแบบไม่มีทีมใดไม่ได้ โควตา ถ้วยเอเชียจึงตัดสินใจแบ่งมาเป็น 

1+1 ส่งผลทำาให้ 2 ทีมที่ได้ โควตาแล้วจากฤดูกาลล่าสุดอย่าง ทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด และเมืองทอง ยูไนเต็ด ต้องออกแถลงการณ์

คัดค้านการตัดสินใจของไทยลีก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อสโมสร

เมื่อช่วงบ่าย วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่บริษัท 

ไทยลีก จำากัด อาคารจิตต์อุทัย “บิ๊กเป้” รณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำานวย

การสโมสรเมืองทอง ยูไนเต็ด พร้อมด้วย สุรเดช อนันทพงศ์ ผู้จัดการ

ทีมทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการปรับ

โควตาเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก โดยมี “เลขาฯ ป๊อก” วรงค์ ทิวทัศน์ 

เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก เป็นตัวแทนรับมอบ

โดยทาง “บิ๊กเป้” รณฤทธิ์ ซื่อวาจา ผู้อำานวยการสโมสร

เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิดเผยว่า “เป็นการตัดสินใจที่ขาดความชอบ

ธรรม เพราะเราก็ได้แข่งขันตามกฎระเบียบของไทยลีก รวมถึงได้

ทำาผลงานอย่างเต็มที่ในทุกนัด ซึ่งดูได้จากเกมนัดสุดท้ายปิดฤดูกาล 

ที่เราคว้าอันดับ 4 มาได้ แฟนบอลต่างยินดี อย่างมากที่เราทำาผล

งานได้ยอดเยี่ยม”

ผอ.กิเลนผยองเผยต่อว่า “ก่อนหน้านี้เราไม่ทราบเลยว่า

ทางไทยลีกได้วางแผนกับการปรับโควตาอย่างไร หลังจากที่เอ

เอฟซีประกาศเมื่อช่วงเดือนธันวาคม ว่าจะมีการปรับปฏิทิน

ใหม่ ทางสโมสรเมืองทองเป็นทีมที่ไม่ได้อยู่ในข่ายโควตาเอซี

แอล เพราะต้องรอผลแชมป์เอฟเอคัพ ทำาให้ไม่ได้รับเชิญเข้า

ร่วมประชุมในช่วงก่อนปิดฤดูกาลไทยลีกที่ผ่านมา อีกทั้งทางเอ

เอฟซีให้สมาคมดูแลสิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ โดยยึดตามกฎระเบียบที่

ตั้ง ซึ่งจริงๆ ตนเองอยากให้ทุกทีมมีส่วนกับการปรับโควตาตรงนี้

มากกว่า เพื่อได้รับทราบร่วมกัน”

“ในความคิดอยากจะให้คงโควตาเดิม 2+2 เพราะกฎ

ระเบียบมีตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นฤดูกาล เพื่อสร้างบรรทัดฐานและให้

ความยุติธรรมกับสโมสรสมาชิกเพื่อเกิดความน่าเชื่อถือ อีกทั้งใน

เรื่องของไทยลีกที่บอกว่า ถ้าหากฤดูกาลหน้าไม่มีโควตาถ้วยเอเชีย 

ทำาให้เสียมูลค่าทางการตลาด จริงๆ ผมมองว่าสโมสรก็เสียหาย

เหมือนกัน การได้ โควตาไปเล่นเอซีแอล ทำาให้สโมสรก็เสียมูลค่า

ทางการตลาดเช่นกัน ผมมองว่าควรจะยึดกฎระเบียบของทางเอ

เอฟซีให้เป็นหลักและรักษากฎที่ระบุไว้” “บิ๊กเป้” รณฤทธิ์ กล่าว

ขณะที่ สุรเดช อนันทพงศ์ ผู้จัดการทีมทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 

กล่าวว่า “ทางสโมสรได้เข้าร่วมประชุมกับทางไทยลีกตั้งแต่ครั้งแรก

เมื่อช่วงก่อนปิดฤดูกาลว่าจะมีการปรับโควตา ซึ่งเราได้คัดค้านมา

โดยตลอด เพราะเราลงทุนกับการทำาทีมในแต่ละปีเยอะมาก อีก

ทั้งการแข่งขันในฤดูกาลที่ผ่านมา นักเตะ ทีมงานโค้ช ก็ได้ร่วมแรง

ร่วมใจเพื่อคว้าโควตาดังกล่าว เราได้ให้ทางไทยลีกทบทวนแล้วว่า

ให้มีการคิดแนวทางใหม่เพื่อให้เป็นธรรม อีกทั้งควรจะให้ทีมที่มี

สิทธิ์ได้มาแสดงจุดยืนเพื่อความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน”

ผู้จัดการทีม “แข้งเทพ” เผยอีกว่า “จริงๆ เราเข้าใจทุกฝ่าย

ที่จะให้ฤดูกาลหน้ามีสิทธิ์ได้ โควตา เพื่อมูลค่าทางการตลาด ผมก็

เชื่อว่าทุกสโมสรเข้าใจ แต่เมื่อกฎกติกาได้ถูกเขียนไว้ตั้งแต่ตอนต้น

ฤดูกาล อีกทั้งการประกาศเปลี่ยนแปลงโควตา ทำาให้ทางสโมสรเอง

ก็ไม่ทันตั้งตัว และไม่ได้ทำาอะไรผิด แถมไม่ได้สิทธิ์ที่ระบุว่า ผมมอง

ว่าไม่เป็นธรรม”

“เมื่อกฎระเบียบต่างๆ เขียนไว้แล้ว อยากให้คงโควตาเหมือน

เดิม ส่วนในฤดูกาลหน้ายังไม่ได้เริ่มแข่งขัน เราสามารถแจ้งให้

สโมสรรับทราบปรับเปลี่ยนก่อนได้ โดยอยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกัน 

ผมเชื่อว่าทุกทีมน่าจะเห็นร่วมกัน ถ้าหากฤดูกาลหน้าไม่มีโควตาเอซี

แอล และอาจจะส่งผลกระทบการตลาด เป็นไปได้ไหมว่าไทยลีกอาจ

จะเพิ่มการตลาดในจุดอื่น ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นทางออกและเป็น

ธรรมทุกฝ่าย” สุรเดช อนันทพงศ์ ผู้จัดการทีม ทรู แบงค็อก เผย. 

เนื่องจากนี่คือประวัติศาสตร์ แต่เรายังสามารถสร้างโปรเจ็กต์ที่พิเศษ

กว่านี้ ได้”

“ตอนนี้ผมต้องการไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดด้วยการไปนั่งบน

ชายหาดและคิดถึงเรื่องราวต่างๆ สักระยะ” มูรินโญกล่าวในที่สุด.

ฉลามปืนไวคว้า‘ดานิโล’

เสริมเขี้ยวบู๊ไทยลีก2023

ชลบุรี • “ฉลามชล” สโมสรชลบุรี เอฟซี ประกาศคว้า

ตัว ดานิโล อัลเมดา อัลเวส จอมถล่มตาข่ายจากสโมสร

สุพรรณบุรี เอฟซี มาร่วมทัพอย่างเป็นทางการเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกในฤดูกาล 

2022/23 โดยนักเตะได้เดินทางมาเซ็นสัญญา และเปิดตัว

ร่วมกับคุณศศิศ สิงห์ โตทอง ผู้จัดการทีมเป็นที่

เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่าน

มา ณ สำานักงานสโมสรชลบุรี เอฟซี 

ภายในสนามชลบุรี สเตเดี้ยม

 สำาหรับ ดานิโล อัลเมดา อัลเวส ทำา

ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม กับทัพ “ช้างศึก

‘แบงค็อก-เมืองทอง’ยืนยันโควตาACLเดิม

ยุทธหัตถี” ในฤดูกาล 2021/22 โดยลงสนามไปทั้งสิ้น 

31 นัดทุกรายการ ทำาได้ 19 ประตู (ไทยลีก 12 ประตู, 

เอฟเอคัพ 6 ประตู และรีโว ลีกคัพ 1 ประตู)

 เคยผ่านการค้าแข้งกับสโมสรฟลาเมอร์ทารีในลีกสูงสุด

ของอัลแบเนีย, สโมสรอัฟเจ็ท อัฟยอนสปอร์ ทีมใน           

ลีกา 2 ตุรกี, สโมสรคีซิล-ซาร์ ในลีกคาซัค

สถาน และสโมสรซู

วอน ในเคลีก เกาหลีใต้ และย้ายมา

เป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นชลบุรี สเตเดี้ยม                                             

ก่อนที่ฤดูกาล 2022/23 จะกลับมาเริ่มต้น

ทำาการแข่งขันกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนี้.
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มูลนิธิเชฟแคร์ส ชวนเรียนออนไลน์กับ 5 เชฟชั้นนำ�

มูลนิธิเชฟแคร์ส และแพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ Cariber 

(คาริเบอร์) ต่อยอดโครงการ “สานฝันปันเชฟ” ปันโอกาสทางการ

เรียนรู้ด้วยคอร์สสอนทำาอาหาร พร้อมเปิดสูตรลับจาก 5 เชฟดัง

มือระดับโลก เชฟนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ เชฟแห่งภัตตาคารอาหาร

ไทย Blue Elephant, เชฟแฮงค์ ซาเวลเบิร์ก เชฟและเจ้าของ

ร้านอาหาร Savelberg ร้าน

อาหารฝรั่งเศส Michelin Star 

1 ดาว, เชฟแบล็ก ภานุภน 

บุลสุวรรณ เชฟและเจ้าของ

ร้านอาหาร Blackitch Artisan 

Kitchen, เชฟโจ ณพล จันทร

เกตุ เชฟและพาร์ตเนอร์ร้าน

อาหาร Samlor และเชฟการิ

มา อะโรรา เชฟและเจ้าของ

ร้านอาหาร Gaa ร้านอาหาร

อินเดียโมเดิร์น มิชลิน 1 ดาว  

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ของ Cariber ที่ https://

page.cariber.co/chefcares สามารถเรียนฟรีได้ 15 วันหลังจากการ

ลงทะเบียน โดยเริ่มจากคอร์ส “The Magic of French Cuisine ลิ้ม

รสเรื่องราวอาหารฝรั่งเศส” โดยเชฟแฮงค์ ซาเวลเบิร์ก และคอร์ส 

“The Flavors of Thai Cuisine ลิ้มรสเสน่ห์อาหารไทย” โดยเชฟนู

รอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ ตั้งแต่วันนี้-3 มิถุนายน 2565

เสริมคว�มรู้คณิตศ�สตร์กับช่อง Math IPST ท�งยูทูบ

ต้อนรับเปิดเทอมเสริมความรู้คณิตศาสตร์ ในช่องทาง

ออนไลน์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) แนะนำาช่อง Math IPST ทางยูทูบ ให้คุณครูใช้เสริมพลัง

ห้องเรียน และน้องๆ เติมเต็มสาระแบบไม่เครียด เลือกได้เลยกับ 

“คณิต ม.ปลายง่ายนิดเดียว” คลิปวีดิทัศน์สอนการประยุกต์ของ

ลำาดับและอนุกรมเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ในชีวิต “สอนคิด

คณิตศาสตร์” คลิปแนะนำาเทคนิคกิจกรรมสำาหรับคุณครูประถม

ศึกษาปีที่ 1-6 หรือชม “สนุกคิดคณิตศาสตร์” สำาหรับนักเรียน  

ป.1-6 แถมยังมีหนังสั้น “รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย” ให้ความรู้การใช้

คณิตศาสตร์มัธยมต้น พิชิตปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ของชีวิต 

พลาดไม่ได้กับ “สาระความรู้ทางคณิตศาสตร์” คลิปสอนเนื้อหา

คณิตศาสตร์ผ่านสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน ดูเพลินไม่มี

เครียดกับ “Math my life” เพราะคณิตศาสตร์อยู่ในชีวิตจริงรอบ

ตัวเรา หรือเสริมความรอบรู้คู่แรงบันดาลใจต้องชม The Great 

Mathematicians คลิปวีดิทัศน์ที่พาเยาวชนย้อนเวลาไปรู้จักกับนัก

คณิตศาสตร์ระดับโลกและผลงานอันทรงคุณค่า คุณครูสามารถ

ประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอนจุดประกายห้องเรียนได้ คลิกชมที่ Math 

IPST บนยูทูบฟรี หรือ https://bit.ly/3hUUvAR.

ก�รศึกษ�-ส�ธ�รณสุข-ว�ไรตี้

วามร่วมมือ 3 ประสาน โดยกรมป่าไม้ 

ชุมชนในพื้นที่รอบเขาพระยาเดินธง 

ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) 

หรือซีพีเอฟ ร่วมฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำา ในโครงการ 

“ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำาป่าสัก เขาพระยาเดินธง” 

ที่ดำาเนินการมาตั้่งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่

ระยะที่ 2 ของโครงการ (ปี 2564-2568) ด้วยความ

มุ่งมั่นและทุ่มเทจนเกิดผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม พลิก

ฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรม 6,971 ไร่ สู่ป่าที่มีความอุดม

สมบูรณ์ คืนความชุ่มชื้นกลับสู่ธรรมชาติและเกิด

ความหลากหลายทางชีวภาพ และที่นี่...ยังเป็น

ห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้การปลูกป่าและ

ฟื้นฟูป่าอีกด้วย

“นายถนอมพงษ์ สังข์ธูป” หัวหน้าโครงการ

ฟื้นฟูสภาพป่าไม้เขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ เล่า

ว่า ที่ผ่านมามีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา 

บริษัทเอกชนที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

โครงการอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ปลายปี 2564 

โครงการฯ มีโอกาสต้อนรับน้องๆ ค่าย SMART-i 

CAMP ที่เข้ามาทำากิจกรรมและเรียนรู้การอนุรักษ์

ป่า ทำาฝายชะลอน้ำา การปลูกต้นไม้ ทำากิจกรรม

รอบกองไฟ ฯลฯ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมมาแล้วถึง  

4 ครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าผืนป่าที่นี่เป็นแหล่งเรียน

รู้ เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน และ

ผู้ที่สนใจเรื่องการปลูกป่า

กิจกรรมครั้งล่าสุดซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นเดือน

พฤษภาคมที่ผ่านมา น้องๆ ค่าย SMART-i CAMP 

ได้เรียนรู้รูปแบบการปลูกป่าในพื้นที่ ซึ่งประกอบ

ด้วย 4 รูปแบบการฟื้นฟูป่า การเพาะกล้า การ

ศึกษาธรรมชาติ โดยเด็กๆ ให้ความสนใจ

สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการปลูกป่า การทำา Seed 

แคมป์เยาวชน‘เขาพระยาเดินธง’

พาน้องเรียนรู้‘ฟื้นฟู’ป่าเสื่อมโทรม

Ball และสัตว์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่ เป็นการ

สร้างจิตสำานึกให้เด็กๆ รักและเห็นความสำาคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติ ตามวัตถุประสงค์ของ 

โครงการฯ ที่ต่อยอดจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูผืน

ป่าให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็ก เยาวชน 

ประชาชนที่สนใจ และหน่วยงานต่างๆ สามารถ

เข้ามาเรียนรู้กระบวนการฟื้นฟูป่า และสร้างความ

ตระหนักถึงคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ

และความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

ด้าน นายอนุชิต ศรีสุระ คณะทำางาน

โครงการยุทธศาสตร์รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำาป่าสัก เขา

พระยาเดินธง ของซีพีเอฟ หรือพี่ชิตของน้องๆ 

เล่าว่า กิจกรรมค่าย SMART-i CAMP ครั้งที่ 4 

เป็นการนำาเด็กๆ อายุระหว่าง 6-14 ปี จำานวน  

14 คน ลงพื้นที่จริงที่โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ 

ลุ่มน้ำาป่าสัก เขาพระยาเดินธง ซี่งเราจัดกิจกรรม

การทำา Seed Ball กิจกรรมยิง Seed Ball ปลูก

ต้นจำาปาป่า และเดินเทรลศึกษาระบบนิเวศป่าใน

เวลากลางวัน น้องๆ ได้เก็บประสบการณ์ที่หลาก

หลาย เช่น พบไข่นกกระแตแต้แว้ดในพื้นที่ป่า 

และรอยเท้าของสัตว์ ซึ่งแสดงให้เห็นความอุดม

สมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของผืน

ป่า เด็กๆ ได้แบ่งกลุ่มทำางานร่วมกันในการปลูกต้น

จำาปาป่า ซึ่งที่นี่มีการปลูกไว้เพื่อเป็นแปลงอนุรักษ์ 

น้องๆ ยังบอกด้วยว่าพวกเขาจะต้องกลับมาดูการ

เติบโตของต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้

ด้าน ศิริภพ โสมาภา หรือคุณครูแก๊ป ผู้ก่อ

ตั้ง SMART i-Academy กล่าวว่า SMART i-CAMP 

เป็น Summer Camp ในไทยที่โดดเด่นเรื่องของ

การฝึกกระบวนการการเรียนรู้ เสริมสร้างและเปิด

รับแนวความคิดใหม่ๆ เพิ่มจิตสำานึกต่อส่วนรวม 

และรู้จักคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้น ด้วยกิจกรรม

ผ่านหลักสูตรต่างๆ อาทิ ภาวะการเป็นผู้นำา การ

สร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง การเข้าใจตนเอง ฯลฯ 

ซึ่งเราต้องการแหล่งเรียนรู้ ให้เด็กๆ การนำาเด็กๆ 

ลงพื้นที่ทำากิจกรรมที่ โครงการเขาพระยาเดินธง 

ทั้งในรูปแบบของค่ายค้างคืนและกิจกรรมที่จบใน

วันเดียว เป็นกิจกรรมที่ทำาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์ตรง และที่นี่ยังเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องราว

ของการเป็นป่าเสื่อมโทรมมาก่อน โดยมีกรมป่าไม้ 

ซีพีเอฟ ร่วมมือและทุ่มเท จนเกิดผลสำาเร็จในการ

ฟื้นฟูป่าให้กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง.

ค

ศึกษาธิการ • บอร์ดคุรุสภาไฟเขียวรื้อ

ระบบการขอตั๋วครูใหม่ หวังลดความยุ่ง

ยากซ้ำาซ้อน จากเดิมหลังเรียนครูก็ต้องขอ 

สอบบรรจุข้าราชการครูได้ก็ต้องขออีก รวม

ทั้งจำาแนกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ออกเป็น 3 ระดับ  เตรียมทำาประชาพิจารณ์

ผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับเสียงสนับสนุนไม่ต่ำา

กว่า 95% ถึงจะผ่าน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

คุรุสภาว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการปรับ 

ปรุงระบบการขอใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครูใหม่ เนื่องจากที่ประชุมเห็นว่า 

เมื่อผู้เรียนที่จบจากคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็น

สาขาวิชาชีพครูมาแล้ว จึงไม่จำาเป็นต้อง

มาขอสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพอีก จนทำาให้เกิดขั้นตอนการขอที่

ยุ่งยาก และเมื่อสอบบรรจุข้าราชการแล้ว

ก็ต้องมาสอบขอใบดังกล่าวด้วยเช่นกัน 

อีกทั้งผู้เรียนจากคณะครุศาสตร์ก็ถือว่า

ได้เรียนหลักสูตรวิชาชีพครูครอบคลุมทุก

ด้านอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อนักศึกษาที่จบจาก

คณะครุศาสตร์จากนี้ ไปจะได้รับใบรับรอง

การปฏิบัติการสอน (Provisional Teaching 

Certificate) อัตโนมัติทันทีเมื่อจบการศึกษา

ตามหลักสูตรดังกล่าว จากนั้นเมื่อสอบ

บรรจุข้าราชการครูคุรุสภาจะดำาเนินการ

เชื่อมโยงระบบกับสำานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อนำา

ไปสู่การขอและเลื่อนวิทยฐานะได้ ดังนั้น

เมื่อผ่านการสอบครูผู้ช่วยแล้วจะต้องผ่าน

เบสิกไลเซนส์ ได้แล้วก็จะไล่ลำาดับต่อไป

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับ

แนวทางการปรับปรุงระบบการขอใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครูใหม่นั้น ได้กำาหนดให้มี

ใบรับรองการปฏิบัติการสอน (Provisional 

Teaching Certificate) ซึ่งจำาแนกใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น 

(Basic Professional Teaching License: 

B-license) ได้ตอนสอบบรรจุข้าราชการ 

ตำาแหน่งครูผู้ช่วย 2.ใบอนุญาตประกอบวิชา 

ชีพครูชั้นกลาง (Intermediate Professional 

Teaching License :I-license) ได้เมื่อได้

รับการเลื่อนตำาแหน่งจากครูผู้ช่วยเป็น

ข้าราชการครู

และ 3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

ครูชั้นสูง  (Advanced Professional Teaching 

License : A-license) จะได้ต่อเมื่อเสนอ

เรื่องขอและเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาโดยมีระบบการ

ทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ 

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบ

อนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (Basic 

Professional Teaching License: B-icense) 

กำาหนดให้มีการทดสอบความรู้และประเมิน

สมรรถนะทางวิชาชีพ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

คณะกรรมการคุรุสภากำาหนด ประกอบด้วย 

วิชาครู (PCK และทักษะวิชาชีพครู) 6 วิชา

ที่สอน (Content พื้นฐาน) โดยแบ่งเป็น  

5 ประเภท ดังนี้ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษวิ

ชาบูรณาการวิชาเฉพาะ (ตามหลักสูตรการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน) อาชีวศึกษา ตามหลักสูตร

การอาชีวศึกษา แยกตามสาขา/แขนง ความ

รู้ ในวิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

และวิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ศึกษา ซึ่งเป็นสาระความรู้ตามมาตรฐาน

วิชาชีพครู จะถูกกำาหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง

ในหลักเกณฑ์บังคับของการรับรองปริญญา

และประกาศนียบัตรทางการศึกษา เพื่อการ

ประกอบวิชาชีพครู และการรับรองความรู้

ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

“อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงเรื่อง

ดังกล่าวคุรุสภาได้มีการประชาพิจารณ์ ใน

กลุ่มผู้ผลิตครูเห็นด้วยในหลักการนี้ร้อยละ  

90 และกลุ่มผู้ ใช้ครูเห็นด้วยร้อยละ 95 

และยังต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนในการ

ดำาเนินการ” นางสาวตรีนุชกล่าว.

ศึกษาธิการ • ก.ค.ศ.ไฟเขียวปรับเกณฑ์

ขอวิทยฐานะในพื้นที่พิเศษ อยู่ในแดนห่าง

ไกล เป็นเกาะ หรือหุบเขา เดินทางเข้า-ออก

ลำาบาก ลดเวลาจาก 4 ปี เป็น 3 ปี

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการ

การกำาหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อ

นำามาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไข

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับวิทยฐานะของ

ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  

(ว 4/2564) ซึ่งการกำาหนดสถานศึกษา

ในพื้นที่พิเศษ ควรจัดทำาหลักเกณฑ์และ

วิธีการกำาหนดสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 

เพื่อให้ครอบคลุมกับบริบทของสถาน

ศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึง

มอบให้สำานักงาน ก.ค.ศ.ดำาเนินการจัด

ทำาหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว โดย

ให้นำาประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 

การกำาหนดสำานักงานในพื้นที่พิเศษ มา

ประกอบการพิจารณาการกำาหนดหลัก

เกณฑ์ด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ

กำาลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ ซึ่งจะประกาศใช้หลัก

เกณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า ที่ผ่าน

มาได้กำาหนดมาตรฐานตำาแหน่งและ

มาตรฐานวิทยฐานข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน  

(ว 3/2564) โดยในคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับ

วิทยฐานะ ได้กำาหนดการลดระยะเวลา

ดำารงตำาแหน่ง จาก 4 ปี เหลือ 3 ปี พร้อม

ทั้งได้กำาหนดการลดระยะเวลาตามเงื่อนไข

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับวิทยฐานะของผู้

ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สาย

งานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา 

และสายงานนิเทศการศึกษา (ว 4/2564) 

โดยในสายงานการสอน และสายงาน

บริหารสถานศึกษา กำาหนดผู้มีคุณสมบัติ

ตามเงื่อนไขข้อ 1.2 ว่า เป็นผู้ปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ใน

พื้นที่ที่มีความยากลำาบาก โดยเป็นพื้นที่ที่

เป็นเกาะ หรือบนภูเขาสูง หรือหุบเขา หรือ

เชิงเขา ที่ ไม่สามารถเดินทางด้วยพาหนะ

ใดๆ ได้สะดวกตลอดปี หรือพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงต่อความมั่นคงของประเทศ หรือเหตุ

อื่น ตามที่ ก.ค.ศ.กำาหนด โดยต้องปฏิบัติ

หน้าที่ในพื้นที่พิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับ

ถึงวันที่ยื่นคำาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน

วิทยฐานะ

ทั้งนี้  หากได้รับการแต่งตั้งให้มี

วิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามเงื่อนไข

ข้อนี้ ไปแล้ว และได้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ใน

พื้นที่พิเศษต่อเนื่องไปอีก ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ก็สามารถใช้เงื่อนไขข้อนี้ขอลดระยะเวลา

ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ ในวิทยฐานะถัด

ไปได้.

ศึกษาธิการ • คุรุสภามอบ “รางวัลครูถิรคุณ” ให้ “ครู

ต่าย” เป็นคนแรก ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน 

บุคคลในวิชาชีพครู และผู้คนในสังคมได้อย่างดียิ่ง

ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 

(ศธ.) สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดพิธีประกาศ

เกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ใน

วิชาชีพเพื่อมอบ “รางวัลครูถิรคุณ” ให้แก่นางสาว 

กาญจณี ใจชื้น หรือครูต่าย ซึ่งเป็นครูอัตราจ้าง

ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำาจังหวัดตาก สาขา

แม่สอด ที่ ได้เข้าช่วยเหลือนักเรียนที่กำาลังวิ่งข้าม

ถนน จนเป็นเหตุให้ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนได้

รับบาดเจ็บและเสียชีวิต เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2565 

โดยมี นายสำาเริง ใจชื้น คุณพ่อ, นายสุจริต ใจชื้น 

น้องชาย และเด็กชายวิสุทธิ์ ใจชื้น ลูกครูต่าย เป็น

ตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนางสาวตรี

นุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(รมว.ศธ.) ทั้งนี้นางสาวตรีนุชได้เชิญชวนผู้ร่วมพิธีลุก

ขึ้นยืน เพื่อร่วมตั้งจิตอธิษฐาน อุทิศส่วนกุศลส่งดวง

วิญญาณของครูต่าย ให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วย

การยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที โดยมีนางกนกวรรณ 

วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

และคณะกรรมการคุรุสภาเข้าร่วม

นางสาวตรีนุชกล่าวว่า ตนเชื่อมั่นว่า

ครอบครัวของครูต่ายมีความรู้สึกภาคภูมิใจต่อ 

การปฏิบัติหน้าที่ของครูต่าย ทั้งในฐานะที่เป็น

บุตรของคุณพ่อ คุณแม่ ในฐานะคุณแม่ของลูก 

และในฐานะคุณครู ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ครูต่ายรัก

และได้ทำาบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีที่สุด 

เป็นที่น่าชื่นชม กล่าวได้ว่าครูต่ายเป็นครูที่มีจิต

วิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง มีความรัก

และห่วงใยผู้เรียนเสมือนลูกของตนเอง เมื่อเห็นผู้

เรียนที่เป็นลูกศิษย์อยู่ในความเสี่ยงก็ได้เข้าให้การ

ช่วยเหลือและปกป้องโดยไม่คิดถึงชีวิตตนเอง นับ

ว่าเป็นการเสียสละ สะท้อนถึงจิตวิญญาณครูที่เต็ม

เปี่ยมและยิ่งใหญ่มาก เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน 

บุคคลในวิชาชีพครู และผู้คนในสังคมได้อย่างดียิ่ง

“รางวัลครูถิรคุณ ที่คุรุสภา ในฐานะสภา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อ

เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ปฏิบัติตน และ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีอุดมการณ์ และ

มีจิตวิญญาณความเป็นครู ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแบบองค์รวม ทั้งทางด้าน

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 

จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุข จนเป็นที่ประจักษ์

ชัด และเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น จึงมีความ

เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ ได้มอบให้กับครูกาญจนี  

หรือครูต่าย เป็นคุณครูท่านแรกที่ได้รับรางวัลอัน

ทรงคุณค่าและมีความหมายนี้” รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ก.ค.ศ.) รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าว

ว่า “รางวัลครูถิรคุณ” มีความหมายว่า “ครูผู้ยึดมั่น

ในคุณธรรมอย่างมั่นคง” ซึ่งเมื่อวันที่ 24 พฤษภา 

คม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวตรีนุชได้ลงนามใน

ประกาศคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้ เสียสละและมี

อุดมการณ์ในวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลครูถิรคุณ โดยมี

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกดังนี้ คณะกรรมการ

คุรุสภาจะพิจารณาคัดเลือกฯ จาก 1.เป็นผู้ปฏิบัติ 

หน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ มี

จิตวิญญาณ รักและศรัทธาในวิชาชีพ จนเป็นที่

ประจักษ์ 2.เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ 

ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 3.เป็นผู้ที่ประพฤติและ 

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา ใจ

แก่เพื่อนครู และผู้เรียน 4.เป็นผู้ได้รับความเชื่อถือ 

ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของผู้เรียน เพื่อนครูและ

สังคม ว่าเป็นต้นแบบของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับ

นายประวิตกล่าวต่อว่า และ 5.เป็นผู้ปฏิบัติ 

หน้าที่ หรือประกอบวิชาชีพในพื้นที่ที่มีชุมชนและ

สังคมที่มีความแตกต่างทั้งทางภาษาและวัฒนธรรม 

หรือในพื้นที่เสี่ยงภัย หรือทุรกันดาร รวมทั้งเป็นพื้นที่

ที่มีปัญหาภัยสังคมหรือความมั่นคงของชาติ หรือมี

ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานอย่างสูงด้วยความเสีย

สละ และอุตสาหะ เป็นเวลานาน และปรากฏผล

งานเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยความสม่ำาเสมอต่อเนื่อง 

หรือ 6.เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบวิชาชีพจนได้

รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายหรือสูญเสียอวัยวะ หรือ

ถึงแก่ชีวิต โดยเหตุเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่หรือใน

การประกอบวิชาชีพ หรือเพราะเหตุกระทำาการ ตาม

หน้าที่เป็นกรณีพิเศษจนเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติ

งานในหน้าที่ประจำา หรือเพราะเหตุปฏิบัติตามหน้าที่ 

หรือได้รับคำาสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เว้น

แต่การประสบเหตุนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อ

อย่างร้ายแรง หรือจากความผิดของตน หรือจากเหตุ

ที่ตนมีส่วนร่วมในการกระทำานั้นด้วย ทั้งนี้ ผู้ ได้รับ

รางวัลครูถิรคุณ จะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและ

รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รมว.ศธ.

มอบ‘รางวัลครูถิรคุณ’

ให้‘ครูต่าย’เป็นคนแรก

ยกย่องแบบอย่างที่ดี

ไฟเขียวร้ือระบบ‘ขอต๋ัวครู’ใหม่
หวังลดความยุ่งยากซ้ำาซ้อนจำาแนกออกเป็น3ระดับ/เตรียมพิจารณ์ความเห็น

ปรับเกณฑ์ ได้วิทยฐานะพื้นที่พิเศษจาก4ปีเหลือ3ปี



ามูเอล แอล.แจ็กสัน นักแสดงผิวสี วัย 73 ตกลงไดมี

สวนรวมแน�นอนแลวในภาพยนตรแอนิเมชัน Garfield 

แมวอวนสมจอมกวน ซึ่งเขาจะมาพากยเสียง Vic พอ

ของเจาเหมียวผูหลงใหลลาซานญาและเกลียดวันจันทร เปนตัว

ละครใหมที่สรางขึ้นสําหรับภาพยนตรแอนิเมชันที่จะมาใหไดชม

กันในอีกไมนานนี้

ภาพยนตรเร� องนี้สรางจากเนื้อหาในการตูนช� อเดียวกัน 

โดยคนที่จะมาใหเสียงแมวอวนการฟลดก็ไดตัวเรียบรอยแลว 

ซึ่งก็คือ คริส แพรตต ที่หลายคนคุนหนากันดีจากบทสตาร-

ลอรด ใน Guardians of the Galaxy

และนี่จะเปนการโคจรมารวมงานใหเสียงพากยในหนัง

แอนิเมชันของ 2 นักแสดงนําจากหนังซูเปอรฮีโรของมารเวล 

ซึ่งก็ตองคุนเคยกันดีรับสงมุกกันคลองไหลล� นๆ 

แจ็กสันจะใหเสียงตัวละครใหม ควบคูไปกับแพรตตที่

พากยเสียงการฟลด โดยภาพยนตรแอนิเมชันเร� องนี้จะสราง

จากสคริปตที่เขียนโดย เดวิด เรย โนลดส โดยมี มารก ดินดาล 

เปนผูกํากับ และจิม เดวิส ผูสรางการตูนเร� องนี้เปนโปรดิวเซอร 

ขณะที่ โซนี พิกเจอรส จะจัดจําหน�ายภาพยนตรเร� องนี้ ไปทั่ว

โลก ยกเวนจีน แมในขาวไมไดพูดถึงรัสเซีย แตคิดวาไมน�าตก

ขบวน

จิม เดวิส นักเขียนการตูนช� อดังไดสรางแมวขนสีสมที่

เรียกกันวา ginger cat หนาตาทาทางน�ารัก สําหรับหนังสือ

การตูนในป 1978 และรวมดวยอีกตัวละครสําคัญที่รับบทเปน

เจาของช� อ จอน อารบักเคิล กับสุนัขเลี้ยงของเขา ช� อ โอดี

อันที่จริง การฟลดเคยเปดตัวเปนภาพยนตรบิ๊กสกรีนมา

แลวในช� อเร� อง Garfield หนังไลฟแอ็กชั่นแอนิเมชันป 2004 ซึ่ง

เจตนารมณของผูกํากับเฉลิม ณ วัดลาดพราว บริเวณศาลา 6 เวลาประมาณ 20.00 น. (หลังพระ

สวดจบ) ใครอยากร้ือฟนความสุขในอดีตขอเชิญครับ ขอขอบคุณพ่ีเทพ คนเดิม อนุเคราะหมวนฟลม 

Avika Techa อนุเคราะหการฉาย สมาคมผูกํากับภาพยนตรไทย อนุเคราะหการประสานงาน”

โดย กําหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ เฉลิม วงศพิมพ ที่วัดลาดพราว ณ 

ศาลาที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 พิธีรดน้ําศพ เวลา 16.00 น. สวดพระอภิธรรม 

เวลา 18.00 น. วันศุกรที่ 27 พฤษภาคม-วันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565 สวดพระอภิธรรม 

เวลา 18.00 น. วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 กําหนดณาปนกิจศพ เวลา 15.00 น.

‘ซามูเอล แอล.แจ็กสัน’สวมบทพอ‘การฟลด’

‘คริส แพรตต’เปนแมวอวนในหนังแอนิเมชัน

ปนคนที่ออกมาแจงขาววาเพ� อน

รวมวิชาชีพอยาง เฉลิม วงศพิมพ 

ผูกํากับมากฝมือ ไดเสียชีวิตลงแลว

ดวยอาการหัวใจวาย สําหรับ ออด-

บัณฑิต ทองดี อดีตนายกสมาคมผู

กํากับภาพยนตรไทย โดยได

โพสตขอความผานทางเฟซ 

บุกวา

“เดือนดับอีกดวง 

เฉลิม วงศพิมพ ผูกํากับคน

ไฟบิน, 7 ประจันบาน และ

ลาสุด หลวงพ่ีกับอีปอบ เสีย

แลวนะครับ” พรอมกับยังได

ระบุสาเหตุการเสียชีวิตวา 

“น�าจะหัวใจวายครับ วันน้ีได

ขาววาไมไปออกกอง ทีมงาน

เลยไปตาม พบวาเสียแลว”

ลาสุด ออด บัณฑิต 

ไดออกมาแจงถึงมิตรสหาย

ของเฉลิม วงศพิมพ อีกคร้ัง

วา “ถึง มิตรสหายผูรัก เฉลิม 

วงศพิมพ และผูท่ีชอบหนังของ

เฉลิมสองเร� องน้ี คืนวันท่ี 30 พ.ค.2565 บ.สหมงคลฟลม อินเตอร

เนช่ันแนล และสมาคมผูกํากับภาพยนตรไทย รวมจัดฉายภาพยนตร

เร� อง 7 ประจัญบาน ภาค 1 และคนไฟบิน ดวยระบบฟลม 35 มม. 

เน้ือฟลมแทท่ียังเก็บรักษาอยางดี ฉายแบบหนังกลางแปลงตาม
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11บันเทิง

ดวงวิญญาณสูสรวงสวรรค

อย..ดีกวา ไมเอา..ดีกวา..

ก็ใครจะรู รูวาเธอมันหลายใจ ไมบอกใหรู แลวก็ใคร

จะรูได เธอคบคนน้ันคนน้ี และยังมีฉันหอยทาย ไมรู

จะเอายังไง มันทนไมไหว ไมไหว”

เน่ีย..ใหนึกถึงเพลงคุณออม-สุนิสา สุขบุญสังข แวบข้ึนมา

อีกคร้ัง หลังไดอานขอความของ “ทนายดัง” ท่ีโพสต..

“เรียนส� อมวลชน ผมและคุณแมแตงโมไดตกลงกัน 

เก่ียวกับคดีแตงโม โดยผมขอถอนตัวจากการเปนทนายความ 

เน� องจากมีความเห็นทางคดีไมตรงกัน แตเรายังเปนเพ� อนกัน

เหมือนเดิม”

อางเหตุผล “ความเห็นทางคดีไมตรงกัน” แตก็ไมได

อรรถาธิบายวา “ไมตรงกัน” ดวยเร� องอันใด จะเก่ียวกับประเด็น 

“แม” สงโทรศัพทของ “ลูก” (แตงโม) ให “แจ็ค” กูขอมูล..

จนนํามาสูการ “แบล็กเมล” คนเดน-คนดังหรือไม สงสัย 

“โหนกระแส” ตองตามจ้ี-ตามบ้ี เอาคําตอบมาใหสังคมได

กระจางเสียแลวละ!

คุณหนุม-กรรชัย กําเนิดพลอย จะโพสตลอยๆ.. “ตํานาน 

แจค กับ โรส กลับมาแลวสินะ” อยูไมได ตองขย้ีถามใหรูกัน

ไปเลย..

“พ่ีเดชา มีความเห็นทางคดีไมตรงกับขุนแมเร� องอะไร

ครับ”!

เอา..แลวน่ันเสียงจากผูคนในวงการก็ล่ันตามมา ท่ีแสดง

ความคิดเห็นดวยความเห็นอก-เขาใจก็น�าช� นใจ แตท่ีรุมสับ รุม

ดา รุมตําหนิดวยนานาอารมณน่ีสิ

ผมใหรูสึกสะทาน สะเทือนใจ สงสารดวงวิญญาณดารา

สาวผูน้ีเสียเหลือเกิน กรรมเวรอะไรของเธอก็ไมรู น่ันก็บุพการี-ผู

มีพระคุณ นูนก็พ่ี-ก็เพ� อน(รัก)..

แทนท่ีวิญญาณจะไดมุงหนาสูสรวงสวรรค ก็พลันตอง

ชะงักดวยพะวงหลัง เกรงวาแมกับเพ� อน-พ่ีจะทะเลาะ-ตีกัน

จากเหตุโทรศัพทหลุดไปอยูกับมือมิจฉาชีพท่ีมีคดีมากมายอยูใน

ไทย (ตามท่ีทนายษิทราวา)

แลวมันจะเปนอยางไรตอไป?..เห็นนายเต พระราม 7 

โพสต.. “...ตอนน้ีคุณแมแตงโม มอบใหฝายกฎหมายของพรรค

ไทยศรีวิไลยดูแลคดีแตงโม และทุกคดีท่ีเก่ียวของท้ังหมดตอไป”

เฮอออ..ไมไดเหน� อยใจหรอก เพียงแตนึกในใจ “มันอะไร

กันนักกันหนา” นับวันคดีแตงโมย่ิงจะดูเหมือน “ซีรีสเกาหลี” 

เขาไปทุกขณะ

ซับซอน-ซอนเง� อน-เชือดเฉือน-ชิงไหวชิงพริบ แถมยังมี

ซีน “ชิงแสง” แซมใหเห็นมาตลอด 3 เดือน!

ครับ..คุยเร� องลูกกับแมแลว คราวน้ีมาคุยเร� องพอกับลูก

บาง แตผมไมคุยนะ ใหอานท่ีคุณวิมล ไทรน่ิมนวล นักเขียน

รางวัลซีไรต คุย(โพสต)ก็แลวกัน..

 “วิธีปองกันรัฐประหาร คือ การยกเลิกการนิรโทษกรรม 

หากคนทํารัฐประหาร ไดรับโทษตามกฎหมายอยางเหมาะสม

ก็จะไมกลา...

โทษคนอ� นรอบดาน ยกเวนตัวเอง ท้ังท่ีรูอยูแกใจวาไดทํา

อะไรไว คําพูดของคุณเสนาะน้ัน บอกวา มีการโกงกินชาติอยาง

มโหฬาร และโกงกินมากอนท่ีคุณเสนาะจะพูด (ถาไดมาอีก......)

ดังน้ันรัฐประหารจึงเกิดข้ึนคร้ังแรกในยุคคุณทักษิณ ใคร

เปนหัวหนารัฐประหารคร้ังน้ัน คนท่ีตาไมบอดก็จะเห็น

รัฐประหารหรือเรียกอีกอยางวาเผด็จการรัฐสภาน้ัน ไมใช

ดวยอาวุธใดๆ แตดวยเงินและตําแหน�งหนาท่ี จนกลายเปนเครือ

ขายคอรรัปชันท่ัวประเทศ 

เม� อถูกจับไดไลทันก็จะออก “พ.ร.บ.นิรโทษกรรม” ให

ตนและพวกพอง จนผูคนทนเห็นความช่ัวรายและหายนะของ

ประเทศไมไหวจึงออกมาประทวงและกลายเปนม็อบท่ีมีคน

มหาศาล

จากน้ันก็ตามมาดวยการรัฐประหารโดยทหาร (ดีไมดีไป

วากันอีกเร� องหน่ึง) 

ใครจะดาใคร ฝายไหนก็ดากันไป แตความจริงก็คือ ไมใช

จูๆ ทหารจะออกมาทํารัฐประหารไดงายๆ แถมมีประชาชน

จํานวนมากสนับสนุน!

ไมมีอะไรเกิดข้ึนลอยๆ หรือบังเอิญ ทุกส่ิงทุกอยางลวน

เกิดเปนหวงโซแหงเหตุและผลท้ังน้ัน #อยาออกพ.ร.บ.นิรโทษ

กรรมผานลูกสาวก็แลวกัน!”

จําไว!. 

“ถ

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘ออด บัณฑิต’ชวนรวมอาลัย‘เฉลิม วงศพิมพ’

30 พ.ค.นี ้ฉายหนงักลางแปลงทีว่ดัลาดพราว

ซ

เ

ชอง 9 MCOT HD เอาใจแฟนๆ    

ซีรีสจีน โดยดึงโปรเจ็กตเร� องตํานานลับ

สามกก (Secrets of The Three King-

doms) ที่สรางโดยอิงจากนวนิยายเร� องความ

ลับแหงสามกก โดย หมา โปหยง ที่ครองใจ สรางเรตติง

ติดอันดับมาลงจอใหชมกันถึงบาน

พบกับเกมการชวงชิงอํานาจของพระเจาเหี้ยน

เต โจโฉ และสุมาอี้ การแกงแยงแขงขันระหวางสองขั้ว

อํานาจ รวมถึงการตอสูของเหลาผูกลาและวีรบุรุษจาก  

วุยกก จกกก และงอกก ทั้งหมดนี้ลวนกลายเปนตํานาน

เลาขานไมมีสิ้นสุด แตใครจะคาดคิดวาเร� องราวทั้งหมด

นี้มีความลับซอนอยู ผลงานการกํากับโดย แพทริก เยา 

(Patrick Yau) และเจิ้ง ไวแมน (Cheng Wai-man)

ชมการปะทะบทบาททางการแสดงของนักแสดงจีนสุดฮอตจากแดน

มังกร อาทิ หมา เทียนอวี่, หาน ตงจวิน, เรจินา วัน, ตง เจี๋ย, หวัง หยาง

หมิง, ตง เสวียน, ถาน เจี้ยนซ� อ และเซ ขวันโฮ ฯลฯ หามพลาดที่ชอง 9 

MCOT HD หมายเลข 30 ทุกวันเสารและอาทิตย เวลา 14.00 น.

‘ชอง9’จัดซีรีสอิงประวัติศาสตร

สง‘ตํานานลับสามกก’ใหชมถึงบาน

ตอนนั้นคนใหเสียงพากยคือ บิล เมอรเรย

และเขายังไดกลับมารับบทนี้อีกใน

ภาพยนตรภาคตอเร� อง Garfield: A Tail of 

Two Kitties ซึ่งออกฉายในอีก 2 ปถัดมา

ในเวลาตอมา เมอรเรยไดกลาวติดตลก

เกี่ยวกับการทํางานของเขาในภาพยนตรเร� อง 

Zombieland ซึ่งเขาบอกวาการไดมีสวนรวมในโปรเจ็กตนั้นเปน

หนึ่งในความเสียใจสําหรับผลงานของเขา

แพรตตไมใชคนแปลกหนาสําหรับการใหเสียงพากย เพราะ

เคยมีผลงานมาแลวสําหรับการพากยเสียงแบรลีย ไลตฟุต ใน 

Onward ของ Disney Pixar รวมถึงเอ็มเมตต ใน 

The Lego Movie อีกทั้งกอนหนานี้ยังเคยมีการ

ประกาศวาแพรตตจะไดใหเสียงพากยเปนมาริโอ 

ในภาพยนตรภาคใหมของ Super Mario Bros

แจ็กสัน เม� อเร็วๆ นี้ระหวางใหสัมภาษณเคย

พูดไววา ตอนนี้เขามาถึงจุดหนึ่งของอาชีพที่เขาตองการ

แคสนุกกับงานที่ทําแลว

“ผมไมไดศึกษาตัวละครในภาพยนตร

นัก ผมมักเลนหนังแบบงายๆ เนนใหคนดู

สนุกสนาน เหมาะกับทุกเพศทุกวัย อยางที่ผมเคยชอบไปดู

ตอนเด็กๆ หนังที่ทําใหผมมีความสุข”

นักแสดงจาก Pulp Fiction กลาวเพิ่มเติมวา เขารูสึกวา

ผูคนไปดูหนังก็เพ� อสัมผัสความสุข และความต� นเตนของชีวิต”.

interthaipost69@gmail.com

Onward ของ Disney Pixar รวมถึงเอ็มเมตต ใน 

The Lego Movie อีกทั้งกอนหนานี้ยังเคยมีการ

แคสนุกกับงานที่ทําแลว

30 พ.ค.นี ้ฉายหนงักลางแปลงทีว่ดัลาดพราว30 พ.ค.นี ้ฉายหนงักลางแปลงทีว่ดัลาดพราว

• รายการเจาะใจ เล็งเห็นถึงความสําคัญของ

การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว จึงไดรวมมือ

กับผลิตภัณฑครีมติดฟนปลอมโพลิเดนทและวิตามิน

รวมเซนทรัม ซิลเวอร 50+ จัดทําโครงการสุขภาพดี

เต็มท่ีไดอยางใจในวัย 50+ โดยความพิเศษของเสาร

น้ี พิธีกร ดู-สัญญา คุณากร เปดตัวสองเพ� อนซ้ี ทัศน

วรรณ เสนียวงศ ณ อยุธยา และ 

ดวงใจ หทัยกาญจน กับเร� องราว

ความประทับใจกันและกัน ติดตาม

ไดวันเสารท่ี 28 พฤษภาคมน้ี เวลา 

21.00 น. ทางชอง 9 MCOT HD 

(หมายเลข 30)

• หลังประสบความสําเร็จจาก

ภาพยนตรมนตรักดอกผักบุง เลิกคุยท้ังอําเภอ ทางดาน

คุณ ปญชลีย  นิธิจิระโรจน ผูอํานวยการสรางจาก

บริษัท เอ็ม เทอรต้ีไนน จํากัด (M39) ก็มอบโปรเจ็กต

ภาพยนตรเร� องใหมให เอกชัย ศรีวิชัย รับผิดชอบตอ

ทันที โดยขุนพลเมืองใตขอลุยกับภาพยนตรเร� อง มนต

รัก วัวชน ท่ีมุงสงเสริมกีฬาวัวชน กีฬายอดนิยมของพ่ี

นองชาวใต

• ปายุพ-แบรด-เริญ-เบลล ตองกับมาฟาดฟน

กันเองเพ� อความอยูรอด ใน มาสเตอรเชฟคิทเชน โดย

โจทยการแขงขันรอบน้ีบอกเลยวามหาหินมาก เพราะ

เปนโจทยของ เฟรส แชมปมาสเตอรเชฟ ซีซ่ัน 2 แต

ท้ัง 4 คนตางก็พยายามรักษาผากันเปอนของตัวเองไว

ใหได สุดทายแลวใครจะกาวผานความกดดันน้ีไปได

ติดตามในรายการมาสเตอรเชฟ ประเทศไทย ซีซ่ัน 5 

วันอาทิตยท่ี 29 พฤษภาคม 2565 

เวลา 18.00 น. ทางชอง 7HD

• ศิลปนแกรมม่ีเชิญ

รวมบริจาคเงินเพ� อรับเข็มวัน                                

อานันทมหิดล เข็มท่ีระลึกเน� องใน

วันอานันทมหิดล ประจําป พ.ศ.

2565 พรอมโปสตการดพระบรม

สาทิสลักษณของรัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9 หรือ

ส่ังจองเส้ือยืดท่ีระลึกของโครงการ ภายใตแนวคิด 

Your Feelings Matter โดยรายไดจากการบริจาค

สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิสงเคราะหเด็ก 

สภากาชาดไทย สามารถรวมบริจาคและส่ังซ้ือเส้ือได

ต้ังแตวันน้ี-30 กันยายน 2565 สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม

ท่ี โทร. 0-2256-4183

รักชิด

จับคูปง • แปง-ขวัญชนก ทวนวิจิตร ผูบริหารบริษัท วิงคไวท พานาเซีย จํากัด จัดงาน

เปดตัววิงคไวท อินเทนซีฟ เซร่ัม (Wink White Intensive Serum) พรอมเปดตัว 2 พรี

เซนเตอร อิงฟา วราหะ มิสแกรนดไทยแลนด 2022 และชาล็อต ออสติน รองอันดับ 

5 มิสแกรนดไทยแลนด 2022 โดยในงานมี ณวัฒน อิสรไกรศีล, เพ� อนๆ ทีมมิสแกรนด                                                                                             

2022 และเหลาแฟนคลับ มารวมแสดงความยินดี ณ ลานอีเดน หางสรรพสินคา

เซ็นทรัลเวิลด



12 ขาวประชาสัมพันธ

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

เปดเผยวา จากท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ไดดําเนินการขับเคล� อนแผนแมบทยอยเกษตร

ชีวภาพ ภายใตแผนแมบทประเด็นการเกษตร 

ประจําปงบประมาณ 2565 ซึ่งแผนแมบท

ยอยเกษตรชีวภาพ มีวัตถุประสงคเพ� อพัฒนา

และสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มจากเกษตร

ชีวภาพไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง รวมถึง

การใชประโยชนจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตร 

ประกอบดวย  6 โครงการ ไดแก 

1 ) โ ค ร ง ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 2)โครงการ

สรางมูลคาผลิตภัณฑสินคาเกษตรชีวภาพสู

เชิงพาณิชย 3)โครงการสงเสริมการผลิตสินคา

เกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความตองการ

ของตลาด 4)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตแมลงเศรษฐกิจ 5)โครงการผลิตและ

ขยายสัตวน้ําพันธุดี กระจายพอแมพันธุสัตว

น้ําพันธุดีสู ภาคการผลิต และ 6)โครงการ

ศึกษาวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจของการนํา

ผลพลอยไดและวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

มาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงาน

ทางเลือก 

โดยท้ัง 6 โครงการ เปนการบูรณาการ

รวมกันของหน�วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ คือ กรมสงเสริมการเกษตร 

กรมวิชาการเกษตร สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพ� อเกษตรกรรม กรมประมง และสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งจากการติดตาม

ผลการดําเนินงานของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 

– มีนาคม 2565) ภาพรวมทั้ง 6 โครงการ 

ดําเนินการแลว รอยละ 42 ของเปาหมาย 

โดยมีการปรับแผนการดําเนินงาน เชน ใชวิธี

ผลติดตาม 6 โครงการ รอบ 6 เดือน 

แผนแมบทยอยเกษตรชีวภาพ สรางมูลคาเพิ่มสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง

การจัดอบรมดวยส� อออนไลนใหแกเกษตรกร

มากขึ้นเพ� อใหสอดคลองกับสถานการณการ

แพรระบาดของโควิด - 19 

ดาน ดร.ทัศนีย เมืองแกว รอง

เลขาธิการ สศก. กลาวในรายละเอียดของ

ผลการดําเนินโครงการ วา  สําหรับโครงการ

ท่ีสามารถดําเนินการไปไดอยางรวดเร็ว ไดแก 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลง

เศรษฐกิจ ซึ่งสามารถถายทอดองคความรู

และศึกษาดูงานใหเกษตรกรในการผลิต

แมลงเศรษฐกิจได 560 ราย คิดเปนรอยละ 

93 ของเปาหมาย 600 ราย มีการจัดทําจุด

เรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพและมูลคาการผลิต

แมลงเศรษฐกิจ 4 ศูนย คิดเปนรอยละ 

80 ของเปาหมาย 5 ศูนย โครงการสงเสริม

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 

ซึ่งดําเนินการพัฒนาความรูและศักยภาพ

เกษตรกรบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพร 

รวม 960 ราย คิดเปนรอยละ 86 ของเปาหมาย 

1,110 ราย  และ โครงการสงเสริมการผลิต

สินคาเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความ

ต้องการของตลาด ดําเนินการจัดทําฐาน

ขอมูลสมุนไพรและแผนการผลิตตามความ

ตองการตลาด 28 จังหวัด คิดเปนรอยละ 

88 ของเปาหมาย 32 จังหวัด กอสรางโรงอบ

พลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ําในเขตปฏิรูป

ท่ีดิน 34 แหง คิดเปนรอยละ 85 ของเปาหมาย 

40 แหง และการฝกอบรมหลักสูตรการใช

ประโยชนและการดูแลรักษาโรงอบพลังงาน

แสงอาทิตยตนทุนตํ่า151 ราย คิดเปนรอยละ 

101  ของเปาหมาย 150 ราย  

ขณะที่ อีก 3 โครงการจะดําเนินการ

อยางตอเน� องในไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4 

เนื่องจากบางกิจกรรมต้องใช้ระยะเวลาใน

การเพาะขยายพันธุ กระจายพันธุ ใหอยูใน

ชวงเวลาที่เหมาะสม ประกอบดวย โครงการ

ผลิตและขยายสัตวน้ําพันธุดี  ขณะนี้ ไดผลิต

พันธุสัตวน้ําพันธุหลัก และพอแมพันธุขยาย

แลวจํานวน 487,600 ตัว คิดเปนรอยละ 36 

ของเปาหมาย 1,339,000 ตัว และผลิตและ

สนับสนุนพันธุสัตวน้ําพันธุดี ใหแกเกษตรกร 

401,400 ตัว คิดเปนรอยละ 33 ของเปาหมาย 

1,207,200 ตัว  โครงการสรางมูลคาผลิตภัณฑ

สินคาเกษตรชีวภาพสูเชิงพาณิชย ดําเนินการ

กระจายพันธุพืชสมุนไพร 12,303 ตน/กิโลกรัม/

หัว คิดเปนรอยละ 40 ของเปาหมาย 30,526 ตน/

กิโลกรัม/หัว และโครงการศึกษาวิเคราะห

เชิงเศรษฐกิจของการนําผลพลอยไดและวัสดุ

เหลือใชทางการเกษตรมาใชในอุตสาหกรรม

ตอเน� องและพลังงานทางเลือก ซึ่งดําเนินการ

โดยสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรของ สศก. 

มีดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล

งานวิจัยในพื้นที่แลวรอยละ 57 ทั้งนี้ สศก. มี

แผนจะลงพ้ืนท่ีในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 

2565 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิ้นที่

จังหวัด ศรีสะเกษ และภาคกลาง พื้นที่

จังหวัดนครนายก สระบุรี ปทุมธานี เพ� อติดตาม

ความคืบหนาการดําเนินงานอยางตอเน� อง

กรมชลประทาน เรงนําระบบเทคโนโลยี

มาใช ท้ังดําเนินการเองและจากความรวมมือ

กับหลายภาคสวนทั้งในประเทศและตาง

ประเทศ เชน ญี่ปุน เพ� อใหไดขอมูลวางแผน

บริหารจัดการน้ําที่ดีและแมนยําที่สุดสําหรับ

ศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (SWOC)

นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรม

ชลประทาน เปดเผยวา หลายโครงการท่ีกรม

รวมมือกับรัฐบาลญี่ปุนคืบหนาไปมากและ

บางโครงการจบในปนี้  ซึ่งการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีเขาชวยนั้นเพ� อใหไดชุดขอมูลที่ดี

ที่สุด เร็วเปนปจจุบันและลดอุปสรรคในการ

เขาสํารวจบางพ้ืนท่ี สําหรับใหบุคลากรกรมชลฯ 

ใชประกอบการพิจารณาบริหารจัดการน้ําให

มีความแมนยํา และคลาดเคล� อนนอยที่สุด

ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

โลกที่แปรปรวนเพิ่มขึ้น

โดยโครงการที่กรมกําลังดําเนินการ 

อาทิ 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

บริหารจัดการน้ําของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

ดวยระบบเรดาร Solid-State Polarimetric 

X-band ซึ่งไดลงนามบันทึกความรวมมือ

ระหวางกรมชลประทานแหงราชอาณาจักรไทย 

กับกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร

แหงประเทศญี่ปุน (MIC) เม� อวันที่ 6 ม.ค. 65 

ปจจุบันโครงการอยูระหวางดําเนินการ เปาหมาย 

คือ การตรวจวัดขอมูลปริมาณฝนที่ตกใน

พื้นที่รับน้ําไดอยางครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ําปา

สักตอนลาง ทําใหมีชุดการประเมินปริมาณ

น้ําฝน ปริมาณฝนสะสม ความเขมฝนและ

ทิศทางของพายุหรือฝน ระบบคาดการณ

ปริมาณน้ําไหลลงอางเก็บน้ํา และระบบการ

คาดการณน้ําฝน-น้ําทา นํามาสูการบริหาร

สถานการณน้ํา การเฝาระวัง และแจงเตือน

อุทกภัยไดอยางทันทวงที แบบ Real-time 

ซึ่งขอมูลทั้งหมดจะสงตอไปยังศูนย SWOC 

2. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางบริหารจัดการนํ้า

และคุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

โดยกรมชลฯ ไดรวมมือกับ Agricultural 

Development Consultants Association 

(ADCA) ภายใตการสนับสนุนจากรัฐบาลญ่ีปุน 

โดยเลือกอางเก็บน้ําบางพระ จ.ชลบุรี นํารอง 

ซึ่งใชสนับสนุนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) รองรับการขยายตัวของ

เศรษฐกิจในภูมิภาค

สําหรับโครงการศึกษาวิจัยฯ “The Study 

of Efficient Water Management System 

based on the Advance Telemetry 

กรมชลฯ เดินหนาองคกรน้ําอัจฉริยะดึงเทคโนโลยีพัฒนาระบบบริหารน้ํา

Technology” ดําเนินการมาแลว 2 ระยะคือ 

ระยะที่ 1 เปนโครงการติดตั้งระบบโทรมาตร

ขอมูลปริมาณน้ําไหลเขา (Inflow) และระยะ

ที่ 2 เปนการศึกษาเร� องคุณภาพน้ําในพื้นที่

อางเก็บน้ําบางพระ 1 จุดและในอางเก็บน้ํา

หนองปลาไหล 1 จุด และติดตั้งโทรมาตร

ระดับน้ําเพิ่มอีก 2 จุดคือที่อางเก็บน้ําหนอง

ปลาไหล และอางเก็บน้ําประแสร

“ระหวางศึกษากรมชลฯ ไดนําผลศึกษา

มาใชบริหารอางน้ําทั้งการสูบน้ําจากแมน้ํา

บางปะกง คลองพระองค ไชยานุชิตและ

อางเก็บน้ําหนองคอ สงผลใหไมกระทบตอ

คุณภาพน้ําและมีปริมาณน้ําเพียงพอตอ

ความตองการใชในทุกกิจกรรม ไมมีปญหา

ภัยแลงรุนแรงเหมือนที่ผานมา ซึ่งแนวทางนี้

จะขยายผลไปศึกษาที่อางเก็บน้ําอ� นๆ ตอไป” 

นายประพิศ กลาว

ท้ังน้ี โครงการท่ีกรมดําเนินการเสร็จส้ิน

แลวในป 2565 คือ โครงการการบูรณาการ

ศึกษาการพยากรณดานน้ําและอุตุนิยมวิทยา

และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในประเทศไทย (ADAP-T) เพ� อให

ไ ด ก ลยุ ท ธ สํ า ห รั บ ว า งแผนรั บมื อ ก า ร

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ ระยะเวลาโครงการ 

5 ป (จบมี.ค.65) ซึ่งจะเปนฐานขอมูลให

ประเทศไทยมีแผนปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศแหงชาติ ซึ่งมีสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม (สผ.) ดูแลรับผิดชอบ

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๔๗/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนน

รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายประสิทธ์ิ เจียวกก กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� น

คํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับความผิดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย 

หากเหลือหรือคืนไมไดใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน (เพิ่มเติม)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นายประสิทธิ์ 

เจียวกก

๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๑๒๖๓ เลขที่ดิน ๖๑๙๑ 

ตําบลคลองกุม อําเภอบึงกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เนื้อที่ประมาณ ๒๑.๙ ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง 

บานเลขที่ ๘๘๘/๓๓ (ทาวนเฮาสสามชั้น) ตําบลคลองกุม 

อําเภอบึงกุม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

- นายประสิทธิ์ 

เจียวกก

๙,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันที่ 

๗ พฤศจิกายน 

๒๕๖๒)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๓ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๒๓๗๗ เลขที่ดิน 

๓๙๗๑ ตําบลบางชัน อําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๒๒.๒ ตารางวา 

พรอมสิ่งปลูกสราง บานเลขที่ ๑๑๒/๔๑ (ทาวนเฮาส ๒ 

ชั้น) ถนนเลียบคลองสอง แขวงบางชัน เขตคลองสาม

วา กรุงเทพมหานคร

- นางสาวสุนทรี 

ศรีสุวรรณ

๒,๗๙๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๙ 

มกราคม ๒๕๕๘)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๔ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๔ หองชุดเลขที่ ๑๙๙/๖๒ ช� ออาคารชุด คอนโด วัน 

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ ชั้นที่ 

๖ ตั้งอยูที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖, ๔๕๕๖๗, 

๔๕๕๖๘ และ ๔๕๕๖๙ ตําบลอาวนาง อําเภอเมืองกระบี่ 

จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๘๙.๐๕ ตารางเมตร

- นางสาว

อภัสราภรณ

เจียวกก/ธนาคาร

ทหารไทย จํากัด 

(มหาชน)

๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๗ 

มกราคม ๒๕๕๙)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๕ หองชุดเลขที่ ๑๙๙/๑๑ ช� ออาคารชุด คอนโด วัน 

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ ชั้น

ที่ ๒ ตั้งอยูที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖, 

๔๕๕๖๗, ๔๕๕๖๘ และ ๔๕๕๖๙ ตําบลอาวนาง อําเภอ

เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๓๗.๖๗ 

ตารางเมตร

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด/

ธนาคารออมสิน

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๒๗ 

กันยายน ๒๕๕๙)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๖ หองชุดเลขที่ ๑๙๙/๑๒ ช� ออาคารชุด คอนโด วัน 

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ชั้น

ที่ ๒ ตั้งอยูที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖, 

๔๕๕๖๗, ๔๕๕๖๘ และ ๔๕๕๖๙ ตําบลอาวนาง อําเภอ

เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๓๗.๖๗ 

ตารางเมตร

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด/

ธนาคารออมสิน

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๗ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๗ หองชุดเลขที่ ๑๙๙/๑๓ ช� ออาคารชุด คอนโด วัน 

ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ ๒/๒๕๕๒ อาคารเลขที่ ๑ ชั้น

ที่ ๒ ตั้งอยูที่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๔๖๔๕, ๔๔๖๔๖, 

๔๕๕๖๗, ๔๕๕๖๘ และ ๔๕๕๖๙ ตําบลอาวนาง อําเภอ

เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ประมาณ ๓๗.๖๗ 

ตารางเมตร

- บริษัท มัณดาวีต 

ทัวร จํากัด/

ธนาคารออมสิน

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๘ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๐๔๘๕ เลขที่ดิน ๕๔๖ 

ตําบลสามวาตะวันออก อําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ ๒ งาน 

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๒)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่ง ที่ 

ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๙ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๕ เลขที่ดิน ๖๕๗ 

ตําบลสามวาตะวันออกอําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา 

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๐ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๐ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๖ เลขที่ดิน ๖๕๘ 

ตําบลสามวาตะวันออกอําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๑ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๗ เลขที่ดิน ๖๕๙ 

ตําบลสามวาตะวันออกอําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา 

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๒ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๒ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๑๔๐๑๘ เลขที่ดิน ๖๖๐ 

ตําบลสามวาตะวันออกอําเภอคลองสามวา จังหวัด

กรุงเทพมหานครเนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา 

- นางสาวนฤมล 

ทองคํา

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๓ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) สาขา ออลซีซั่นสเพลสเลขที่บัญชี ๒๖๓-๒-

๑๔๑๓๖-๘ ช� อบัญชี สหกรณออมทรัพยการคาธุรกิจ

บริการและผลิตภัณฑผสมผสาน จํากัด

- สหกรณ

ออมทรัพยการคา

ธุรกิจบริการและ

ผลิตภัณฑผสม

ผสานจํากัด

๗,๐๓๓.๔๐ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๔ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขา วงศสวาง ทาวน เซ็นเตอรเลขที่บัญชี ๐๓๙-๒-

๓๕๒๔๓-๐ ช� อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

- บริษัท พุทธธรรม

ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

๕๙,๔๓๘,๗๘๔.๖๗ 

บาท (ณ วันที่ ๑๓ 

มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๕ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

สาขา วงศสวางเลขที่บัญชี ๑๙๔-๐-๕๔๐๘๗-๓ ช� อบัญชี 

บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด (มหาชน)

- บริษัท พุทธธรรม

ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

๒,๖๐๕,๐๘๓.๑๓ 

บาท (ณ วันที่ ๑๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๗ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขา นนทบุรีเลขที่บัญชี ๓๐๘-๒๓๑๘๒๘-๑ 

ช� อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด (มหาชน)

- บริษัท พุทธธรรม

ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

๗๐๓,๘๕๕.๑๓ 

บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

มกราคม ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๘ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด 

(มหาชน) สาขา ประชานิเวศน ๑เลขที่บัญชี ๑๓๗-๒-

๐๓๓๒๑-๕ ช� อบัญชี บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

- บริษัท พุทธธรรม

ประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

๖๕๘,๗๐๖ บาท 

(ณ วันที่ ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๕)

(ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑๙ ตามคําสั่ง 

ที่ ย. ๒๒/๒๕๖๕)

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๑๗ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๘๖,๗๐๓,๔๖๒.๓๓ บาท (แปดสิบหกลานเจ็ดแสน

สามพันสี่รอยหกสิบสองบาทสามสิบสามสตางค) พรอมดอกผล     

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

(เพิ่มเติม) รายนายประสิทธิ์ เจียวกก กับพวก

(นางสาวศกุนา เกานพรัตน)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวอรธีรา อสัมภินวัฒน)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายปยะ ศรีวิกะ)

ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการงานคดี ๓

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ผูอํานวยการสวนปฏิบัติการงานคดี ๓
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ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้

      -------------------------------------------- 

          คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๙/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ผูรองขอ ย� น

คํารองขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จํากัด (มหาชน) ลูกหนี้ มีหนี้สินลนพน

ตัวหรือไมสามารถที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียว หรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนแน�นอน

ไมนอยกวาสิบลานบาท แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ไดตามพ

ระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกําหนดนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด ใหย� น

คําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพ แนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

“นายก” เขารวม สัมมนา ความปลอดภัยทางถนน ศปถ.-คมนาคม-สสส.-ภาคีเครือขาย 

จับมือลดอุบัติเหตุ     พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี พรอมดวย (ซายไปขวา) 

นพ.จอส ฟอนเดลาร ผูแทนองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร 

ผูทรงคุณวุฒิ ศปถ.  ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ผูจัดการกองทุน สสส. นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย  

ประธานแผนงาน สอจร. น.ส.รุงอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผอ.สํานักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยง

ทางสังคม สสส. นพ.วีระพันธ สุพรรณไชยมาตย ท่ีปรึกษาแผนงาน สอจร. พรอมภาคีเครือขาย 

เขารวมการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เร� อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 “ทศวรรษใหม 

วิถีใหม ขับขี่ปลอดภัยตองมากอน” ณ ศูนยประชุมวายุภักษ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา 

ศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร แจงวัฒนะ เม� อวันที่ 25 พฤษภาคม 65 

แอล ซอฟท โปร (L SOFTPRO) และ 

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ลงนามความรวมมือทางวิชาการวาดวยการ

จัดทําระบบประเมิน ระบบทดสอบ และ

การอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ� อให

บริการทางวิชาการแกหน�วยงานภายนอก

และสังคม

นายจรัสพงศ ลํ่าซํา ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท แอล ซอฟท โปร จํากัด และ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐสุดา เตพันธ 

คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทาง

วิชาการ การจัดทําระบบประเมิน และการ

จัดการอบรมทางดานจิตวิทยาสําหรับองคกร

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ระหวาง แอล 

ซอฟท โปร และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดยคณะจิตวิทยา ณ หองประชุมชั้น 18 

อาคารล็อกซเลย คลองเตย 

นายจรัสพงศ เปดเผยวา ที่ผานมา 

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ และบริษัท แอล ซอฟทโปร 

แอล ซอฟท โปร จับมือคณะจิตวิทยา จุฬาฯ 

พัฒนาระบบประเมินผลอิเล็กทรอนิกส

สนับสนุนมูลนิธิพระดาบส     ประะจักษ - ละออ ต้ังคารวคุณ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอเอ 

เพนท (ประเทศไทย) มอบเงินและผลิตภัณฑทีโพล เชนไดรท เคร� องด� มซุปเปอร ไฟต 

เปนจํานวนเงิน 400,000 บาท เพ� อสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิพระดาบส โดยมีพล

อากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส 

รับมอบ และมี พลเรือตรีหญิง ปณิธิ จั่นทอง มารวมพิธีดวย ที่ทําเนียบองคมนตรี

ไดพัฒนาระบบแบบประเมินตางๆ รวมกันอยูแลว 

การเซ็นเอ็มโอยูในครั้งนี้เปนการยืนยันวา

ท้ังสององคกรจะรวมมือกันอยางเปนรูปธรรม

และครบวงจรมากขึ้น จากเดิมที่รวมกัน

หองอาหาร ดิ ออรชารด โรงแรม

แคนทารี โคราช เชิญชวนทุกทานมาจัดเต็ม

กับบุฟเฟตนานาชาติม้ือคํ่า ท่ีคัดสรรวัตถุดิบ

ระดับพรีเมี่ยมมารังสรรคเปนหลายหลาย

เมนูแสนอรอยที่ทุกคนช� นชอบ อาทิ ซุป 

สลัด พิซซา ซูชิ ซาชิมิ เมนูอาหาร

นานาชาติ รวมทั้งของหวานอีกมากมาย 

พรอมอิ่มอรอยไปกับมุมพาสตาจานโปรด ที่

สามารถเลือกเสนและซอสไดเองในสไตลที่

คุณช� นชอบปรุงสดแบบจานตอจาน พลาด

ไมไดกับบุฟเฟตมื้อค่ําสุดฟนในราคาสุดคุม 

นั่งทานไดอยางเพลิดเพลิน สนุกสนานไป

พรอมกับเพ� อนสนิท ครอบครัว หรือคนรัก

แบบไมจํากัดเวลา นัดรวมตัวมาจัดเต็มกัน

ไดทุกคืนวันศุกร ตั้งแตเวลา 18.00-22.00 น. 

ในราคาเพียง 620 บาท (สุทธิ)/ทาน (เด็ก

อายุ 6-12 ป ลดครึ่งราคา)

โรงแรมแคนทารี โคราช ไดปฏิบัติ

ตามมาตรฐานดานสุขอนามัยและความ

สะอาดอยางเขมงวด พรอมท้ังจํากัดจํานวน

ลูกคาตามมาตรการปองกันโควิด 19 เพ� อ

ความปลอดภัยของลูกคาทุกทาน และการันตี

มาตรฐานความปลอดภัยจากการที่โรงแรม

ผานมาตรฐานสัญลักษณ SHA Plus, The 

Best of SHA Awards 2021 และ Green 

Health Hotel

อิม่คุมแบบไมจาํกดัเวลา

กับบุฟเฟตนานาชาติมื้อค่ําทุกคืนวันศุกร

พัฒนาระบบประเมินและแบบทดสอบทาง

จิตวิทยาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียว 

สูการขยายโอกาสเพิ่มการจัดการอบรมทาง

ดานจิตวิทยาแบบปฏิบัติจริงใหกับองคกร

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 

รวมสนับสนุนโครงการบริหารจัดการนํ้าใตดิน 

พื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อการมีน้ําใช้

อยางเพียงพอและย่ังยืน โดยรวมกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ สมาคม

ประกันวินาศภัยไทย  มอบบอน้ําธนาคาร

น้ําใตดิน ใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตรอยเอ็ด ทุงกุลารองไห 

จังหวัดรอยเอ็ด ทั้งนี้ทิพยประกันภัยได ให

ทิพยประกันภัย รวมสนับสนุนโครงการบริหารจัดการน้ําใตดิน 

พื้นที่นอกเขตชลประทานเพ� อการมีน้ําใชอยางเพียงพอและยั่งยืน

ขอมูลและคําปรึกษาดานประกันภัย  ใหกับ

ผูที่มารวมงาน 

ทิพยประกันภัย ยังคงมุงมั่นที่จะเปน

สวนหนึ่งในการรวมพัฒนาสังคม  พรอม

เสริมสรางความเปนอยูท่ีดีแกชุมชนอยางย่ังยืน   

โดยมี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย ผูชวยรัฐมนตรี

ประจํากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ใหเกียรติเขาชมบูธ

ตางๆ ที่สนใจ ควบคูไปกับการใชระบบ

ประเมินออนไลน

ท้ังน้ี แอล ซอฟทโปร ในฐานะผูเช่ียวชาญ

ดานระบบประเมินผล ใหคําปรึกษา บริหาร

และบํารุงรักษาระบบ พรอมท่ีจะใหการสนับสนุน

การจัดทําและพัฒนาระบบประเมิน ระบบ

ทดสอบผลบุคลากรออนไลน (Online As-

sessment) กับแบบประเมินที่หลากหลาย 

อาทิ แบบวัดเชาวนปญญาทางการเรียนรู 

(IQ) แบบวัดเชาวนอารมณสําหรับคนทํางาน 

(EQ) แบบวัดความเปนผูนํา (Leadership) 

แบบวัดคุณลักษณะดานการขาย (Selling scale 

แบบวัดคุณลักษณะดานการบริการ (Customer 

service scale) แบบวัดการคิดเชิงกลยุทธ 

(Strategic Thinking) เปนตน รวมถึงพัฒนา

และปรับปรุงเนื้อหา หรือเพิ่มเติมโครงการ

การอบรมในรูปแบบอิ เล็กทรอนิกส ให

สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการ

ใหบริการทางวิชาการแกหน�วยงานภายนอก

และสังคมตอไป

สํารองที่นั่งลวงหนาหรือสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โรงแรมแคนทารี โคราช 

โทร.0-4435-3011 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต 

www.kantarycollection.com

กูรเมต มารเก็ต จัดงาน “คัดไทย 

มารเก็ต 2022” ภายใตคอนเซ็ปต ‘ไทยมีดี’ 

รวบรวม ผลผลิตของคนไทย คัดความสด 

คัดความอรอย คัดของคุณภาพดีจากเกษตรกร

แนวใหม สงตรงจากแหลงผลิตทั่วไทย อาทิ 

ทุเรียนเกรดพรีเมียมสายพันธุตางๆ ,  แตงโม, 

เมลอน, มังคุด, ลองกอง, สละสุมาลี, ลิ้นจี่

ฮงฮวย, มะมวงหลากหลายสายพันธุ พรอม

ดวยเนื้อโคขุน Dry Aged ที่ ไดจากการบม

ที่พัฒนาสายพันธุ โดยคนไทย, ผักสดปลอด

สารพิษ สงตรงจากสวนเกษตรกรไทย อาหาร

ทะเลสด  ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิต

นายกฯ รวมยินดี     พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับ 

ดร.อารักษ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บจก.ไทยฮอนดา ในโอกาสที่ไดรับรางวัล         

คาของแผนดิน จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ที่ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

“คัดไทย มารเก็ต 2022” ไทยมีดี 

ทางการเกษตร และอาหารพรอมทาน

คาวหวานจากรานดังอีกมากมาย ตั้งแตวันที่ 

19 พ.ค. 65 – 15 มิ.ย. 65 ที่ กูรเมต มารเก็ต 

ทุกสาขา และพบกับตลาดนัดแหงแรงบันดาลใจ

สัญจรทั้ง 4 สาขา 

วันที่ 26 พ.ค. – 1 มิ.ย. 65 ที่ แกรนด

ฮอลล เดอะมอลล บางกะป, วันที่ 2 – 8 มิ.ย. 

65 เอ็ม อีเวนทฮอลล เดอะมอลลไลฟโตร 

ทาพระ, วันที่ 9 - 15 มิ.ย. 65 แกรนดฮอลล 

เดอะมอลล บางแค, วันที่ 16 - 22 มิ.ย. 65 

เอ็ม อีเวนทฮอลล เดอะมอลล ไลฟโตร  

งามวงศวาน 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท บาซีส ดีเวลล็อปเมนท จํากัด  ลูกหนี้ 

--------------------------------------------

           คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๘/๒๕๖๕

ถึง  นายทะเบียนหุนสวนบริษัท / เจาพนักงานพิทักษทรัพย / เจาหนี้ / ลูกหนี้

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริษัท ไทย รีโซลูชั่น แมเนจเมนท จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารอง

ขอฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท บาซีส ดีเวลล็อปเมนท จํากัด ลูกหนี้มีหนี้สินลนพนตัวหรือไม

สามารถท่ีจะชําระหน้ีตามกําหนดไดและเปนหน้ีเจาหน้ีคนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท 

แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกําหนดนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๔ กรกฎาคม 

๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด ใหย� น

คําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพ แนวหนาและไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อดีตนายกฯ ปากีฯ ยื่นคำาขาดจัดเลือกตั้ง

อิสลามาบัด • อิมราน ข่าน อดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานส่ง

คำาเตือนถึงรัฐบาลเมื่อวันพฤหัสบดีให้จัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ 

หรือไม่ก็ต้องเจอกับการชุมนุมประท้วงหนักขึ้นอีก หลังจากนำา

ผู้สนับสนุนหลายพันคนไปรวมตัวประท้วงที่กรุงอิสลามาบัด

ประจันหน้ากับคู่แข่งทางการเมือง เอเอฟพีรายงานว่าคำาปราศรัย

ในช่วงเช้าคือจุดพีกสุดของความวุ่นวายตลอด 24 ชั่วโมง ที่

เมืองหลวงถูกปิดก้ันทางเข้า รัฐบาลพยายามป้องกันไม่ให้ขบวนรถ

ผู้ชุมนุมไปถึงเมืองหลวง โดยปิดทางเข้า-ออกทั้งหมดรอบเมือง 

แต่สุดท้ายจำาต้องเปิดทางให้ผู้ประท้วงตามคำาสั่งฉุกเฉินของ

ศาลฎีกาและเกิดการปะทะกันระหว่างตำารวจและผู้ประท้วงทั่ว

ประเทศ นับตั้งแต่ถูกกำาจัดออกจากอำานาจด้วยการลงคะแนน

ไม่ไว้วางใจของ ส.ส.เมื่อเดือนที่แล้ว ข่านได้เพิ่มแรงกดดันต่อ

รัฐบาลผสมที่เปราะบางด้วยการจัดการชุมนุมประท้วง โดยอ้าง

ว่าเขาถูกขับออกจากตำาแหน่งเป็นการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติ

พบติดฝีดาษลิงมากกว่า 200 รายทั่วโลก

สตอกโฮล์ม • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีระบุว่า จำานวน

ผู้ป่วยโรคฝีดาษที่ได้รับการยืนยันทั่วโลกพบแล้ว 219 ราย ไม่

รวมประเทศที่โรคนี้เป็นโรคเฉพาะถิ่น ตามข้อมูลล่าสุดที่เผย

แพร่โดยหน่วยงานด้านโรคของสหภาพยุโรป ขณะที่ศูนย์

ราจะออกแบบยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยสามารถตั้ง

รับกับ “ระเบียบโลก” ใหม่อันเกิดจากสงครามยูเครนได้ 

ต้องพยายามตอบคำาถามว่า “สงครามยูเครนจะยืดเยื้อ

ไปนานเท่าไหร่?”

ไม่มีใครรู้คำาตอบที่แน่นอน แต่ท่ามกลางความไม่แน่นอน

นั้นก็ต้องมีการสร้างภูมิต้านทานของเรา

นั่นคือการรู้จักบริหารความไม่แน่นอนนั้นให้ดีที่สุดใน

สถานการณ์ที่ไม่มีใครรู้คำาตอบที่แน่นอน

ปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีความสลับ

ซับซ้อน

ยูเครนเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าที่ทุกคนคิด 

นักการทหารรู้ว่าการรบที่อันตรายที่สุดก็การเข้าไปรบบ้าน

คนอื่นในเมืองใหญ่ เพราะเจ้าของบ้านย่อมคุ้นเคยกับสถานที่มา

กกว่าคนที่บุกเข้ามา

ยูเครนนอกจากตัวเองเก่งก็ยังได้รับความช่วยเหลือจาก

ตะวันตกที่แยบคาย 

ได้ทั้งอาวุธและข่าวกรองที่บอกได้หมดว่าเครื่องบินรัสเซีย

อยู่ตรงไหน เรือรบอยู่ตรงไหน และชี้เป้าให้เลย ส่งจรวดและ         

โดรนก็ส่งมาให้ แอบส่งครูฝึกมาด้วย

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะถอยหรือจะแพ้ 

รัสเซียอาจจะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์

แต่ที่ซับซ้อนกว่านั้นก็คือ คำาถามที่ว่าสงครามนี้ใครได้

ประโยชน์ที่สุด

“ผมว่าอเมริกาได้ น้อยครั้งที่ 2 พรรคใหญ่ในสหรัฐฯ จับ

มือกัน...บริษัทผลิตอาวุธของอเมริกาก็ได้เช่นกัน และสถาบันการ

ศึกษาและสถาบันวิจัยที่นั่นก็ได้เงินมหาศาลในการทำางานวิจัย

เรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีด้านกลาโหมทั้งหลาย...”

ยูเครนพังขนาดนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ และใช้เวลากี่ปีที่จะ

ฟื้นฟูได้

เงินจำานวนมหาศาลจะเข้าไปสร้างยูเครนใหม่

บริษัทก่อสร้างประเทศไหนที่จะได้สัญญาการก่อสร้าง...ดู

ประวัติศาสตร์แล้วส่วนใหญ่จะเป็นของสหรัฐฯ เช่นที่ไปฟื้นฟูอิรัก 

แต่ยูเครนครั้งนี้หนักกว่าเยอะ เพราะโครงสร้างพื้นฐานถูกทำาลาย

หนักมาก

ดร.สุรเกียรติ์เชื่อว่าเอกชนในประเทศ G-7 ที่นำาโดยสหรัฐฯ 

จะได้ประโยชน์จากสงครามนี้ค่อนข้างแน่นอน

รายได้จากการสร้างยูเครนใหม่แบบที่เขาต้องการน่าจะ

มากกว่าเงินที่ใช้เงินส่งอาวุธไปช่วยยูเครนตอนนี้ด้วยซ้ำา

อีกด้านหนึ่ง จีนก็อาจจะได้ประโยชน์จากระบบการเงินใหม่ที่

กำาลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ

เริ่มจากการที่โลกตะวันตกคว่ำาบาตรรัสเซียด้วยการไปอายัด

เงินสำารองต่างประเทศและทรัพย์สินของเขาที่อยู่ที่อเมริกาและยุโรป

การทำาเช่นนั้นเกิดคำาถามว่า มีความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่

และมีผลทำาให้การรุกรานของรัสเซียในยูเครนเบาบางลงหรือ

ไม่

ทำาให้มีหลายประเทศที่ไม่ได้อยู่ค่ายอเมริการ้อยเปอร์เซ็นต์เริ่ม

รู้สึกว่าถ้าเกิดขัดแย้งกับอเมริกาหรือยุโรปตะวันตก จะโดนยึดทรัพย์

ไปแบบนี้ด้วยหรือเปล่า

ดังนั้นหลายประเทศจึงกำาลังทำาการบ้าน...มองไปที่เงิน Digital 

Yuan ของจีน

ยิ่งมีโรคระบาดโควิดก็ยิ่งทำาให้ระบบออนไลน์และดิจิตอลได้

รับความนิยมมากขึ้น

สงครามยูเครนยิ่งทำาให้จีนที่เคยคิดลึกๆ ว่าวันหนึ่งเงินหยวน

จะแข่งกับดอลลาร์ได้ก็ยิ่งได้ โอกาสด้านนี้ 

“อนาคตมันมาเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะ...พร้อมๆ กับการมา

ของ Cryptocurrencies”

เริ่มมีการระดมทุนเป็นเงินดิจิตอล และรัสเซียเริ่มยอมรับ

การจ่ายค่าน้ำามันเป็นเงินสกุล Crypto

จึงเริ่มเป็นไปได้มากขึ้นที่จีนกับรัสเซียจะใช้เงินดิจิตอล

หยวนในการค้าขายกันและกันมากขึ้น เพราะสงครามยูเครนและ

ประเทศที่เป็นมิตรกับทั้ง 2 ประเทศ และกระบวนการนี้จะเกิด

ขึ้นเร็วกว่าเดิมเป็นอย่างมาก

“อีกด้านหนึ่ง จีนน่าจะอยากได้ประโยชน์จากการซื้อ

พลังงานจากรัสเซียในราคาถูกลง...อินเดียกับลาวก็จะซื้อน้ำามัน

ราคาถูกจากรัสเซีย ไทยเราก็คงอยากซื้อเหมือนกัน...”

ดร.สุรเกียรติ์บอกว่า ได้ประชุมกับผู้รู้ ในหลายๆ วงการที่

ยกประเด็นเรื่อง Neo-Nazis ในยูเครนมาพูดอย่างจริงจัง

“มันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ลึกกว่าที่เรารู้มาก...”

รัสเซียพยายามถล่มโรงงานเหล็กที่ Mariupol ของยูเครน 

เพราะบอกว่าที่นั่นมีนักรบกลุ่ม Neo-Nazis ซึ่งเป็นนักรบสุดโต่ง

เป็นพันๆ คน

“ปรากฏว่าเซเลนสกีเลี้ยงพวกนี้เอาไว้เยอะ และตอนหลัง

ยกสถานะให้เป็นกองพันที่สำาคัญ...เราจึงเข้าใจว่าทำาไมนายกฯ 

อิสราเอลจึงทำาการทูตแบบ shuttle diplomacy คือเดินสายบินไป

หาใครต่อใคร”

เหตุผลก็คือ นายกฯ อิสราเอลรู้ว่าเหตุผลหนึ่งที่

ประธานาธิบดีปูตินต้องบุกเข้ายูเครนนั้น นอกจากจะเป็นเรื่องไม่

ต้องการให้ NATO มีพรมแดนติดกับตัวเองแล้ว ก็ยังมีประเด็น

ว่ารัสเซียเข็ดกับนาซีมาก และอิสราเอลก็เข้าใจดีถึงท่าทีของ

รัสเซียในเรื่องนี้ ผู้รู้จำานวนไม่น้อยบอกว่ายุโรปพลาดมาก เพราะ

อันตรายต่อความมั่นคงของยุโรปที่แท้จริงนั้นคือพวก Nazis ซึ่ง

ควรจะเรียนรู้จากประวัติศาสตร์

“ผู้รู้เหล่านี้บอกว่ายุโรปควรร่วมมือกับรัสเซียเพื่อช่วย

กันลดบทบาทพวก Neo Nazis แต่กลับไม่ทำา...ส่วนอเมริกานั้น

แม้ว่าจะมีสมาคมยิวในอเมริกามาก แต่ก็ค่อนข้างจะสนใจด้าน

เศรษฐกิจมากกว่า ไม่ค่อยใส่ใจเรื่อง Neo Nazis ในยุโรป...”

ดร.สุรเกียรติ์บอกว่า 90% ของมหาเศรษฐีรัสเซีย หรือที่

เรียกว่า Oligarch นั้นเป็นยิว

ดังนั้นการที่ตะวันตกคว่ำาบาตร Oligarchs ทั้งหลายแล้วจะ

ทำาให้ปูตินพังนั้น จะทำาให้สงครามหยุดนั้น ความจริงไม่ใช่ แต่ยิ่ง

จะทำาให้คนเหล่านี้ ไม่พอใจ 

อีกทั้งคนรัสเซียที่อยู่อเมริกาและถูกถอนสิทธิ์ต่างๆ ที่เกิด

จากมาตรการคว่ำาบาตรของตะวันตกก็จะกลายเป็นศัตรูของตะวัน

ตกไปโดยปริยาย

(พรุ่งนี้ : ถ้าสงครามยูเครนถูกลากยาว...)

เ

สงครามยูเครนกับ

ระเบียบโลกใหม่ (4)

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท สรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง จํากัด ลูกหนี้

        -------------------------------------------- 

            คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๐/๒๕๖๕

 

 ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริษัท สรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารองขอฟนฟูกิจการ

ตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท สรรพสินคาตั้งฮั่วเส็ง จํากัด ลูกหนี้ มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถที่จะชําระหนี้ตาม

กําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอัน

สมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการ ของลูกหนี้ ไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา 

๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และนัดไตสวนคํารอง ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 

๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด ใหย� นคําคัดคานตอศาลกอน

วันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ขอฟนฟูกิจการ

บริษัท ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ จํากัด ลูกหนี้

       -------------------------------------------- 

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๑/๒๕๖๕

 

  ดวยคดีนี้ เม� อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ บริษัท ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ จํากัด ผูรองขอ ย� นคํารองขอ

ฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท ไทยแอรเอเชีย เอ็กซ จํากัด ลูกหนี้ มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถ

ที่จะชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกัน เปนจํานวนไมนอยกวาสิบลานบาท 

แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ ไดตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓, มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งใหฟนฟูกิจการ

 ศาลไดมีคําสั่งรับคํารอง เม� อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และกําหนดนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา จึงแจงใหเจาหนี้หรือผูมีสวนไดเสียทราบผูใดจะคัดคานคํารองเร� องนี้ประการใด 

ใหย� นคําคัดคานตอศาลกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสามวัน

 สําเนาคํารองเร� องนี้ขอดูไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

หมายเหตุ       ศาลลมละลายกลางจะประกาศเร� อง การย� นขอฟนฟูกิจการ ทุกวันอังคาร และวันศุกร 

                 ในหนังสือพิมพแนวหนา และไทยโพสต

งานประชาสัมพันธ  โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๖๑-๓

งานสารบรรณคดี    โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙

ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป (อีซีดีซี) ระบุในบันทึกทางระบาด

วิทยาที่เผยแพร่เมื่อคืนวันพุธว่า กว่า 10 ประเทศที่โรคฝีดาษลิงไม่

น่าจะพบเจอได้ ส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรป อย่างน้อยต้องมี

รายงานพบผู้ติดเชื้อแล้ว 1 คน “นี่เป็นครั้งแรกที่สายโซ่การแพร่เชื้อ

มีรายงานว่าพบในยุโรป โดยปราศจากความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา

กับแอฟริกาตะวันตกหรือแอฟริกากลางที่ โรคนี้เป็นโรคเฉพาะถิ่น” 

พร้อมกับเสริมว่า กรณีส่วนใหญ่ตรวจพบในชายหนุ่มที่อยู่ในกลุ่มรัก

ร่วมเพศ สหราชอาณาจักรพบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงเป็นครั้งแรกช่วงต้น

เดือนพฤษภาคม ปัจจุบันยืนยันตัวเลขผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากที่สุดถึง 71 

ราย รองลงมาคือ สเปน 51 ราย โปรตุเกส 37 ราย นอกทวีปยุโรปมี

แคนาดา 51 ราย และสหรัฐอเมริกา 9 ราย

สิงคโปร์ตั้งข้อหา 2 บ.ส่งเครื่องดื่มไปโสมแดง

สิงคโปร์ • เอเอฟพีรายงานว่า บริษัทในสิงคโปร์ 2 แห่งถูกตั้งข้อหาส่ง

ออกวิสกี้, ไวน์และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ไปยังเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ

โดนมาตรการคว่ำาบาตรจากหลายประเทศ รวมถึงจากสหประชาชาติ 

จากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และทดสอบยิงขีปนาวุธหลายต่อหลาย

ครั้ง ขณะที่สิงคโปร์ระงับความสัมพันธ์ทางการค้ากับเกาหลีเหนือใน

ปี 2560 บริษัท 123 โฮลดิงส์ถูกตั้งข้อหาเมื่อวันพุธ จากการส่งเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์ไปเกาหลีเหนือ 5 ครั้ง โดยขนส่งผ่านจีนระหว่าง

พฤศจิกายน ปี 2559 ถึงกรกฎาคม ปี 2560 สินค้าประกอบด้วยวิสกี้

ยี่ห้อชีวาสรีกัลและจอห์นนีวอล์คเกอร์แบล็คเลเบิล, วอดก้ายี่ห้อสเมอร์                                                            

นอฟฟ์และไวน์ของออสเตรเลีย, ชิลีและฝรั่งเศส รวมมูลค่ากว่า 

720,000 สิงคโปร์ดอลลาร์ หรือราว 17.94 ล้านบาท ส่วนอีกบริษัทคือ 

123 ดิวตี้ฟรี โดนไป 5 กระทงจากการจัดหาเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์

ประกอบด้วย กาแฟและนมสตรอว์เบอร์รีไปเกาหลีเหนือช่วงเมษายน

ถึงสิงหาคม 2561  โดยทั้ง 2 บริษัทจะต้องโดนค่าปรับอย่างหนักหาก

ถูกตัดสินว่ามีความผิด.

มาร์กอสกร้าวกรณีทะเลจีนใต้
มะนิลา • เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จู

เนียร์ ว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ยืนยัน                                                     

ว่าจะยึดมั่นต่อคำาตัดสินของศาลอนุญาโต 

ตุลาการถาวรในเรื่องข้อพิพาททะเลจีนใต้

กับจีน และจะไม่ยอมให้จีนเหยียบย่ำาสิทธิ

ทางทะเลของฟิลิปปินส์

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

26 พฤษภาคม 2565 ถึงท่าทีของเฟอร์ดิ 

นานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ว่าที่ประธานาธิบดี

ฟิลิปปินส์ที่ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่ม

ทลาย และจะสาบานตนเข้ารับตำาแหน่ง

ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ให้สัมภาษณ์กับ

สื่อมวลชนท้องถิ่นในวันเดียวกัน โดยกล่าว

ถึงข้อพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์

กับจีน

จีนอ้างกรรมสิทธิ์ เหนือทรัพยากร

เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ โดยอ้างจาก

แผนที่เส้นประ 9 เส้น ทำาให้เกิดข้อพิพาท

กับหลายชาติ เช่น ฟิลิปปินส์, บรูไน, มาเล 

เซีย, ไต้หวันและเวียดนาม 

จีนไม่ยอมรับคำาตัดสินของศาลอนุญา  

โตตุลาการถาวรในกรุงเฮกต่อคดีข้อพิพาท

ทะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องเมื่อปี 2559 

ศาลตัดสินว่าข้ออ้างเรื่องประวัติศาสตร์ของ

จีนไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ 

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ที่ใกล้

จะพ้นจากตำาแหน่ง ส่งเสริมความสัมพันธ์

ที่แน่นแฟ้นขึ้นกับจีนโดยวางคำาตัดสินของ

ศาลเอาไว้ก่อน เพื่อแลกกับคำาสัญญาของ

จีนในเรื่องการค้าและการลงทุน

มาร์กอส จูเนียร์ ให้สัมภาษณ์สื่อ

ท้องถิ่นบางสำานักเมื่อวันพฤหัสบดีในเรื่อง

ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับจีน โดยยืนยัน

ว่าเขาจะไม่ยอมให้สิทธิ์ชายฝั่งทางทะเล

ของฟิลิปปินส์ต้องถูกเหยียบย่ำาแม้แต่ 1 

มิลลิเมตร 

มาร์กอส จูเนียร์ ระบุว่า เรามีคำา

ตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่ตัด 

สินเข้าข้างเรา และเราจะใช้คำาตัดสินนี้เพื่อ

ยืนยันสิทธิ์ที่เรามีต่อดินแดนของเรา ไม่ใช่

การกล่าวอ้าง แต่เป็นสิทธิ์ในดินแดนที่เรามี

อยู่แล้ว เราจะพูดคุยเรื่องนี้กับจีน ด้วยท่าที

ที่มั่นคงและเสียงที่หนักแน่น แต่เขาเสริม

ว่าเราจะไม่ทำาสงครามกับจีน 

มาร์กอส จูเนียร์ หรือที่ชาวฟิลิปปินส์

รู้จักเขาในชื่อ “บองบอง” ชนะการเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่าน

มา โดยได้คะแนนมากกว่า 50% ของผู้ใช้

สิทธิ์เลือกตั้ง ขณะที่ ซารา ดูเตร์เต ลูกสาว

ของประธานาธิบดีดูเตร์เต ชนะเลือกตั้ง

รองประธานาธิบดีอย่างถล่มทลายเช่นกัน 

คาดกันว่ามาร์กอสจะบริหารประเทศตาม

นโยบายหลักของดูเตร์เต

แต่จากการให้สัมภาษณ์ของมาร์กอส 

จูเนียร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ส่งสัญญาณว่าเขา

จะไม่ใช้นโยบายต่างประเทศแบบเดียวกับดู

เตร์เตที่หลายครั้งกล่าวโจมตีนักการทูตด้วย

วาทกรรมปลุกระดมและธรรมชาติของคนที่

เปลี่ยนใจง่าย 

มาร์กอสระบุว่า เขาจะแสวงหาความ                                                          

สมดุลในความสัมพันธ์ของฟิลิปปินส์กับจีน                                                                

และสหรัฐอเมริกา บอกว่า “เราเป็นเพียง

ผู้เล่นตัวเล็กๆ ท่ามกลางยักษ์ใหญ่ในภูมิรัฐ 

ศาสตร์ เราต้องเดินทางในเส้นทางของเรา

เอง ผมไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดเก่าใน

สมัยสงครามเย็น ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อม

ของอิทธิพลที่ว่าประเทศของคุณต้องเลือก

อยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตหรือสหรัฐอเมริกา 

เราจำาเป็นต้องมีนโยบายต่างประเทศที่เป็น

อิสระ ซึ่งทำาให้เราเป็นเพื่อนกับทุกคน นี่เป็น

หนทางเดียวที่เราต้องเดินไป”.

ผู้นำ�ม็อบ • อิมราน ข่าน อดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถาน ปราศรัยที่กรุงอิสลามาบัด ให้ผู้

ชุมนุมยุติการประท้วงและเรียกร้องให้รัฐบาลจัดเลือกตั้งเมื่อเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม.



ปลอยตัว ‘ตะวัน’

เพ� อสิทธิมนุษยชน ในฐานะทนายความ และ

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล 

ในฐานะผูรองขอปลอยชั่วคราว

นายพิธากลาววา วันนี้เปนการพยายาม

ครั้งที่ 3 ในการมาประกันตัว น.ส.ทานตะวัน 

ที่งดขาวตัวเองมาเปนเวลา 30 กวาวันแลว 

และทนายเห็นวาอาการไมดีเลย และมีวิกฤต

ทางสุขภาพ ก็อยากจะมาประกันตัวตามสิทธิ 

น.ส.ทานตะวัน เพื่อที่จะไปรักษาและดูแล

สุขภาพ เพ� อมาสูคดีอยางตรงไปตรงมา ตนก็ยินดี

ที่จะทําทุกวิถีทางตามกรอบกฎหมายกําหนดให 

น.ส.ทานตะวันออกมา ตอนนี้เรากําลังพูดถึงชีวิต

ของคนคนนึงที่เขาทรมานตัวเองตอสูเพ� อความ

ยุติธรรม แลกกับอะไรก็ตองยอม

เม� อถามวามีอะไรจะฝากถึงผูมีอํานาจ

หรือไม นายพิธากลาววา ขอฝากไปถึงการ

ทํากระบวนการตุลาการใหเหมาะสมน�าเช� อ

ถือ สามารถที่จะอยูคูกับสังคมไทยในยุคใหม

ใหได ตางชาติและนักธุรกิจกําลังดูอยู ในบาน

เมืองที่ ไมมีข� อไมมีแปไมมีใครเขาสนใจอยาก

จะลงทุน อีกประการคือจะทําใหเกิดความขัด

แยงกับคนในชาติมากไปกวานี้ เพราะมีความ

อยุติธรรมเกิดขึ้น เร� องของตุลาการ การฝาก

ขัง ในกระบวนการบริหารจัดการ คงตองเตือน

ไปยังรัฐบาลวาเรามีปฏิญญากับสากลอยูหลาย

ฉบับ รวมถึงการสันนิษฐานวาบริสุทธิ์ไวกอน

ผูส� อขาวรายงานวา เม� อวันที่ 25 พ.ค.  

ที่ผานมา พนักงานอัยการสํานักงานคดีอาญา

ย� นฟอง น.ส.ทานตะวัน เปนจําเลยตอศาลกอน

ครบกําหนดฝากขัง 84 วันเเลว

โดยภายหลังไตสวนศาลพิจารณาเเลว 

อนุญาตใหปลอยชั่วคราวจําเลย มีกําหนด 

1 เดือน นับแตวันนี้ โดยกําหนดเง� อนไข ให

จําเลยติดอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเคร� องติดตาม

ตัว (กําไล EM) หามจําเลยออกนอกเคหสถาน 

ตลอดระยะเวลาที่อนุญาตใหปลอยชั่วคราว 

เวนแตเปนกรณีเจ็บปวยหรือไดรับอนุญาต

จากศาล หากเปนกรณีเจ็บปวย ใหแสดงหลัก

ฐานทางการแพทยตอศาลภายใน 3 วัน หาม

จําเลยกระทําการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูก

กลาวหาหรือเขารวมกิจกรรมใดๆ อันอาจกอให

เกิดความวุนวายในบานเมือง และหามจําเลย

กระทําการใดๆ ในอันที่จะกอใหเกิดความเส� อม

เสียหรือเกิดความกระทบกระเทือนตอสถาบัน

พระมหากษัตริย หามจําเลยเดินทางออกนอก

ราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากศาล 

โดยตั้งนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน ผูรองขอ

ปลอยชั่วคราว เปนผูกํากับดูแลความประพฤติ

ของจําเลย มีอํานาจในการวากลาวตักเตือน

และควบคุมมิใหจําเลยกระทําผิดเง� อนไขของ

ศาลอยางเครงครัด หากมีการกระทําผิดเง� อนไข

ถือวาผูรองขอปลอยชั่วคราวผิดสัญญาประกัน

ภายหลังนายพิธากลาววา น.ส.ทาน 

ตะวันไดรับการประกันตัวและจะไดกลับบาน
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พายุถลมตนทุเรียนลมผลรวงราคาตก

ชุมพร • วันที่ 26 พ.ค.65 ผูส� อขาวรายงานวา หลังจากเกิด

พายุฝนพัดกระหน่ําอยางรุนแรงเม� อวันที่ 25 พ.ค.ผานมา ในพื้นที่ 

ต.วิสัยเหนือ ต.ถ้ําสิงห และบริเวณใกลเคียงในพื้นที่ของ อ.เมืองฯ 

จ.ชุมพร สงผลใหพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนหลาย

รายในพื้นที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว เน� องจากมีตน

ทุเรียนหักโคนลมและผลผลิตรวงหลนเปนจํานวนมาก ซึ่งผลผลิต

ทุเรียนดังกลาว ชาวสวนกําลังจะเก็บขายตามกําหนดอีกราว 

1 สัปดาหเทานั้น จากผลกระทบดังกลาวทําใหชาวสวนทุเรียนหลาย

รายนําผลผลิตจากตนทุเรียนที่หักโคนลมและที่รวงหลน นําไปขาย

ใหกับลงรับซื้อผลทุเรียนซึ่งตั้งอยูริมถนนสายเอเชีย 41-บานเขายาว 

หมูที่ 9 ต.วิสัยเหนือ อ.เมืองฯ จ.ชุมพร ในราคากิโลกรัมละ 3-5 บาท 

ขึ้นอยูกับผิวเปลือกทุเรียนเสียหายมากนอยเทาไร นางกิ้มฮวน วงศ

จีน อายุ 68 ป บอกวา ตนทําสวนทุเรียน จํานวน 10 ไร และกําลัง

จะครบกําหนดเก็บขายประมาณตนเดือนหนานี้ แตชวงบายของ

เม� อวานที่ผานมาไดเกิดพายุพัดกระหน่ําเพียงไมกี่นาที แตสราง

ความเสียหายใหกับพืชผลทางการเกษตรของชาวสวนเปนวงกวาง 

โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียน มีตนทุเรียนหักโคนลม และตนที่ไมลม

จะมีผลทุเรียนรวงลงสูพื้นดินจํานวนมาก ซึ่งชาวสวนจะขายไดเงิน

กอนโตในอีกไมกี่วัน แตตองมาหมดหวังเพราะภัยธรรมชาติที่เกิด

ขึ้น จากที่จะขายไดในราคากิโลกรัมละไมต่ํากวา 120 บาท ตองจํา

ใจเก็บลูกทุเรียนที่รวงหลนและจากตนที่โคนลมจากพายุฝนมาขาย

ใหกับลงในราคาเพียงกิโลกรัมละ 5 บาทเทานั้น

ฟนนายก ต.ปาคลอกคณะพนตําแหน�ง

ภูเก็ต • ผูส� อขาวรายงานวา นายณรงค วุนซิ้ว ผูวาราชการจังหวัด

ภูเก็ต มีคําสั่ง ภก.0023.4/284 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ให

นายปณยา สําเภารัตน นายกเทศมนตรีตําบลปาคลอก และคณะ 

พนจากตําแหน�ง ทั้งนี้สืบเน� องจากคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ไดกลาวหานายปณยา สําเภารัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลปาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วากระทําความ

ผิดฐานทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดตอตําแหน�งหนาที่

ราชการ กรณีไมดําเนินการกับนายสาโรจน สอเจริญ ที่บุกรุกทาง

สาธารณประโยชน บริเวณบานชุมเพาะ หมูที่ 9 ต.ปาคลอก ซึ่งคณะ

กรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแลวมีมติวา การกระทําของนายปณยา 

สําเภารัตน มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ� อใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่ง

ผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 157 และมีมูลความผิดฐานปฏิบัติการ

ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลย

ไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยอํานาจหนาที่ หรือมีความ

ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเส� อมเสียแกศักดิ์ตําแหน�ง หรือ

แกเทศบาล หรือแกราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 73 ป.ป.ช.จึงมีมติเห็นวา การกระทําของ

นายปณยา สําเภารัตน ละเลยการปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา 157.

แลว หลังจากที่เราพยายามย� นประกันรวม 

3 ครั้ง โดยจะไดกลับไปดูแลรักษาสุขภาพตัว

เอง นอกจากนี้แลวก็รูสึกหมดหวงและโลงใจ 

เพราะไดเห็นหนาตาของนองทานตะวันผานวิ

ดีโอคอนเฟอเรนซ

ขณะที่นายกฤษฎางค ใหสัมภาษณ

วา ศาลไตสวนนายพิธาและนองทานตะวัน

แลว ก็มีคําสั่งอนุญาตใหปลอยตัวชั่วคราวดวย

เหตุผลวานายพิธามีความน�าเช� อถือและเปน

คนที่สามารถกํากับดูแลใหเปนไปตามเง� อนไข

ได แตวาคําสั่งของศาล เปนการปลอยชั่วคราว

ภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นแลวก็

คอยมารายงานตัวและฟงคําสั่งประกันตอไป 

เม� อถามวา น.ส.ทานตะวันจะสามารถ

ปฏิบัติตามเง� อนไขของศาลตลอดเวลา 1 เดือน

ไดหรือไม นายกฤษฎางคกลาววา ทั้ง น.ส.ทาน 

ตะวันและพอแมที่เดินทางมาดวยก็มีความ

มั่นใจ ซึ่งศาลไดสอบถามเจาตัวและพอแม

แลวก็ตอบวาสามารถปฏิบัติตามได จึงคิดวา

ไมน�าจะมีปญหาอะไร ซึ่งเราไดทําเร� องประกัน

ตัวโดยใชตําแหน�ง ส.ส.ของนายพิธา ซึ่งศาลให

แจงคําสั่งศาลไปที่ราชทัณฑแลว.  

‘อนุทิน’

และระบบบริการ 4,907 ราย, มาจากการคนหา

เชิงรุก 16 ราย, มาจากเรือนจํา 1 ราย หายปวย

เพิ่มขึ้น 5,560 ราย อยูระหวางรักษา 46,595 ราย 

อาการหนัก 995 ราย ใสทอชวยหายใจ 503 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 37 ราย เปนชาย 22 ราย 

หญิง 15 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้น

ไป 29 ราย มีโรคเรื้อรัง 5 ราย ไมมีโรคเรื้อรัง 

3 ราย ในจํานวนนี้มีถึง 15 รายที่ไมไดรับวัคซีน

แมแตเข็มเดียว หรือรอยละ 40 ของผูเสียชีวิต

วันนี้ทั้งหมด อยางไรก็ตาม มีผูเสียชีวิต 1 ราย 

ที่ ไมไดอยูในกลุมเสี่ยง 608 และไดรับวัคซีน

แลว 4 เข็ม สะทอนวาการระวังตามมาตรการ

สวนบุคคลยังมีความจําเปนอยู

ทั้งนี้ มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 

2563 จํานวน 4,429,674 ราย มียอดหายปวย

สะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 4,353,198 ราย 

ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

29,881 ราย สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อ

สูงสุด ไดแก กทม. 2,017 ราย, บุรีรัมย 145 ราย,  

นนทบุรี 115 ราย, สมุทรสาคร 110 ราย,  

ขอนแกน 99 ราย, สมุทรปราการ 91 ราย,  

ชลบุรี 88 ราย, สกลนคร 88 ราย, รอยเอ็ด 

86 ราย และนครพนม 74 ราย  

พญ.อภิสมัยกลาววา ในวันที่ 1 มิ.ย. 

จะมีการผอนคลายมาตรการตามประกาศของ 

ศบค. สถานประกอบคลายสถานบันเทิง ผับ 

บาร คาราโอเกะ อาบอบนวด สามารถกลับ

มาเปดบริการได ในพื้นที่เฝาระวัง (สีเขียว) 

และพื้นที่นํารองทองเที่ยว (สีฟา) แตขอย้ําวา 

ตองเขมงวดตามมาตรการของ ศบค. เชน ผู

ใหบริการตองไดรับวัคซีนเข็มกระตุน เปดให

บริการถึงเวลา 24.00 น. พนักงานที่ใกลชิด

ลูกคาตองสวมหนากากอนามัย นอกจากนี้ ขอ

ย้ําดวยวา ศบค.ยังไมไดอนุญาตเปดในพื้นที่

เฝาระวังสูง (สีเหลือง) 46 จังหวัด เพราะหลาย

จังหวัดยังมีอัตราผูปวยที่เพิ่มขึ้น 

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข เปดเผยวา ในการประชุมสมัชชา

อนามัยโลก (WHA) สมัยที่ 75 ที่นครเจนีวา 

สมาพันธรัฐสวิส วันที่ 25 พ.ค.ที่ผานมา ตนและ

ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุขไดเขาพบเพ� อ

แสดงความยินดีกับนายเท็ดรอส อัดฮานอม เก

เบรเยซุส ที่ไดรับการเลือกตั้งเปนผูอํานวยการ

ใหญองคการอนามัยโลกอีกหนึ่งวาระ ระหวาง

การหารือ ตนและนายเท็ดรอสยังรวมกันเปน

สักขีพยานในการลงนามขอตกลงการแบงปน

เชื้อโควิด-19 กับศูนยกลางทางชีวภาพ องคการ

อนามัยโลก (WHO Biohub) ระหวาง นพ.ศุภกิจ  

ศิริลักษณ อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

และ Dr.Jaouad Mahjour ผูชวยผูอํานวยการ

ใหญองคการอนามัยโลก โดยประเทศไทยจะ

เปนแกนหลัก ของ WHO Biohub 

นายอนุทินกลาววา สําหรับกรณีโรค

ฝดาษวานร ไดรับรายงานวาคณะกรรมการ

วิชาการภายใตคณะกรรมการโรคติดตอแหง

ชาติ มีมติให โรคฝดาษวานรเปนโรคติดตอที่

ตองเฝาระวังแลว ซึ่งประเทศไทยยังไมมีผู

ปวยหรือผูปวยตองสงสัยเดินทางเขามา แต

เน� องจากมีนักทองเที่ยวเริ่มเดินทางเขา

ประเทศเพิ่มมากขึ้น จึงมีการเตรียมพรอม

เฝาระวังคัดกรองโรคในผูที่เดินทางมาจาก

ประเทศที่มีการแพรระบาด โดยในการเขา

พบนายเท็ดรอสไดมีการหารือเพ� อขอรับการ

สนับสนุนเร� องวัคซีนฝดาษคนจากองคการ

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

นครศรีธรรมราช • ผู้สื่อข่าว

รายงานวา เม� อวันที่ 26 พ.ค.65 

พล . ต . ต . วิ วัฒน  คํ า ชํ า น าญ 

ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.กึกกอง 

ดิศวัฒน ผกก.5 บก.ปคม., พ.ต.ท.ภค

พล สุชล รอง ผกก.5 บก.ปคม., 

พ.ต.ท.อภิชา เทพจันทร สว.กก.5 

บก.ปคม. นํากําลังเขาชวยเหลือ 

น.ส.ติ๋ม (นามสมมติ) อายุ 15 ป 

และจับกุมนางหนูพร อัฐนาค อายุ 

50 ป ชาว จ.กาฬสินธุ ไดที่ราน

พี่พร คาราโอเกะ เลขที่ 1562/1 

ถนนศรีปราชญ ต.ทาวัง อ.เมืองฯ 

จ.นครศรีธรรมราช

โดยเจาหนาที่ตํารวจ ปคม.

ไดรับแจงวา ที่รานพี่พร คาราโอเกะ 

มีการลักลอบนําเด็กอายุต่ํากวา 

18 ปมาขายบริการทางเพศ จึง

ไดลงพื้นที่สืบสวนหาเบาะแสจน

ทราบวารานดังกลาวมีการกระ

ทําผิดจริง โดยมีนางหนูพรเปน

เจาของราน ชักชวนติดตอลูกคา

ใหมาใชบริการทางเพศ เจาหนาที่

ไดวางแผนใหสายลับแฝงตัวเขาไป

เที่ยวกอนติดตอซื้อบริการทางเพศ

ตอมานางหนูพรไดนํา น.ส.ติ๋ม 

(นามสมมติ) อายุ 15 ป มาใหดู 

พรอมเสนอคาบริการทางเพศ 

1 ชั่วโมง ราคา 1,500 บาท โดยนาง

หนูพรจะหักไว 300 บาท จากนั้นได

นําเด็กสาวไปรออยูบนหองพักชั้น

สอง เม� อจายเงินกันแลว เจาหนาที่

จึงแสดงตัวจับกุมพรอมชวยเหลือ

เด็กสาวเหย� อคากามเอาไวได

สอบสวนนางหนูพรใหการ

รับสารภาพตลอดขอกลาวหา เบื้อง

ตนแจงขอหาคามนุษย โดยเปนธุระ

จัดหา พามาจากหรือสงไปยังที่ใด

ซึ่งบุคคลอายุเกินสิบหาปแตไมถึง

สิบแปดป เพ� อแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบจากการคาประเวณี, เปน

ธุระจัดหาและชักพาไปซึ่งบุคคล

อายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบ

แปดป เพ� อใหบุคคลนั้นกระทําการ

คาประเวณีแมบุคคลนั้นจะยินยอม

ก็ตาม กอนนําตัวสง กก.5.บก.ปคม.

ดําเนินคดีตอไป.

ปคม.รวบแมเลา

รานคาราโอเกะ

คากามเด็กสาว

ขอนแกน • ตํารวจขอนแกน

รวบโจวัย 19 ปรวมแกงคอล

เซ็นเตอร อางเปนพนักงาน

บริษัทขนสงและเปนเจาหนาที่

ตํารวจหลอกเหย� อพัวพันคดีฟอก

เงิน จนเหย� อหลงเช� อโอนเงินสูญ

กวา 3 แสนบาท 

เม� อเวลา 13.00 น. วันที่ 26 

พ.ค.2565 ที่ศูนยปฏิบัติการสวน

หนา (ศปก.) สภ.เมืองขอนแกน 

พ.ต.อ.ปรีชา เกงสาริกิจ ผกก.สภ. 

เมืองขอนแกน แถลงขาวผลการ

จับกุมนายณัฐวิชช โรจสโนนอย

กุล อายุ 19 ป ผูตองหาตาม

หมายจับของศาล จ.ขอนแกน 

ในข อหากระทํ าผิ ดฐานนํ า

ขอมูลสูระบบคอมพิวเตอรซึ่ง

ขอมูลคอมพิวเตอรปลอมไม

วาทั้งหมดหรือบางสวน หรือ

ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ 

และฉอโกงโดยแสดงตนเปน

คนอื่น โดยได้กระทําด้วยการ

แสดงขอความอันเปนเท็จตอ

ประชาชน หรือดวยการปกปด

ความจริงซึ่งควรบอกใหแจงแก

ประชาชน และฉอโกงประชาชน

และโดยทุจริตหรือหลอกลวง 

ลําปาง • วันที่ 26 พ.ค.65 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลา

อเนกประสงคบานศาลาหลวง 

ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 

เจาหนาที่กรมตรวจสอบสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ และ

สหกรณจังหวัดลําปาง ไดลง 

พื้นที่รับเร� องและตรวจสอบขอ

เท็จจริงกรณีสมาชิกรองเรียน

วาไมสามารถเบิกถอนเงิน

จากสหกรณ ได และจากการ

สอบถามเจาหนาที่สหกรณก็พบ

วามีการทุจริตเงินของสหกรณ

จริง แตยังไมสามารถสรุป

ยอดที่แทจริงไดวาเกิดความ

เสียหายจํานวนเทาไหร ซึ่ง

ในวันนี้ ได ใหสมาชิกทุกคนมา

ยืนยันยอดเงินฝาก-เงินกู (ถา

มี) วาตรงกับขอมูลที่สหกรณ

ไดสรุปรายงานประจําปหรือไม 

พรอมกับจัดประชุมใหญสามัญ

ประจําป 2564 เพ� อใหสมาชิก

รับรองการประชุม โดยมีนาย

ประหยัด ธรรมริตร ประธาน

กรรมการสหกรณ เปนประธาน

การประชุม โดยมีเจาหนาที่จาก

กรมตรวจสอบสหกรณ กรมสง

เสริมสหกรณ และสหกรณ

จังหวัด ไดรวมใหขอมูลและ

ตอบขอซักถามของสมาชิก

จากการสอบถามนาย

ประหยัด ธรรมริตร ประธาน

กรรมการสหกรณ เครดิตยู

เนี่ยนศาลาหลวง จํากัด บอกวา 

เร� องทั้งหมดเกิดขึ้นจริง ขณะ

ที่เจาหนาที่สหกรณ 3 คนที่รับ

ผิดชอบเร� องดังกลาวยอมรับวา

นําเงินไปจริงและจะยอมชดใช

คืน แตขณะนี้ตองรอการยืนยัน

ยอดเงินที่แทจริงและสอบสวน

เร� องที่เกิดขึ้นอีกครั้ง

ดานนางสาววาสนา ไชย 

วงค หัวหนาสํานักงานตรวจ

บัญชีสหกรณลําปาง เปดเผยวา 

เร� องที่เกิดขึ้นเน� องจากมีสมาชิก

ของสหกรณทานหนึ่งไปเบิกเงิน

กับสหกรณเพราะคุณพอเสีย แต

เบิกไมได ทาง จนท.จึงไดลงมา

ตรวจสอบ เพราะเริ่มมีการรอง

เรียนวาไมสามารถเบิกหรือถอน

เงินได เม� อเขามาตรวจสอบพบ

วายอดเงินในสมุดของสมาชิกที่

อยูกับสมาชิก กับยอดที่สหกรณ

สรุปใหกับทางเจาหนาที่ ไมตรง

กัน และยังพบปญหามีทั้งเร� อง

ปลอมสัญญาเงินกู ปลอมลาย

เซ็นถอนเงินของสมาชิกออกจาก

บัญชี สวนการดําเนินงานขณะ

นี้ตองเรงใหสมาชิกมายืนยัน

ขอมูลที่แทจริง เพ� อจะไดยืนยัน

ยอดที่หายใหเสร็จโดยเร็ว จาก

นั้นจะตองทําการสอบสวนเจา

หนาที่ที่เกี่ยวของของสหกรณ 

และดําเนินการตามขั้นตอนของ

กฎหมายตอไปใหเร็วที่สุด.

จนท.สหกรณศาลาหลวงทุจริตเงินสมาชิก

จับโจวัย19รวมแกงคอลเซ็นเตอร

นําเขาขอมูลคอมพิวเตอรอัน

เปนเท็จโดยประการที่น�าจะ

เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ

ประชาชน หลังถูกเจาหนาที่

ตํารวจชุดสืบสวน สภ.เมือง

ขอนแกน รวมกับชุดสืบสวน 

บก.สส.น.3 จับกุมตัวไดที่บาน

พักไมทราบเลขที่ บริเวณถนน

สามเสน แขวงวชิรพยาบาล 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ กอนควบคุม

ตัวมาสอบสวนที่ สภ.เมืองขอนแกน 

เบื้องตนผูตองหาใหการปฏิเสธ

พ.ต.อ.ปรีชา เกงสาริกิจ 

ผกก.สภ.เมืองขอนแกน กลาววา 

จากการสืบสวนพบวาผูตองหา

รวมขบวนการแกงคอลเซ็นเตอร 

ทํ าหนาที่ อ าง เปนเจ าหนาที่

บริษัทขนสงแหงหนึ่ง (DHL) โทร.

หาเหย� อ โดยอางวาผูเสียหายมี

สินคาผิดกฎหมายติดคางอยูที่

ดานศุลกากร จ.เชียงราย ภายใน

พบหนังสือเดินทาง 5 เลม, บัตร

เอทีเอ็ม 5 ใบ ขณะนี้ยึดไวเปน

ของกลาง และมีผูตองหาอีกคน

อางตัวเปนตํารวจ สภ.เชียงราย 

โทร.หลอกลวงและขมขูเหย� อวา

มีสวนกับคดีฟอกเงิน พรอมให

โอนเงินเพ� อตรวจสอบบัญชีและ

แสดงความบริสุทธิ์จนเหย� อหลง

เช� อ จากนั้นก็ติดตอไมได 

“จากการสืบสวน แมผู

ตองหาใหการปฏิเสธ แตพยาน

หลักฐานชัดเจนทั้งบัญชีธนาคาร

ของผูตองหา ที่เปนบัญชีปลาย

ทางที่ผูเสียหายโอนเงินมาให ซึ่ง

จากการตรวจสอบพบเงินประ 

มาณ 400,000 บาท ที่ขณะนี้ ได

อายัดบัญชีแลว อีกทั้งผูตองหา

ยังคงทําหนาที่โทร.หาเหย� อ และ

ทํารวมกับพวกเปนขบวนการ 

และใชบัญชีตนเองเปนบัญชีรับ

เงินอีกดวย”

พ.ต.อ.ปรีชากลาวตออีก

วา ขณะนี้พบวามีเหย� อเปนชาว

ขอนแกนถูกหลอกโอนเงิน 2 ราย 

จํานวนเงินรวมกวา 378,000 บาท 

และไดเขาแจงความที่ สภ.เมือง

ขอนแกน และดวยพยานหลัก

ฐานตางๆ สภ.เมืองขอนแกนจึง

รวบรวมพยานหลักฐานขอศาล

จังหวัดขอนแกนอนุมัติหมายจับจน

นําไปสูการจับกุมดังกลาว อยางไร

ก็ตามขอฝากเตือนประชาชน หาก

มีโทรศัพทที่อางเปนเจาหนาที่ของ

รัฐใหตรวจสอบกอนที่จะกระทํา

การโอนเงิน มิฉะนั้นอาจจะเปน

เหย� อแกงคอลเซ็นเตอรได ซึ่งทาง

เจาหนาที่จะเรงสืบสวนสอบสวน

จับกุมผูรวมขบวนการมาดําเนินคดี

ตามกฎหมายตอไป.

อนามัยโลกดวย นอกจากนี้ ยังไดเชิญผูอํานวย

การใหญมารวมในพิธีเปดศูนยอาเซียนดาน

การรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและ

โรคอุบัติใหม ในวันที่ 25 ส.ค.65 ที่กรุงเทพฯ

ดาน ศ.นพ.สมศักดิ์ โลหเลขา ประธาน

ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย กลาว

วา ฝดาษวานรหรือฝดาษลิง ยังไมพบผูปวยใน

ไทย และไมเคยพบผูปวยในไทยมากอน ซึ่ง 

5 องคกรวิชาชีพทางการแพทย ไดแก ราช

วิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย, ราช

วิทยาลัยกุมารแพทยแหงประเทศไทย, สมาคม

โรคติดเชื้อแหงประเทศไทย, สมาคมโรคติดเชื้อ

ในเด็กแหงประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร

ปองกันแหงประเทศไทย ออกหนังสือชี้แจงกรณี

โรคฝดาษวานร เม� อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผานมา มี

ระบุขอหนึ่งวา วัคซีนปองกันไขทรพิษ จะปองกัน

โรคฝดาษวานรไดดวย แตยังไมมีความจําเปนที่

ประชาชนทั่วไปจะตองเรงรีบหาวัคซีนน้ี 

เน� องจากโรคนี้ยังถือเปนการระบาดในวง

จํากัดอยูในตางประเทศ และประเทศไทยไมเคย

พบการติดเชื้อนี้มากอน ยังถือวามีความเสี่ยงตอ

การระบาดของโรคไมมาก การใหวัคซีนฝดาษวัว

ที่ปองกันฝดาษคนและฝดาษวานรไดดวย จึงยัง

ไมมีความจําเปนตองเรงรีบในขณะนี้ และคนที่

เคยไดรับวัคซีนนี้แลว ยังสามารถปองกันโรคได

อยู มีการศึกษาพบวาผานไป 80 ปภูมิคุมกันก็

ยังใชปองกันได ซึ่งวัคซีนนี้เปนแบบเชื้อเปน มี

ความเสี่ยงมาก การใหในคนที่มีภูมิคุมกันต่ํา อาจ

ทําใหเชื้อลามทั้งตัว และเสียชีวิตได

“ความเสี่ยงของประเทศไทยตอนนี้

ยังไมถึงขั้นตองรีบใหวัคซีน เพราะตอนนี้ยัง

เปนการระบาดอยูในวงจํากัดในตางประเทศ 

ตองติดตามวาจะมีการระบาดมากขึ้นหรือไม

อยางไร ซึ่งปจจุบันคนกลัวเร� องโรคระบาดมาก 

ทําใหเม� อพบการติดเชื้อที่ผิดปกติก็จะมีการแจง

เตือนเร็ว ทําใหแตละประเทศมีการเริ่มกลไก

การรับมือ เฝาระวังไดเร็ว การจัดการปญหา

ทําไดเร็ว ปญหาก็นอยลง” ศ.นพ.สมศักดิ์ระบุ.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

รัฐสภา • เมื่อวันท่ี 26 พ.ค. นายชินวรณ์ 

บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรค

ประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานคณะ

กรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร 

กล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์สโมสรรัฐสภาท่ี

หรูหราเกินไปว่า ท่ีผ่านมาเรื่องงบประมาณ

ของสโมสรรัฐสภาได้มาจากสมาชิก และหาก

มีการบริการท่ีนอกเหนือจากน้ัน สมาชิกต้อง

จ่ายเอง ไม่เก่ียวกับงบประมาณแผ่นดิน 

นายศักดา คงเพชร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรค

เพื่อไทย ในฐานะรองประธาน กมธ.กิจการ 

สภาฯ กล่าวว่า ห้องต่างๆ เหล่าน้ีเป็นการ

ก่อสร้างตามแบบท่ีมีการออกแบบไว้ ต้องไป

ถามคนออกแบบว่ามีวัตถุประสงค์การสร้าง

ห้องพวกน้ีเพื่ออะไร แต่ กมธ.หลายคนไม่เห็น

ด้วยให้มีห้องพวกน้ี ดูแล้วเกินความจำาเป็น 

น.ส.นภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะโฆษก กมธ.กิจ

การสภาฯ กล่าวว่า สโมสรรัฐสภาไม่ได้อยู่ใน

การดูแลของคณะ กมธ.กิจการสภาฯ และไม่มี

อำานาจให้ดำาเนินการต่อหรือหยุดดำาเนินการ ซ่ึง

ต้องมีคณะกรรมการท่ีประกอบด้วย ส.ส. ส.ว. 

อดีตสมาชิก และข้าราชการรัฐสภา ข้ึนมาดูแล 

โฆษก กมธ.กิจการสภาฯ กล่าวว่า ส่วน

ท่ีหลายท่านเข้าใจผิดว่าห้องต่างๆ ของสโมสร

รัฐสภามีไว้เพื่อบำารุงบำาเรอ ส.ส. ส.ว. ด้วย

ความท่ีรัฐสภายังไม่มีการรับมอบจากผู้รับ

เหมา รัฐสภาจึงยังไม่ดำาเนินการใดๆ ท่ีจะเปิด

สโมสรน้ี ขอให้ประชาชนสบายใจว่าแม้สโมสร

รัฐสภาจะเปิดใช้ จะต้องมีการจำากัดเวลาการ

ใช้ เพราะหมายถึงเวลาการทำางานของสมาชิก

และภาษีของประชาชน อีกท้ังไม่ได้เปิดใช้ทุก

ห้องตามท่ีเป็นข่าว ในฐานะ กมธ.สัญญาว่า

จะดูแลติดตามตรวจสอบการทำางานของคณะ

กรรมการสโมสรรัฐสภาต่อไป ให้ทำางานอย่าง

ดี ไม่ใช้งบประมาณนอกลู่นอกทาง.

ดิ้นแจงสโมสรหรูไม่เกี่ยวงบแผ่นดิน

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

พหุภาคีที่มีกฎเกณฑ์เป็นพื้นฐาน โดยมี WTO 

เป็นแกนกลาง และต้องสร้างสภาพแวดล้อม

การค้า และการลงทุนที่เสรี เป็นธรรม เปิด

กว้าง ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส ครอบคลุม และ

คาดการณ์ได้ โดยในส่วนของไทยมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่ออำานวย

ความสะดวกการค้าและการลงทุน เพื่อยก

ระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย

ให้สูงขึ้นกว่าเดิม 

2.ต้องสนับสนุนระบบพหุภาคีต่อไป 

เพราะไม่มีประเทศใดจะสามารถรับมือและ

จัดการกับความท้าทายเหล่าน้ีได้เพียงลำาพัง 

ไทยเช่ือม่ันและพร้อมสนับสนุนแนวคิด

พหุภาคีและขับเคล่ือนความร่วมมือระดับ

พหุภาคีต่อไปให้มากท่ีสุด เอเปกเป็นอีกเวที

หน่ึงท่ีไทยจะสามารถแสดงการสนับสนุน

ระบบพหุภาคีได้ ในการจัดการประชุมเอเปก 

2022 ไทยรู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้ขับเคลื่อนงาน

ของเอเปก ไม่ย่อท้อ และยืนยันถึงความมุ่ง

ม่ันท่ีจะทำาให้เอเปกยังคงเดินหน้าต่อ เพื่อ

ให้เอเปกมีผลลัพธ์ท่ีมีความหมายและเป็น

รูปธรรม เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนใน

เอเชีย-แปซิฟิกทุกคน 

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 3.การฟ้ืนฟู

ทางเศรษฐกิจจะต้องเกิดควบคู่ไปกับความ

ย่ังยืน ขอเชิญชวนภาคเอกชนมาร่วมมือกัน

เพื่อบรรลุเป้าหมาย หนทางไปสู่ความย่ังยืน

ของไทยกำาลังเปล่ียนผ่านทางพลังงานไปสู่

พลังงานสะอาดเพ่ือบรรลุเป้าหมายความ

เป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050 และ

บรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2065 โดยได้เร่ิม

กระบวนการเปล่ียนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 

EV แล้ว

ต่อมา เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้อง

ถ่ินประเทศญ่ีปุ่น ณ ทำาเนียบนายกรัฐมนตรี

ญ่ีปุ่น พล.อ.ประยุทธ์หารือทวิภาคีกับนายคิ

ชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น ภายหลัง

เสร็จส้ินการหารือ นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

สาระสำาคัญว่า ท้ังสองฝ่ายยินดีท่ีจะร่วมมือ

กับถึงแนวคิด Asia Zero-Emissions Com-

munity  ซ่ึงนายกฯ ญ่ีปุ่นได้เสนอในการเยือน

ไทยอย่างเป็นทางการ ด้านการท่องเท่ียว นา

ยกฯ ยินดีท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นได้เลือกไทยเป็น 1 ใน 

4 ประเทศเป้าหมายท่ีจะทดลองเปิดรับนักท่อง

เท่ียวกลุ่มเล็กเดินทางเข้าญ่ีปุ่น เพ่ิมเติมจาก

การเปิดรับนักธุรกิจ นักศึกษา และแรงงาน

ทักษะจากไทยในช่วงก่อนหน้าน้ี และกล่าว

เชิญชวนให้ชาวญ่ีปุ่นเดินทางมาท่องเท่ียวไทย

เพ่ิมข้ึน ซ่ึงนายกฯ ญ่ีปุ่นยินดีท่ีไทยและญ่ีปุ่น

จะได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเท่ียว

ให้แน่นแฟ้นมากข้ึน 

 ด้านความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน 

ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความ

สัมพันธ์อาเซียน-ญ่ีปุ่น ในปี 2564-2567 

พร้อมต่อยอดแนวทางความร่วมมือเพ่ือ

ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ระหว่างอาเซียนกับญ่ีปุ่นในทุกมิติ ซ่ึงนา

ยกฯ ไทยและญ่ีปุ่นต่างยินดีอย่างย่ิงท่ีญ่ีปุ่นมี

บทบาทในภูมิภาค โดยญ่ีปุ่นพร้อมร่วมมือกับ

อาเซียนอย่างสร้างสรรค์ และเอ้ือประโยชน์

ระหว่างกัน เพื่อนำาไปสู่การฟ้ืนฟูท่ีเข้มแข็ง

และย่ังยืนของภูมิภาค 

ภายหลังจากเสร็จส้ินการหารือทวิภาคี 

เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถ่ิน ณ โรงแรม

อิมพีเรียล โตเกียว กรุงโตเกียว นายกรัฐมนตรี

ได้เข้าร่วมงานเล้ียงอาหารค่ำา เพื่อเป็นเกียรติ

แก่ผู้ร่วมการประชุม ซ่ึงจัดโดยบริษัท Nikkei 

โดยมีนายกฯ ญ่ีปุ่นเข้าร่วมด้วย.

หายจะเข้าให้ข้อมูลกับพรรคก้าวไกลเมื่อไหร่ 

และเราได้เตรียมคณะกรรมการวินัยพรรค ท่ี

มีนายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย ส.ส. 

และสมาชิกพรรค ร่วมเป็นกรรมการ ลงไปดู

รายละเอียดว่าเรื่องน้ีเป็นอย่างไร ยืนยันว่าไม่

น่ิงนอนใจ การคุกคามทางเพศเป็นเรื่องใหญ่

ท่ีเราจะไม่อดทน 

เมื่อถามว่าจะพิจารณาร่วมงานกับ 

ส.ก.เขตวัฒนา จากพรรคก้าวไกลคนดังกล่าว

หรือไม่ นายรังสิมันต์กล่าวว่า ข้อบังคับพรรค

ก้าวไกลมีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ปัญหาที่อาจ

จะมีในเชิงข้อกฎหมายคือ เรื่องดังกล่าวเกิด

ขึ้นก่อนที่จะมีการแก้ไขข้อบังคับพรรค แต่

เมื่อพิจารณาดูแล้วสรุปออกมาได้ 2 สถาน 

1.สถานเบาสุด คือให้ผู้กระทำาผิดงดใช้ โลโก้

พรรค หรือทำาภารกิจที่สื่อถึงพรรคก้าวไกล 

ตลอดจนตัดการร่วมงานทำากิจกรรมต่างๆ 

ทั้งหมด และ 2.สถานหนักสุด คือขับออก

จากพรรค อย่างไรก็ตาม คงต้องนำาข้อเท็จ

จริงทั้งหมดเข้าสู่คณะกรรมการวินัยของ

พรรค และพิจารณารายละเอียดต่อไป หาก

มีความพร้อมทั้งหมดเราจะเร่งดำาเนินการ

ให้เร็วที่สุด 

เมื่อถามว่าจะส่งผลกระทบกับความ

เชื่อม่ันของพรรคหรือไม่ เนื่องจากได้ ส.ก.มาก

เป็นอันดับ 2 นายรังสิมันต์กล่าวว่า เป็นเรื่อง

น่าเสียใจท่ีมีเหตุน้ีเกิดข้ึน แต่จะเชื่อม่ันหรือ

ไม่ พรรคก้าวไกลพยายามพิสูจน์ให้ประชาชน

เห็นผ่านกระบวนการการจัดการของเรา ท่ี

ตื่นตัวและตอบสนองกับเรื่องเหล่าน้ีตลอด 

ยอมรับว่าในกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร 

ส.ก.ของพรรค ก.ก. ด้วยจำานวนของผู้สมัคร

บางคร้ังเราอาจมองไม่เห็นบางปัญหา ก็พร้อม

น้อมรับ ยืนยันว่าไม่ได้ปกปิด เราเพ่ิงรู้ปัญหา

น้ีหลังจากการประกาศผล ส.ก. เบ้ืองต้นได้

ประสานกับผู้ถูกกล่าวหาแล้ว แต่ให้ทางคณะ

กรรมการวินัยฯ ดำาเนินการก่อน หากผู้ถูก

กล่าวหายอมรับผิด กระบวนการก็จะรวดเร็ว 

แต่ถ้าเขาปฏิเสธก็จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริง

ต่อไป. 

ไทย-ญ่ีปุ่น

และนักวิชาการช้ันนำาของประเทศต่างๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเข้าร่วม เพื่อหารือและ

แลกเปล่ียนวิสัยทัศน์เก่ียวกับทิศทางและ

พัฒนาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตามหัวข้อ

ของการประชุม ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วม

การประชุม Nikkei Forum คร้ังท่ี 26 เมื่อ

ปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล การ

เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมท่ีญ่ีปุ่นคร้ังน้ี 

จึงถือเป็นการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็น

คร้ังแรก

ท้ังน้ี มีผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆ                                                                       

ท่ีตอบรับเดินทางเยือนญ่ีปุ่นเพื่อเข้าร่วมการ

ประชุม Nikkei Forum คร้ังท่ี 27 น้ี ได้แก่ นายก

รัฐมนตรีสิงคโปร์ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม 

และอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ตุน ดร.มหา

ธีร์ โมฮัมหมัด) ขณะท่ีประธานาธิบดีศรีลังกา 

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายกรัฐมนตรี สปป.

ลาว นายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ และรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ตอบ

รับเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์

ต่อมาวันท่ี 26 พ.ค. เวลา 13.00 น. ตาม

เวลาท้องถ่ินกรุงโตเกียว ท่ีห้อง Fuji โรงแรม 

Imperial พล.อ.ประยุทธ์กล่าวปาฐกถาว่า การ

ท่ีไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก ซ่ึงญ่ีปุ่น

เป็นสมาชิกท่ีแข็งขัน ในปีน้ีซ่ึงตรงกับท่ีกัมพูชา

เป็นประธานอาเซียน และอินโดนีเซียเป็น

ประธาน G20 ประเทศสมาชิกอาเซียน 3 

ประเทศมุ่งม่ันท่ีจะทำางานร่วมกับหุ้นส่วนเพื่อ

ส่งเสริมจิตวิญญาณของความร่วมมือในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ความน่าเชื่อถือ และบทบาทของอาเซียน 

ในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของ

ภูมิภาคและของโลกต่อไป 

นายกฯ ยังกล่าวถึงหัวข้อหลักของ

การประชุม ต่อคำาถามว่าเอเชียจะมีบทบาท

อย่างไรได้บ้างเม่ือช่องว่างขยายกว้างข้ึน

เรื่อยๆ ในทุกมิติ เอเชียจะมีส่วนในการสร้าง

สันติภาพ ความม่ันคง และความม่ังค่ังในทุก

ด้านได้อย่างไร และคำาตอบคือ เอเชียจะต้อง

ยืดหยุ่นต่อการปรับตัว เอเชียจะต้องสนับสนุน

ความย่ังยืน จะต้องสร้างสังคมท่ีครอบคลุม

มากข้ึน เพราะสองปีท่ีผ่านมาได้สอนให้รู้ว่า 

ความยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวต่อความชะงักงัน

ใดๆ เป็นพ้ืนฐานในการประคับประคองตนเอง  

การเจริญเติบโตจะไม่มีความหมายหากไม่มี

ความย่ังยืน 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ได้แบ่งปันมุม

มองของไทย 3 สิ่ง ที่เชื่อว่าเอเชียจะร่วมกัน

ทำาได้เพื่อก้าวข้ามสถานะปัจจุบัน มุ่งให้เกิด

สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค คือ  1.

กระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะ

ต้องทำาให้ตลาดเปิดกว้างและครอบคลุม

เศรษฐกิจที่ยั่งยืน จะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีภูมิ

ต้านทานมากพอที่จะปรับตัวและรับมือกับ

ความชะงักงันและความไม่แน่นอนอย่างทัน

ท่วงที พร้อมกับมีห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค

และของโลกที่มีความเข้มแข็ง ยืดหยุ่นและ

ไม่ถูกตัดขาด จึงต้องสนับสนุนระบบการค้า

แท็กทีม

“พวกเรายังทำางานร่วมกันได้ เข้าใจ

ได้ว่ามีความต้องการท่ีจะไปทำาในส่ิงท่ีถนัด 

มีพรรคการเมืองของตัวเอง มีอิสระในการ

ทำางาน อีกท้ังในพรรค พปชร.ก็ยังไม่มีใครพูด

คุยกันว่าอยากให้ ร.อ.ธรรมนัสกลับมา กระแส

ข่าวก็คือข่าวลือ ต่างคนต่างอยู่ก็แฮปป้ีดีแล้ว” 

รองหัวหน้าพรรค พปชร.กล่าว 

ซักว่า ท่าทีพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.)

ยังไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ฝ่ังไหน จะส่งผลต่อ

เสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่ นายชัยวุฒิ 

กล่าวว่า ดูจากจำานวนเสียงท่ีมีอยู่ของรัฐบาล 

หากไม่นับพรรคเศรษฐกิจไทยก็ยังผ่านการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจไปได้ ม่ันใจว่าเสียงยัง

พอแน่นอน 

ส่วนนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และรองหัวหน้าพรรค พปชร. ช้ีแจง

กรณีการวิจารณ์เรื่องการลบนโยบายในเพจ

ของพรรค พปชร.ว่า ผู้บริหารพรรคมีมติจะ

ปรับปรุงระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กคร้ังใหญ่ของ

พรรคให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

สามารถเชื่อมต่อกับผู้สมัคร ส.ส.ท้ังประเทศ 

เป็นการเตรียมเลือกต้ังใหญ่ในคร้ังหน้า 

“ควรจะลบนโยบายน้ันออกต้ังนาน

แล้ว นโยบายท่ีผ่านมาบางนโยบายท่ีเราทำา

ไม่ได้ เพราะทางพรรคไม่ได้ดูแลกระทรวงท่ี

เก่ียวข้องกับนโยบายน้ันๆ เช่น มารดาประชา

รัฐ เพราะพรรคอื่นดูแล ส่วนเรื่องค่าแรง หลัง

จากท่ีนายสุชาติ ชมกล่ิน รมว.แรงงาน เข้าไป

ดูแล ตอนน้ีก็ค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตามลำาดับ ส่ิงท่ีไม่

ได้ระบุแต่เราทำาก็มากมาย เช่น บัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ และโครงการคนละคร่ึง ท่ีผลักดันโดย

พรรคร่วมรัฐบาล” นายไพบูลย์กล่าว

ถามถึงการเลือกต้ังท่ีได้ ส.ก. 2 เขต 

สะท้อนอะไรหรือไม่ นายไพบูลย์กล่าวว่า  

เป็นเรื่องของการเลือกต้ังท้องถ่ิน ยังมีความ

กังวลในข้อกฎหมายท่ีห้าม ส.ส.ลงไปช่วยหา

เสียง แต่ในต่างจังหวัดยังกินพ้ืนท่ีรายใหญ่ได้

อยู่ ไม่มีความกังวล 

ผู้กองฟุ้งเสียงหนุนเกิน 40

ขณะท่ี ร.อ.ธรรมนัสกล่าวถึงกรณีท่ีนาย

ชัยวุฒิม่ันใจเสียงรัฐบาลจะเพียงพอในการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่จำาเป็นต้องมีเสียงของ

พรรค ศท.ว่า ส่วนตัวทุกคร้ังท่ีเคยให้สัมภาษณ์

กับสื่อมวลชนจะพูดบนพ้ืนฐานความเป็นจริง 

แต่นายชัยวุฒิเช้าพูดอย่างหน่ึง บ่ายพูดอีก

อย่างหน่ึง ไม่มีความแน่นอน พูดเอามันอย่าง

เดียว เสียงของเรามีท้ังหมด 18 เสียง เป็น 

ส.ส.อยู่ในสภา 16 เสียง เป็นเสียงท่ีมีความ

สำาคัญและเสียงในมือตนไม่ได้มีเพียงแค่ 16 

เสียง หากฟังนายพิเชษฐ สถิรชวาล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะ

หัวหน้ากลุ่ม 16 ให้สัมภาษณ์ ก็จะทราบชัดเจน

ว่าตนมีเสียงจากท่ีอื่นอีกเยอะ ดังน้ันรัฐมนตรี

แต่ละคน หลายคนก็ทำาคุณงามความดีให้กับ

ประเทศชาติบ้านเมืองเยอะ พึงระวังตัวด้วย 

คำาถามท่ีว่ามีเสียง 40 เสียง หมายถึง

กลุ่มพรรคเศรษฐกิจไทยและกลุ่ม 16 ใช่หรือ

ไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า “ผมมีมากกว่า 16 

เสียง อย่าลืมว่าผมมีพ่ีน้องเยอะ ท่ีน่ังอยู่ฝ่าย

รัฐบาล ส่วนฝ่ายค้านน้ันไม่ต้องพูดถึง” 

ซักว่า พ่ีน้องหมายถึงในพรรค พปชร. 

ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า “ใช่ ส่วนท่ี

โพสต์ในเพจของตนว่าขอแสดงความยินดีกับ

ครอบครัวของผมท่ีชนะการเลือกต้ัง ส.ก.หลาย

คน ผมพูดเรื่องจริง ท้ังพรรค พปชร.และกลุ่ม

รักษ์กรุงเทพฯ รวมถึงยังมีอีกหลายพรรคท่ีเป็น

ครอบครัวผม ไม่อยากพูดมาก” 

ถามว่า แสดงว่าสามารถเปล่ียนจาก

หน้ามือเป็นหลังมือได้ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรม

นัสกล่าวว่า เราต้องดูท่ีเหตุและผล ไม่ได้ทำา

ด้วยอารมณ์ รัฐมนตรีหลายคนปากเก่ง แต่

ในทางปฏิบัติและการบริหารแผ่นดินล้มเหลว 

ต้องระวัง อย่าเอาดีแต่พูด โกหกผู้ใหญ่ไป

วันๆ อย่าทำา  

“พูดเอามันอยู่เ ร่ือยเลย ตัวเอง

คอร์รัปชันระวังเถอะ รัฐมนตรีท่ีพูดเก่งๆ เด๋ียว

จะตกเก้าอ้ีโดยไม่รู้ตัว หมดอนาคตการเมือง 

อวดเก่งเหลือเกิน ผมมีข้อมูลแน่น มีทุกอย่าง

ในการอภิปราย รัฐมนตรีในพรรค พปชร. 

น้องๆ ผมท้ังหลาย ก่อนเป็นรัฐมนตรีน่ารัก 

พอเปล่ียนหัวโขนสวมแล้วก็เปล่ียนนิสัย ขอ

ให้ระวังเถอะ เชื่อว่าการเลือกต้ังคร้ังหน้าจะได้

จำานวน ส.ส.ท่ีเพ่ิมข้ึนแน่นอน เพราะ ส.ส.แบบ

เขตเป็นครอบครัวผมเยอะ ฝากบอกรัฐมนตรี

ปากดีด้วย” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว 

เมื่อถามว่า มีแนวโน้มท่ีจะดึงพรรคเล็ก

เข้าไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยในการเลือก

ต้ังคร้ังหน้า ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ก็มีหลาย

คนท่ีเข้ามา 

วันเดียวกัน ในเฟซบุ๊กของนายคมสัน 

พันธุ์วิชาติกุล โฆษก พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน 

ณ อยุธยา อดีตหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย 

โพสต์ข้อความระบุ “ขอชี้แจงการลาออก 

เนื่องจากอาน้อย พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยา ประกาศลาออกจาก หน.พรรค ศท. 

ผมจะยื่นลาออกจากรองโฆษกพรรคและ

สมาชิกพรรค ศท. ด้วยครับ” นอกจากนี้ นาย 

อัษฎา พันธุ์วิชาติกุล น้องชายนายคมสัน ก็

โพสต์เฟซบุ๊กประกาศขอลาออกจากสมาชิก

พรรค ศท.เช่นกัน

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรค ศท. แถลงภายหลังประชุม

คณะกรรมการบริหารพรรค ศท. ชุดรักษา

การ ว่าแม้ข้อบังคับพรรคจะกำาหนดไว้ว่าให้

เลือก กก.บห.ชุดใหม่ภายใน 45 วัน แต่การ

ท้ิงช่วงระยะเวลายาวนานน้ันไม่เป็นผลดีกับ

พรรค และไม่เป็นผลดีกับประชาชน รวมถึง

สมาชิกพรรค เพราะช่วงน้ีเป็นช่วงการเปิด

ประชุมสภา จำาเป็นท่ีจะต้องมีการขับเคลื่อน

พรรคในการกำาหนดบทบาทท่าทีต่างๆ ท่ีจะ

มีต่อไปข้างหน้า โดยมติท่ีประชุมในวันน้ีได้

กำาหนดให้มีการประชุม กก.บห.พรรคชุดใหญ่ 

ในวันท่ี 10 มิ.ย.เวลา 13.00 น. ซ่ึงจะใช้

สถานท่ีท่ีใกล้กับอาคารรัฐสภา คาดว่าจะใช้

เวลาการประชุมในวันดังกล่าวไม่นาน เพราะ

ไม่มีปัญหาและอุปสรรคอะไร สมาชิกทุกคนรู้

หน้าท่ีและบทบาทของตนเองอยู่แล้ว 

มีรายงานว่า มีความพยายามในการ

รวบรวมรายชื่อกลุ่ม ส.ส.จากพรรคการเมือง

ต่างๆ ท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกับ พล.อ.ประยุทธ์ 

และมีแนวโน้มท่ีจะลงมติไม่สนับสนุนไปใน

ทิศทางเดียวกับรัฐบาล โดยเฉพาะการลงมติ

ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

2566 และการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี 

ล่าสุดมีการเคลื่อนไหวล่ารายชื่อท่ีรวบรวม 

ส.ส.ได้ท้ังส้ิน 18 คน ซ่ึงประกอบไปด้วย 

ส.ส.จากพรรคการเมืองขนาดเล็กหลายพรรค

ในข้ัวรัฐบาล กลุ่ม ส.ส.ท่ีแยกตัวมาจาก

พรรคการเมืองเดิม ท่ีถูกมองว่าเป็นงูเห่า รวม

ไปถึง ส.ส.กลุ่ม 16 เดิม ท่ีมีนายพิเชษฐเป็น

แกนนำา คาดว่ากลุ่ม 18 ส.ส.ดังกล่าวพร้อม

จะผนึกรวมกำาลังกับ ส.ส.พรรค ศท.ของกลุ่ม 

ร.อ.ธรรมนัส  

‘สุเทพ’ บอกบิ๊กตู่อดทนไว้

 นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ กล่าวว่า พรรค

ประชาธิปไตยใหม่เมื่อยังอยู่ฝ่ายรัฐบาล เราก็

ต้องรักษามารยาท แต่ถ้าถึงช่วงอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐบาล หากรัฐมนตรีในรัฐบาลช้ีแจงไม่

ได้ คงจะต้องว่ากันไปตามเน้ือผ้า 

“8 พรรคเล็กวันน้ียังอยู่กับรัฐบาล ท่ี

ออกไปมีเพียงพรรคของนายมงคลกิตต์ิพรรค

เดียว แต่อยากจะแนะนำารัฐบาล เวลาส่ง

ผู้ประสานงานมา อย่าส่งรัฐมนตรีบางคน

มา เพราะมาคุยก็ตกลงตัดสินใจอะไรไม่ได้ 

ขอเรียกร้องให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

หัวหน้าพรรค พปชร. ท่ีเคยบอกเป็นผู้จัดการ

รัฐบาล ลงมาพูดคุยกับพรรคเล็กด้วยตนเอง

ดีกว่า และไม่ต้องกังวลเรื่องกล้วย ไม่มีความ

หมาย ท่ีพูดก็เพียงอยากเรียกร้องให้มาพูดคุย

เอง มาพูดคุยกันแบบผู้ใหญ่คุยกัน” นายสุร

ทินกล่าว  

ด้านายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. 

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) 

ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงาน

พรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงกรณี

ระเบียบวาระการประชุมร่างพระราชบัญญัติ 

(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 66 

ในวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย.ว่า ปีนี้รัฐบาลจัด

ตั้งงบประมาณไว้ประมาณ 3.18 ล้านล้าน

บาท ซึ่งจะต้องเสนอเข้าสภาและพิจารณา

ให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน และประกาศ

ใช้ในวันที่ 1 ต.ค. แต่เนื่องจากพรรคฝ่าย

ค้านมีการแถลงว่าจะคว่ำาร่าง พ.ร.บ.งบประ

มาณฯ ปี 66 ในวาระที่ 1 โดยตนในฐานะ

ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลและวิปรัฐบาล ได้

วิเคราะห์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า การที่ฝ่ายค้าน

จะคว่ำาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ตั้งแต่วาระที่ 1 

นั้น ในทางการเมืองก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้าน 

แต่โดยหลักการการพิจารณางบประมาณ

นั้น ต้องดำาเนินการในชั้นรับหลักการ เพราะ

ส่วนใหญ่ฝ่ายค้านในอดีตจะเห็นชอบในชั้น

รับหลักการก่อน เมื่อพิจารณาในวาระ 2-3 

จึงจะตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ 

“การท่ีฝ่ายค้านออกมาประกาศคว่ำา

รัฐบาลต้ังแต่วาระท่ี 1 น้ัน อาจเป็นการเล่น

เกมทางการเมืองมากเกินไป ซ่ึง ส.ส.ทุกฝ่าย

ควรให้ความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนร่าง 

พ.ร.บ.งบประมาณฯ และในหลักกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ ถึงแม้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 

ปี 66 จะไม่ผ่านความเห็นชอบและโดนคว่ำา

ไป รัฐบาลก็สามารถท่ีจะนำา พ.ร.บ.งบประ

มาณฯ ในปีท่ีผ่านมา นำามาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

ต่อไป ดังน้ันตนอยากขอให้ ส.ส.ช่วยกันรับ

เอกสารรายจ่ายประจำาปี เพื่อศึกษาและหา

ข้อบกพร่องในการใช้จ่ายท่ีไม่โปร่งใส” นาย

ชินวรณ์กล่าว

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิ

มวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย 

(มปท.) โพสต์ข้อความจากรายการ “คุยกับลุง” 

EP 30 ตอนหน่ึงระบุว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

ต้องหายใจลึกๆ เข้าไว้นะ ท่านนายกฯ อีกไม่ก่ี

เดือน ผลงานท่ีอุตส่าห์อดทนมา ถูกด่า ถูกดิส

เครดิตเป็นรายวัน ด้อยค่าทุกวัน ทุกอย่างจะ

ดีข้ึน คนก็จะได้เห็นว่าส่ิงท่ีรัฐบาลได้ทำามามัน

บังเกิดผลข้ึนมาแล้วประคับประคองอยู่ให้ครบ

เทอมนะครับ ไม่ก่ีเดือนเท่าน้ันเอง ทำามาดีๆ 

แล้วอย่าให้เกิดการสะดุด 

ท่ีรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ท่ีมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ 

เป็นประธานการประชุม นายยุทธพงศ์ จรัส

เสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ต้ัง

กระทู้ถามสดเรื่องปัญหาโครงการท่อส่งน้ำาใน

ภาคตะวันออก (อีอีซี) ถามนายอาคม เติม

พิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ซ่ึงนายสันติ พร้อม

พัฒน์ รมช.คลัง มาช้ีแจงแทน

ท้ังน้ี นายยุทธพงศ์ถามเหตุใดกรม

ธนารักษ์ไม่ใช้วิธีการประมูลท่ัวไป แต่กลับ

ใช้วิธีการคัดเลือก และเลือกบริษัทขนาดเล็ก

ให้ดำาเนินการโครงการ ซ่ึงนายสันติช้ีแจงว่า 

ทางกรมได้จ้างให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศึกษา เห็นควรจะยกเว้นวิธีเปิดประมูลท่ัวไป 

และให้ใช้วิธีการคัดเลือกแทน โดยท้ังคู่ใช้เวลา

ตอบโต้กันไปมาพักใหญ่ ก่อนการประชุมจะ

ดำาเนินต่อไป.

มท.1

ต่อมา ทาง มท.มอบให้ กทม.เป็นหน่วยงาน

ดูแล และได้สร้างส่วนต่อขยายหน่ึง (หมอชิต-

อ่อนนุช) ท่ีไม่มีโรงรถและสัญญาณ จึงจ้างบีที

เอสเดินรถ ต่อมารัฐบาลได้ให้โอนการก่อสร้าง

ส่วนต่อขยายสอง (คูคต-สำาโรง) ไปให้ รฟม. 

ซ่ึงใช้เงินของรัฐบาลลงทุน จึงอาจเกิดความยุ่ง

ยาก รัฐบาลจึงโอนโครงการน้ีกลับมาท่ี กทม. 

ซ่ึงมีหน้ีมาด้วย กทม.จึงขอเงินสนับสนุนจาก

รัฐบาล และจะต้องมีการวางระบบสัญญาณ

ในการเดินรถ โดยจะต้องหาผู้ร่วมทุน และ

นำาเรื่องหน้ีเข้าหารือกับ คสช. ซ่ึง คสช.ต้ัง

คณะกรรมการข้ึนมาเพื่อเจรจากับผู้ประกอบ

การเดิม หากทำาตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ จะต้อง

ใช้เวลา 2 ปี ทำาให้ กทม.ต้องแบกหน้ีต่างๆ ได้ 

เมื่อ กทม.มีปัญหา คสช. จึงหาทางแก้ไข และ

ดำาเนินการตามข้ันตอนและรัฐธรรมนูญ ตน

และมหาดไทยไม่สามารถไปเจรจาได้ เพราะ

ไม่ใช่กรรมการ ดังน้ันตนไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 

หาก ครม.ให้มาปรับตัวเลข เพราะบอกว่าแพง

หรือไม่โปร่งใส ครม.ก็ไม่ต้องเห็นชอบ ท้ังน้ี 

ครม.ฟังข้อเสนอแนะจาก กทม. 11 คร้ังแล้ว 

ขณะน้ียังไม่มีการพิจารณาท้ังส้ิน เรื่องอยู่ท่ี

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า จากสถานการณ์

ช่วงน้ัน คสช.จึงขอให้มีเพียงผู้ประกอบการเจ้า

เดียว ดังน้ันปมต่างๆ ต้องเก่ียวกันแน่นอน 

ท้ังน้ีใน พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ กำาหนดไว้ชัดเจนว่า

จะต้องนำาโครงการเก่ามาพิจารณาด้วย ส่วน

การกำากับก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดูแล

ตามอำานาจหน้าท่ี ซ่ึงตนไม่มีอำานาจไปยุ่งเก่ียว

กับการบริหาร กทม. ตนไม่ทราบว่า ครม.จะ

มีความเห็นอย่างไร และต้องรอการพิจารณา

จากผู้ว่าฯ กทม.คนใหม่ เมื่อหมดสัญญาแล้ว 

กทม.จะเป็นเจ้าของ และ มท.จะไม่เข้าไปยุ่ง

ในส่วนน้ัน ส่วนการจ้างบีทีเอสเดินรถไปก่อน

และยังไม่มีข้อยุติว่าจะเก็บค่าโดยสารเท่าไหร่ 

ดังน้ัน ประชาชนยังสามารถใช้บริการได้ ซ่ึง

จะต้องมีการคำานวณจำานวนขบวนรถ  จึงเป็น

ท่ีมาของการจ้างเดินรถต่ออีก 13 ปี ส่วนจะ

ถูกกฎหมายหรือไม่ ต้องรอการพิจารณาจาก 

ป.ป.ช.ว่าเป็นอย่างไร ถ้าผิดก็ต้องดำาเนินการ 

หากผู้ว่าฯ กทม.คนใดทำาผิด ตนจะส่ังให้หยุด

ปฏิบัติหน้าท่ี ตอบได้เลยว่าเจตนาคือต้องทำา

เพื่อบริการประชาชน ตนไม่ได้หนีความรับ

ผิดชอบ

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า ย้ำาว่าไม่มีการต่อ

สัญญาอีก 13 ปี แต่เป็นเรื่องท่ี กทม.จ้างเดินรถ

ต่อ ผิดถูกอย่างไรต้องให้ ป.ป.ช.พิจารณา โดย

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ช้ีว่าการดำาเนินการ

น้ันมีผลถูกต้อง แต่คนทำาจะมีความผิดอย่างไร

เป็นอีกเรื่องหน่ึง เป็นคนละเรื่องกันอันดับแรก

คือยังไม่มีการต่อสัมปทานใดๆ ท้ังส้ิน เป็นเรื่อง

ท่ี ครม.กำาลังพิจารณาว่าหากยังคาราคาซังอยู่ 

จะมีมติออกไปได้หรือไม่ตามข้อเจรจา จาก

น้ันจะถามไปท่ี กทม. ท่ีมีผู้บริหารชุดใหม่ ซ่ึง

จะมีข้อมูลทุกอย่างกำาหนดแนวทางมา ตนไม่

สามารถเข้าไปร่วมคิดได้ ถ้าแจ้งว่าทำาได้ เรา

จะนำาเรื่องเข้า ครม. ทุกอย่างก็จะจบ จะราคา 

65 บาทตลอดสาย หรือจะต่อสัญญาหรือไม่ไม่

ต้องสนใจ คือให้อยู่ท่ี กทม.จะตัดสินใจอย่างไร

วันเดียวกัน นายศรีสุวรรณ จรรยา 

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ

ไทย เดินทางมายังสถานีตำารวจนครบาล

ดอนเมือง (สน.ดอนเมือง) เพื่อแจ้งความ

กล่าวโทษผู้สมัครรับเลือกต้ังชิงตำาแหน่งผู้ว่าฯ 

กทม. และผู้สมัคร ส.ก.เขตดอนเมือง ซ่ึงไม่

ยอมเก็บป้ายหาเสียงออกจากพ้ืนท่ีสาธารณะ

ตามท่ี กกต.กำาหนดภายใน 3 วันหลังจากเลือก

ต้ัง อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะ

อาดฯ ปี 2535

ท่ีรัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวกรณีท่ีมีผู้

ใช้เฟซบุ๊กรายหน่ึงโพสต์ข้อความในลักษณะท่ี

มีผู้เข้ามาร้องเรียน ซ่ึงเป็นสาวสอง ถูกสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา จากพรรค

ก้าวไกล ส่งข้อความคุกคามทางเพศ จนถึง

ข้ันเอามือลูบเป้ากางเกงโชว์ พร้อมเรียกร้อง

ให้นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม. พรรค ก.ก. ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ในเรื่องดังกล่าวว่า พรรคก้าวไกลรับรู้เรื่องท่ี

เกิดข้ึนแล้ว ทางนายวิโรจน์ก็ได้แสดงความ

เห็นไปในโพสต์ดังกล่าว จึงได้ประสานข้อมูล

กับผู้ใช้เฟซบุ๊กท่ีรับเรื่องร้องเรียน คือนายนา

ดา ไชยจิตต์ นักสิทธิมนุษยชนด้านความหลาก

หลายทางเพศ เพื่อรอดูความพร้อมว่าผู้เสีย

ไทยโพสต์ • เมื่อวันพฤหัสบดี นายมงคล

กิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ

หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ เปิดเผยว่า นาง

ภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดาของแตงโม 

หรือ น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ์ ดาราสาวที่

เสียชีวิตกลางแม่น้ำาเจ้าพระยา ได้ประสาน

ขอให้พรรคไทยศรีวิไลย์และชมรมช่วยเหลือ

เหยื่ออาชญากรรมช่วยทำาคดี ซึ่งถือเป็น

ทีมเดียวกันหมด เพราะนายอัจฉริยะ เรือง

รัตนพงศ์ ในฐานะประธานชมรมฯ เป็นที่

ปรึกษาพรรคอยู่แล้ว โดยการทำางานจะมีการ

แบ่งงานกัน มีทีมทนายความที่มีใบอนุญาต

ทำางานร่วมกันประมาณ 10 คน โดยทำาเป็น 

2 ชุด คือคดีอาญาและคดีแพ่ง เรียกร้องค่า

เสียหายประมาณ 200 ล้านบาท 

วันเดียวกัน ที่ศูนย์ราชการฯ สำานักงาน

อัยการสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ นายอัจฉริยะ 

เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือ

เหยื่ออาชญากรรม เดินทางยื่นหนังสือต่อ

อัยการสูงสุดเพื่อให้มีการเรียกสอบปากคำา

เพิ่มเติม โดยเชื่อว่าการยื่นหนังสือในครั้ง

นี้ ทางอัยการนนทบุรีจะพิจารณาให้สอบ

ประเด็นที่ตัวเองยื่นเพิ่มเติม และยังไม่มี

ความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาในวันที่ 27 พ.ค.

นายประยุทธ เพชรคุณ โฆษก

สำานักงานอัยการสูงสุด กล่าวหลังรับหนังสือ

จากนายอัจฉริยะว่า เมื่อรับหนังสือจากนาย

อัจฉริยะแล้วจะรีบนำาส่งให้กับทางอัยการ

สูงสุดทันที เพื่อให้พิจารณาในคำาร้องของ

นายอัจฉริยะที่จะมีให้สอบปากคำาเพิ่ม ส่วน

การยื่นหนังสือจะมีผลกระทบกับการสั่งฟ้อง

คดีในวันที่ 27 พ.ค.หรือไม่นั้น กองโฆษกไม่

สามารถก้าวล่วง ต้องให้เป็นดุลยพินิจของ

ทางอัยการสูงสุด

นายเดชา กิตติวิทยานันท์ อดีต

ทนายความแม่แตงโม กล่าวว่า การถอนตัว

ของตนในครั้งนี้ เพราะความเห็นทางคดีไม่

ตรงกัน แต่จบกันด้วยดี นายเดชายังกล่าวทิ้ง

ท้ายด้วยว่า “หมดเวรหมดกรรมแล้วโว้ยยย                                                        

จุ๊กกรู้”.

อึ้ง!แม่ให้‘มงคลกิตติ์’ทำาคดี‘แตงโม’

ไทยโพสต์ • พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้

ช่วยผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) 

เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของ

ไทย ท่ีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ กรุง

วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เตรียมพิจารณา

จัดอันดับรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์

ปลายเดือน มิ.ย. ไทยถูกจัดอันดับประเทศท่ี

ต้องจับตามอง หรือเทียร์ 2 เป็นเวลา 2 ปี

ติดต่อกัน หากไม่ได้รับการปรับแก้จะถูกปรับ

เป็นเทียร์ 3 อัตโนมัติ ว่า การค้ามนุษย์ถือเป็น

วาระแห่งชาติ ภายหลังเดินทางไปประชุมท่ี

สหรัฐ พร้อมช้ีแจงให้สหรัฐพิจารณาท้ังภูมิภาค

อาเซียน ไม่ใช่เพียงเฉพาะประเทศไทย พร้อม

จับคู่ประเทศเปรียบเทียบก่อนให้อันดับเทียร์

ผช.ผบ.ตร.กล่าวว่า วันนี้การปราบ

ปรามการค้ามนุษย์ ไม่ได้จำากัดอยู่ภายใน

ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นอาชญากรรม

ข้ามประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลพอใจการ

สืบสวนสอบสวนของสำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติที่ก้าวกระโดด มียอดจับกุมสูงกว่าปีที่

แล้ว ส่วนการพิจารณาเลื่อนอันดับของไทย

เป็นเทียร์ 2 หรือยังอยู่ที่เดิม หรือต่ำากว่า

นั้น ตนยังตอบไม่ได้ เพราะมีหลายส่วนที่

เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงแรงงาน การเยียวยาที่

เกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ แต่งานทั้ง 3 ส่วน

ได้เสนอไปทางสหรัฐเรียบร้อยแล้ว ที่เหลือ

รอพิจารณา

ผช.ผบ.ตร.ย้ำาว่า ในส่วนของสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ ตนยังต้องเดินหน้าต่อเนื่อง

ไปจนถึงสิ้นปี เพื่อให้ได้รับการพิจารณาเลื่อน

อันดับการค้ามนุษย์ของไทยในปีต่อไป เพราะ

หากปีนี้ ไม่ได้เลื่อนอันดับก็ต้องนำาผลงานไป

ประกอบเพื่อใช้พิจารณาในปีต่อไป แต่สิ่ง

สำาคัญที่สหรัฐต้องการคืออยากให้ไทยทำางาน

เป็นระบบ และไม่ได้เน้นถึงตัวบุคคล.

ไม่มั่นใจไทยได้เลื่อนอันดับค้ามนุษย์


